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อิสรภาพแหงความคิด

ดร.เกษรา ธัญลักษณภาคย 

จากนักธุรกิจอสังหาฯ

เสริมทัพทีม‘ชัชชาติ’ 

กทม.เมืองนาอยู 

ปลอดภัยสําหรับผูหญิง

ชนใดไมมีดนตรีกาล

ในสันดานเปนคนชอบกลนัก
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ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 9307 วันอาทิตยที่ 8 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น 8 ค่ํา  เดือน 6  ปขาล

16หนา...

ถกแขนรอ‘วัคซีน’ไทยมาแน�ปลายป

หวิดเก็บ‘คลีนชีต’

รอมฎอน3จว.ใต

‘เหตุรุนแรง’แค1 

‘นารา’โดนแลว‘ศรี’ฟองม.112

หนา...2หนา...2
‘ส.ค.อันตราย’ ปม 8 ป-ซักฟอก
‘ตู’ จอด ‘ปอม’ ขึ้น ถารอดอยูครบเทอม
‘ส.ค.อันตราย’ ปม 8 ป-ซักฟอก
‘ตู’ จอด ‘ปอม’ ขึ้น ถารอดอยูครบเทอม

‘ศรัณยวุฒิ’ลากไส‘พรรคเดิม’ยันมีดีลลึก‘เพ� อไทย’โวยลั่น

‘หาบเร แผงลอย’

คอยพอเมืองคนใหม

ใหความชัดเจน

กวยเตี๋ยวหมูบะชอตมยํา

รานลุงกับปา จรัญสนิทวงศ 49

‘ศรัณยวุฒิ’ลากไส‘พรรคเดิม’ยันมีดีลลึก‘เพ� อไทย’โวยลั่น‘ศรัณยวุฒิ’ลากไส‘พรรคเดิม’ยันมีดีลลึก‘เพ� อไทย’โวยลั่น

ทําเนียบรัฐบาล • นายกฯ ไมสบายใจขาว

การผลิตคอนเทนตการตลาดกาวลวงสถาบัน 

ทําลายจิตใจประชาชนคนไทยทั้งประเทศ 

โฆษกรัฐบาลเผย กระทรวงดีอีเอส หารือกับ 

ปอท. หากพบผิดจะดําเนินการตามกฎหมาย

อยางถึงที่สุด แต “ศรีสุวรรณ” บุกฟอง ม.112 

กอน “นารา เครปกะเทย” เผลอเผยเจตนา 

จริงๆ แลวทุกคนรูวาอยากส� อถึงอะไร หลุด

ชังชาติไมไดศรัทธาอะไรในไทย 

เม� อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2565 นาย

ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานัก

นายกรัฐ มนตรี เปดเผยวา พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

วาการกระทรวงกลาโหม รูสึกไมสบายใจ

อยางยิ่งหลังมีขาวการทําคลิปโปรโมตการ

ตลาดของแพลตฟอรมออนไลนแหงหน่ึง

บนโซเชียลมีเดีย โดยบุคคลที่ถูกวาจางมี

การนําเสนอคอนเทนตหมิ่นเหมตอการกาว

ลวงสถาบัน ทําลายจิตใจประชาชนคนไทย

ทั้งประเทศ เกิดกระแสตอตานจนมีการขึ้น

แฮชแท็กแบนแพลตฟอรมดังกลาวบนโลก

ออนไลน 

โฆษกรัฐบาลเผยวา ขณะนี้กระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้หารือกับ

กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิด

เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) 

โดยจะมีการรวบรวมหลักฐานท่ีเกี่ยวของ

ให ปอท. เพ� อตรวจสอบ หากพบวามีการ

กระทําความผิด จะดําเนินการตามกฎหมาย

อยางถึงที่สุด

นายธนกรกลาววา นายกรัฐมนตรี

ยังย้ําวา คนไทยรักและเทิดทูนสถาบันพระ

มหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงศ ทุก

พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อ

ประเทศชาติประชาชนมาโดยตลอด แมใน

ชวงสถานการณการแพรระบาดโควิด-19 

ทุกพระองคยังไดพระราชทานความชวย

เหลือแกคนไทยทุกหมูเหลา ดังนั้น สถาบัน

พระมหากษัตริยจึงเปนเสมือนศูนยรวมจิตใจ

ไทยโพสต • สรุปเหตุความรุนแรงในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใตชวงเดือนรอมฎอน 

5 เหตุ พบมีเหตุการณความรุนแรงเพียง 

1 เหตุ

ตามที่คณะพูดคุยเพ� อสันติสุขได

ดําเนินการพูดคุยกับกลุมผูเห็นตาง หรือกลุม 

BRN ครั้งลาสุด จนไดขอตกลงรวมกันในการ

ยุติความรุนแรงในชวงเดือนรอมฎอน โดย

ชวงเดือนรอมฎอนที่ผานมา มีเหตุการณ

ความรุนแรงซึ่งเปนที่สนใจของสาธารณชน

จํานวน 5 เหตุการณ ตรวจสอบแลวเปนคดี

ความมั่นคง 1 เหตุ และไมเกี่ยวของกับความ

มั่นคง 4 เหตุ โดยเหตุคดีความมั่นคง เปนเหตุ

คนรายลอบวางระเบิดแสวงเคร� อง จํานวน 

2 ลูก ในพื้นที่ ต.แปน อ.สายบุรี จ.ปตตานี 

เม� อวันที่ 15 เม.ย.65 ทําใหประชาชนผู

บริสุทธิ์เสียชีวิต 1 ราย เจาหนาที่บาดเจ็บ 3 

นาย หลังเกิดเหตุ มีกลุมขบวนการที่ไมไดเขา

รวมในการพูดคุยออกมาใหการยอมรับวา

เปนผูกอเหตุดังกลาว สวนคดีที่ไมเกี่ยวของ

กับความมั่นคงมีจํานวน 4 เหตุ คือ

1.เหตุคนรายใชอาวุธสงครามลอบยิง 

นายอับดุลมูดอเละ อาแว ซึ่งเปนครูสอน

โรงเรียนตาดีกา และเปนหัวคะแนนนักการ

เมืองทองถิ่น เสียชีวิตในพื้นที่ ต.ดาโตะ 

อ.หนองจิก จ.ปตตานี เม� อวันที่ 10 เม.ย.65

ทําเนียบรัฐบาล • ศบค.เผยมีผูติดเชื้อ

โควิด-19 อีก 8.4 พันราย เสียชีวิต 58 คน 

รัฐบาลเผยความคืบหนาวัคซีนโควิดสัญชาติ

ไทย “ChulaCov19” ผลิตล็อตแรกใน

ประเทศไดแลว คาดขึ้นทะเบียนปลายปนี้ 

สอดรับเปาหมาย Medical Hub

เม� อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงาน

สถานการณ โควิด-19 ในประเทศไทยวา 

พบผูติดเชื้อรายใหม 8,450 ราย ติดเชื้อใน

ประเทศ 8,409 ราย มาจากระบบเฝาระวัง

และระบบบริการ 8,380 ราย, มาจากการ

คนหาเชิงรุกในชุมชน 29 ราย, มาจากเรือน

จํา 37 ราย เปนผูเดินทางมาจากตางประเทศ 

4 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 12,224 ราย อยู

ระหวางรักษา 93,840 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 58 ราย เปนชาย 33 

ราย หญิง 25 ราย อายุ 60 ปขึ้นไป 44 ราย 

มีโรคเรื้อรัง 12 ราย ไมมีประวัติโรคเรื้อรัง 2 

ราย ขณะนี้มียอดผูติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแต

ป 2563 จํานวน 4,316,769 ราย มียอดหาย

ปวยสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 4,193,895 

ราย มียอดผูเสียชีวิตสะสมตั้งแตป 2563 

จํานวน 29,034 ราย 

สวนยอดฉีดวัคซีนวันที่  6 พ.ค. 

181,959 โดส 

ไทยโพสต • “พิเชษฐ” พนพิษ ลั่น! ไม

ขอเหยียบ พปชร.อีก ทาใหขับ เยยเรียก

ไปปดปากระวังพังทั้งพรรค สวนฝายคาน

ผิดแผนตีปบทวงคืนอํานาจประชาชน ดัน

เปดเวทีซัดกันเอง “ศรัณยวุฒิ” แฉแหลก 

ฝายคานบางพรรคบอกจะลมตู แตจะ

เอาปอม  เฉลยคือ “พรรคเดิม” เพ� อไทย

โวยลั่น ไมใชแน�นอน!

เม� อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 นาย

พิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรค

พลังประชารัฐ ในฐานะหัวหนากลุม 16 

กลาวถึงกรณีคณะกรรมการกฎหมายและ

ขอบังคับพรรคพลังประชารัฐ เรียกไปชี้แจง

กรณีการเคล� อนไหวตรวจสอบโครงการบริหารและดําเนิน

กิจการระบบทอสงน้ําสายหลักในภาคตะวันออก (ทอสงน้ําอีอีซี) 

มูลคา 2.5 หม� นลานบาท ท่ีสงผลกระทบตอพรรคพลังประชารัฐวา 

ยืนยันไมไป

ใหขอมูลตอคณะกรรม 

การดังกลาวในวันที่ 11 พ.ค. 

แน�นอน 

“ฝนไปเถอะ เร� องนี้มีการตั้ง

ธงจะเลนงานผมไวแลว จะไปทําไม ตองการ

เชือดไกใหลิงดู แตไมกลัว จะเดินหนาตรวจสอบ

ขอมูลรวมกับฝายคานตอไปใหถึงที่สุด ถาหยุดตรวจสอบก็เทากับผม

กินกลวยใหหยุดเคล� อนไหว”

เขากลาววา ขณะนี้กลุม 16 ถือเปนคูขัดแยงกับนายสันติ พรอม

พัฒน รมช.การคลัง ที่รับผิดชอบโครงการทอสงน้ําอีอีซี และจะลงมติ

อภิปรายไมไววางใจแน�นอน ถาพรรคพลังประชารัฐอยากขับตน

ออก ก็ใหขับออกเลย จะไดไปอยูพรรคใหม

นายพิเชษฐกลาววา ขอใหระวังคําสั่งเรียกตนไป

ชี้แจง จะทําใหพรรคพลังประชารัฐพังแน� 

“3 ป.เริ่มแตกกันเอง เพราะพี่ใหญจายหนัก

จายไมไหว และสภาในปจจุบันถือวาลมลุกคลุก

คลาน เพราะลมถึง 17 ครั้ง” 

มีหลักฐานที่เอามายืนยันคําวา “ลมตู ชูปอม

อยางแนนอน” มีทั้งหลักฐานจากเหตุการณ

ที่เกิดขึ้นในการอภิปรายครั้งที่ผานมา

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14อานตอหนา 14

ชลนาน ศรีแกว ศรัณยวุฒิ ศรัณยเกตุ

อานตอหนา 14
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2 ในประเทศ

4

ขณะเดียวกัน สถานการณ์ที่ ไม่น่า                  

ไว้วางใจในสภา ยังอยู่ในไทม์ ไลน์เดียว                                               

กับการตีความวาระการดำารง

ตำาแหน่ง 8 ปี ของบิ๊กตู่ ที่จะครบใน 

เดือนสิงหาคมนี้ด้วย

(1)                                                                     

เพลงพื้นเมืองเก่าๆ แก่ๆ ของประเทศหมีขาว

รัสเซียอยู่เพลงหนึ่ง...ที่อยากจะแนะนำาให้มิตร

รัก-แฟนเพลงทั้งหลายลองไปควานหามาฟังกัน

ดู จะโดย “คลิก” เข้าไปในยูทูบ หรือกูเกิล ก็แล้วแต่ นั่น

ก็คือเพลงที่ชื่อว่า Kalinka ที่ว่ากันว่าแต่งเอาไว้ตั้งแต่เมื่อ

เกือบ 200 ปีที่แล้ว หรือประมาณปี ค.ศ.1860 โดยศิลปิน

นักประพันธ์เพลงชาวรัสเซีย ผู้มีชื่อว่า Ivan Larionov จน

ต่อมาได้กลายเป็นบทเพลงอภิมหาอมตะนิรันดร์กาลของ 

ประเทศรัสเซียจนตราบเท่าทุกวันนี้...

(2)                                                  

คือแม้จะฟังภาษารัสเซียแทบไม่รู้เรื่อง แต่อาจด้วย

เหตุเพราะความเป็น เพลงพื้นเมือง ที่ โดยองค์ประกอบ

พื้นฐานมันมักถูกประดิดประดอย ขึ้นมาจากอารมณ์ 

ความรู้สึก ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวพัน กับบรรดา ธรรมชาติ ทั้ง

หลายนั่นแหละเป็นหลัก กับสายลม แสงแดด ทุ่งหญ้า 

ป่าเขา แม่น้ำา ลำาธาร หิมะ สายฝน สายธาร ฯลฯ อะไร

ประมาณนั้น มันเลยมักจะมีความเป็น สากล อยู่ภายใน

ตัว โดยเฉพาะในแง่ท่วงทำานอง ตัวโน้ต ลักษณะลีลาของ

ดนตรี ชนิดแม้ไม่ต้องเข้าใจ ภาษา ที่สอดแทรกอยู่ภายใน

รายละเอียดของเนื้อเพลง แต่ก็สามารถซู้ดๆ ซ้าดๆ ซี้ดๆ 

ซ้าดๆ กันได้ไม่ยาก...

(3)                                                                          

และโดยภาษารัสเซียที่ถูกนำามาสอดแทรก เป็นเนื้อ

ร้องไว้ภายในบทเพลงที่ว่านี้ ก็ออกจะให้ความหมายแบบ

เรียบๆ ง่ายๆ ซ้ำาไป-ซ้ำามา ไม่ถึงกับต้องเสียเวลาไปคิดมาก 

คิดเล็ก-คิดน้อย มากมายซักเท่าไหร่ คือหนักไปทางเพ้อ 

รำาพึง ถึงความสดใสสวยงามของธรรมชาติ ของลูก ราสพ์

เบอร์รี่ ที่โผล่ขึ้นมาในทุ่งหิมะ จนทำาให้อดคิดไปถึงความ

สวย ความงาม ของหญิงสาวอันเป็นที่รักอะไรประมาณ

น้ัน ไม่ต่างไปจากเนื้อหาเพลงพื้นเมืองของอีกหลายต่อ

หลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยแลนด์ แดนสยามของ

หมู่เฮา ที่มักอดไม่ได้ต้องเพ้อ รำาพึง รำาพัน ถึงคนรักไม่ว่า

หญิงหรือชาย เอาไว้ในบทเพลง บทกลอน ในนิราศ เสภา 

หรือกลอนลำา ฯลฯ ไปตามสภาพ...

(4)                                                        

แต่ด้วยเหตุเพราะความเป็น อภิมหาอมตะนิรันดร์

กาล ของบรรดาบทเพลงพื้นเมืองเหล่านี้...มันมักจะอยู่ที่

ท่วงทำานอง หรือลีลา ที่มันมีความเป็น สากล อยู่ภายใน

ตัวนั่นเอง มันเลยเป็นสิ่งที่ เข้าถึง และ เข้าใจ ได้ไม่ยาก 

แม้ว่าจะฟังไม่รู้เรื่องในแง่คำาพูด หรือภาษา ก็แล้วแต่ 

เพลงที่ชื่อว่า Kalinka ของรัสเซีย เลยเป็นอะไรที่ฟังแล้ว

ไพเราะเสนาะหูเป็นอย่างย่ิง ไม่เชื่อก็ลองไปหามาฟังกัน

ดู โดยที่ความไพเราะเสนาะหูของลีลาและท่วงทำานองใน

แต่ละช่วง แต่ละระยะนั้น คงต้องอาศัยเครื่องดนตรีชนิด

หน่ึงเข้ามาประกอบควบคู่ไปด้วย ถึงจะ เข้าท่า ย่ิงข้ึนไป

ใหญ่ น่ันก็คือต้องอาศัยเครื่องดีด เครื่องสาย ท่ีบรรดา 

ชาวสลาฟตะวันออก ซ่ึงเคยร่อนเร่ เตร็ดเตร่ อยู่แถวๆ 

เทือกเขาคอเคซัส ที่ ไม่ว่าขณะนี้ ได้กลายสภาพเป็นชาว

รัสเซีย ชาวจอร์เจีย หรือแม้แต่ชาวยูเครน ฯลฯ ก็แล้วแต่ 

มักนำามาดีด มาเล่น ประกอบบทเพลงต่างๆ มาโดยตลอด 

หรือที่เรียกๆ กันว่า บาลาไลกา (Balalaika) นั่นเอง...

(5)                                                                           

ส่วนที่ต้องหยิบเอาเรื่องราวเหล่านี้ หรือบทเพลง

เพลงนี้มาแนะนำาเอาไว้ ในท่ีนี้...ก็คงไม่มีอะไรมากมาย

หรอกทั่น แต่อาจด้วยเหตุเพราะเผอิญไปเจอกับ ข่าวล่า-

มาเรือ อยู่ชิ้นหนึ่ง นั่นก็คือข่าวคราวเรื่องทางการประเทศ

สวีเดน ที่กำาลังมุ่งมั่น มัวเมาอยู่กับการ ต่อต้านรัสเซีย อัน

เนื่องมาจากการบุกยูเครน ที่เป็นที่รับรู้ รับทราบ กันไป

แล้วทั่วทั้งโลก เขาได้ประกาศสั่งห้าม ไม่ให้วงดนตรีราย

ใดก็ตามในประเทศสวีเดน นำาเอาเครื่องดนตรีท่ีเรียกว่า 

บาลาไลกา มาเล่น มาบรรเลง กับบทเพลงใดๆ ก็แล้วแต่ 

ด้วยเหตุเพราะถือว่าเครื่องดนตรีชนิดดังกล่าว เป็นเสมือน 

สัญลักษณ์ของรัสเซีย ไม่ต่างไปจาก สัญลักษณ์สวัสดิกะ 

ของพวกนาซีเยอรมัน อะไรประมาณนั้น...

(6)                                                                                

แม้แต่วงดนตรี Sondra Bergens Balalaikor ของ

ประเทศสวีเดนเอง ที่คิดจะร่วมเล่น ร่วมแสดงในงานการ

กุศล เพื่อหาเงินช่วยสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามกับรัสเซีย หรือ

กับประเทศยูเครนแท้ๆ ยังถูกสั่งห้ามไม่ให้เล่น ไม่ให้แสดง 

เพียงเพราะต้องใช้เครื่องดนตรีอย่าง บาลาไลกา เป็น

องค์ประกอบ อันแสดงให้เห็นถึงความหยาบ ความถ่อย 

ภายในกมลสันดาน หรือความเป็น ชนใดไม่มีดนตรีกาล-

ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก ของทางการสวีเดน หรือของ

บรรดาพวกที่ต่อต้านสงคราม ต่อต้านรัสเซีย แต่ปราศจาก

ความเข้าถึง-เข้าใจในสิ่งที่เรียกว่า สันติภาพ จนแม้กระทั่ง

บทเพลง เครื่องดนตรี ก็ยังถูกตีความ แปลความ ให้กลาย

เป็นเรื่อง การเมือง ไปจนได้...

(7)                                                                                 

ด้วยเหตุนี้...ในระหว่างที่ กระแสต่อต้านรัสเซีย มัน

กำาลังไปไกลระดับไม่ว่าบทเพลง กีฬา วรรณกรรม บทกวี 

ฯลฯ หรืออะไรต่อมิอะไรที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวพัน กับ ความ

เป็นรัสเซีย ต่างถูกต่อต้าน ถูกปฏิเสธ ไปด้วยกันทั้งสิ้น 

บรรดาผู้ที่ยังพอมีหัวจิต หัวใจ เป็น สากล อยู่บ้าง คง

ต้องลองไปควานหาบทเพลง Kalinka มาฟังกันไปพลางๆ 

ก่อนที่ โลกทั้งโลกจะถูกปกคลุมไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก

ของพวก ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก ไปโดยทั้งสิ้น ทั้ง

ปวง...

ชนใดไม่มีดนตรีกาล-ในสันดาน

เป็นคนชอบกลนัก

มี

ลุมเครือกันมาร่วมสัปดาห์ สำาหรับประเด็น นายกฯ คน 

นอก หรือ นายกฯ นอกบัญชี ภายหลังจากสัปดาห์ก่อนนาย

อดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชน

พฤษภา 53 ออกมาเสนอแนะให้ ‘บิ๊กป้อม’ พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ขึ้น

มาเป็นนายกรัฐมนตรีขัดตาทัพในช่วงเวลาที่เหลือ เพื่อเป็นทางลง

ให้กับ ‘บิ๊กตู่’ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม 

ต่อเนื่องมาด้วยการที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา 

และเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย ออกมาเสนอให้ใช้มาตรา 272 

วรรคสอง เปิดก๊อกนายกฯ นอกบัญชี หากเกิดอุบัติเหตุทางการ 

เมืองกับ ‘บิ๊กตู่’ 

เท่านั้นไม่พอ น้องรักอีกคนของ พล.อ.ประวิตร อย่าง ‘บิ๊ก 

น้อย’ พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย 

ตอบคำาถามสื่อว่า ใครที่เหมาะสมจะเป็นนายกฯ หากเกิดอุบัติเหตุ

กับ ‘บิ๊กตู่’ ช้อยซ์เดียวของ ‘บิ๊กน้อย’ คือ ‘บิ๊กป้อม’   

ทำาเอาการเมืองสะเทือน เพราะทั้ง ‘บิ๊กน้อย’ และ ‘ธรรมนัส’  

คือคนใกล้ชิดที่อยู่กับ ‘บิ๊กป้อม’ แทบจะทุกวัน กลิ่นความไม่ชอบมา

พากลเลยคละคลุ้งไปทั่วแวดวงการเมือง 

ในขณะที่ 2 ตัวละครสำาคัญ ‘บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม’ พยายามหลีก

เล่ียงที่จะตอบคำาถามดังกล่าว แม้จะถูกถามทุกวัน แต่การนิ่งดัง               

เตมีย์ใบ้ในช่วงที่ผ่านมา ไม่ต่างอะไรกับการตอกลิ่มความไม่ชัดเจน

ให้ยิ่งขมุกขมัว

ไร้คำาตอบ แต่ ภาษากาย ของสองพี่น้องถูกถอดรหัสไปต่างๆ 

นานาได้ทุกวัน ชวนให้เกิดความสงสัยว่า มันมีเค้าลางหรือมูลของ

เรื่องดังข่าวลือที่ปรากฏไม่มากก็น้อย 

“เมื่อไหร่จะเลิกถามข่าว พล.อ.ประวิตรสักทีเธอ” คือ วัจนภาษา

ที่ ‘บิ๊กตู่’ แสดงออกมาหลังถูกถามเรื่องนี้มาตลอดทั้งสัปดาห์ 

มันไม่เหมือนทุกคร้ังที่ปรากฏข่าวลือลักษณะนี้ ที่ทั้ง ‘บิ๊ก

ตู่’ หรือ ‘บิ๊กป้อม’ จะต้องรีบออกมาสยบการตีความต่างๆ นานาด้วย

การการันตีว่า จะไม่มีทางแยกจากกัน แต่ครั้งนี้เลือกที่จะหลีกเลี่ยง  

กว่าจะออกมาพูดก็ล่วงเลยมาเป็นสัปดาห์

จะด้วยเพราะความรำาคาญใจกับคำาถามที่ซ้ำาซากจึงเลือกที่

จะไม่ตอบ หรือเพราะมันมีความไม่ชัดเจนอุบัติขึ้นจริงๆ? 

ขณะที่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองของภาคส่วนต่างๆ โดย

เฉพาะองคาพยพของรัฐบาล ก็ดูจะมีความไม่ชอบมาพากลอยู่ไม่

น้อย   

กลุ่ม 16 ที่เป็นก๊วนพรรคเล็ก นำาโดย ‘พิเชษฐ สถิรชวาล’ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ยังคงขะมักเขม้นปั่นประสาท

รัฐบาลร่วมกับพรรคเพ่ือไทย เป็นตัวต้ังตัวตีตรวจสอบโครงการ

ท่อส่งน้ำาในโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (อีอีซี) ถึงขนาด

ประกาศพร้อมแตกหัก-โหวตสวน หากรัฐบาลดื้อรั้นที่จะเซ็นสัญญา

กับผู้ที่ชนะการประมูล 

‘พิเชษฐ’ อาจอาวุโสทางการเมือง แต่เป็นเด็กใหม่ในพรรค

พลังประชารัฐ แต่กลับกล้าออกมาขย่มนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.

การคลัง และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ โดยที่ไม่เกรงกลัวว่า ผู้

บริหารพรรคจะตำาหนิหรือขับไล่ 

ในขณะที่ ‘บิ๊กป้อม’ ที่คอยทำาหน้าที่ตบซ้ายตบขวาลูกพรรค

ให้เข้าที่เข้าทาง กลับนิ่งปล่อยให ้ ‘พิเชษฐ’ ทำาตัวเป็นหอกข้างแคร่

แบบประเจิดประเจ้อ  

‘พิเชษฐ’ เล่นใหญ่เรื่องนี้ประหนึ่งราวกับมีใครคอย ให้ท้าย-

ถือหาง 

กว่าจะมีหนังสือเรียก  ‘พิเชษฐ’  มาชี้แจงได้ก็ปล่อยให้เคลื่อน 

ไหวเสียเป็นอาทิตย์

อย่างไรก็ดี  ประเด็นนายกฯ นอกบัญชี กับท่าทีพรรคเล็ก ดู

จะไม่ใช่เรื่องที่ต่างกรรมต่างวาระ แต่เหมือนจะสอดรับและล้อกัน

อยู่ไม่น้อย  

เหตุนี้จึงทำาให้มีการจับจ้องไปที่ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่น่า

จะเกิดขึ้นภายหลังพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำา

ปี 2566 และกฎหมายลูก 2 ฉบับคือ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือก

ตั้ง ส.ส. และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง เสร็จสิ้น ว่าจะมี

ขบวนการกบฏภาค 2 หรือไม่ 

ขณะเดียวกัน สถานการณ์ที่ ไม่น่าไว้วางใจในสภา ยังอยู่ใน

ไทม์ไลน์เดียวกับการตีความวาระการดำารงตำาแหน่ง 8 ปี ของ ‘บิ๊ก

ตู่’ ที่จะครบในเดือนสิงหาคมนี้ด้วย 

การจุดประเด็นนายกฯ นอกบัญชี กับเสียงยุแยงให้เข็น ‘บิ๊ก

ป้อม’ ขึ้นขัดตาทัพ จึงทำาให้ความมั่นคงของเก้าอี้ ‘บิ๊กตู่’ ดูจะเปราะ

บางกว่าครั้งไหนๆ   

หากชื่อที่ถูกโยนมาไม่ใช่ ‘บิ๊กป้อม’ น้ำาหนักเรื่องนายกฯ นอก

บัญชีคงไม่น่าสนใจเท่านี้ นั่นเพราะหากเกิดอุบัติเหตุกับ ‘บิ๊กตู่’ ขึ้น

มาจริงๆ พี่ใหญ่บูรพาพยัคฆ์คือ คนเดียวที่มีพลังมากพอที่จะหาเสียง

ในสภา เพียงพอต่อการ “เปิดก๊อกมาตรา 272 วรรคสอง” ที่ต้องมี

เสียงของวุฒิสภาเข้ามายกมือให้ 

และยังเป็นคนเดียวท่ีวุฒิสภาจะกดปุ่มเห็นชอบให้ เพราะ

เป็นผู้ที่ส่วนสำาคัญในคัดสรร 250 ส.ว.เหล่านี้   

ท่าทีของสมาชิกวุฒิสภาบางคนเองก็ดูแปลกๆ โดยเฉพาะ

นายวันชัย สอนศิริ ที่มักจะสวมบทโหร ออกมาทำานายอะไรมีนัย

ทางการเมืองบ่อยครั้ง โดยในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) หลายครั้งที่นายวันชัยออกมาโยนหินถามทาง และมักจะเกิด

ขึ้นจริงอยู่บ่อย 

“ดูหน้าดูตานายกฯ สำารอง หรือนายกฯ คนนอกเท่าที่เห็น

ในขณะน้ี ถ้าไม่มีใครลอยมาจากไหน พล.อ.ประวิตรก็ดูเหมือน

จะเห็นเด่นชัดท่ีสุด เพราะท่านเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองท่ีมี 

ส.ส.จำานวนมากในระดับหน่ึง ทั้งสามารถจะประสานความร่วมมือ

กับพรรคการเมืองเล็กและใหญ่ได้ พรรคไหนไม่ร่วม ก็ให้เป็นฝ่าย

ค้านไป” 

แต่ก่อนที่จะเปิดก๊อกมาตรา 272 วรรคสองได้ ‘บิ๊กตู่’ จะ

ต้องประสบอุบัติเหตุทางการเมืองก่อน ซ่ึงความเสี่ยงในตอนน้ี

มี 2 ทางคือ ศาลรัฐธรรมนูญที่จะต้องตีความเรื่องวาระการดำารง

ตำาแหน่ง 8 ปี กับเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่ต้องใช้เสียง ส.ส.เกิน

กึ่งหนึ่ง 

แม้จะเคยเกิดเหตุการณ์กบฏ ที่นำาโดย ร.อ.ธรรมนัส แต่ใน

ทางการเมืองยังให้น้ำาหนักกรณีหาก ‘บิ๊กตู่’ ต้องจอดแต่เพียงนี้ ไปที่

เรื่องวาระการดำารงตำาแหน่งมากกว่าร่วงเก้าอี้คาสภา 

ที่ผ่านมาไม่เคยมีใครถูกน็อกคาสภา เพราะนักการเมืองจะ

ไม่เล่นกันแรงในเวทีน้ี แต่จะใช้วิธีกดดันให้รับผิดชอบหลังเสร็จศึก

เท่านั้น  

ขณะเดียวกัน หากมีการสอย ‘บ๊ิกตู่’ ในสภาจริง ความ

สัมพันธ์ระหว่าง 3 ป.จะไปถึงจุดแตกหัก เพราะทุกคนรู้ดีว่า ‘บิ๊ก

ป้อม’ กุมเสียง ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเบ็ดเสร็จ ตั้งแต่พรรคใหญ่จนถึง

พรรคปัดเศษ แม้แต่พรรคหอกข้างแคร่อย่างพรรคเศรษฐกิจไทย 

หากมีคนแตกแถวจนถึงจุดที่ทำาให้ ‘บิ๊กตู่’ หลุดตำาแหน่งกลาง

อากาศได้ ‘บิ๊กป้อม’ ย่อมตกเป็น ‘จำาเลย’ เพราะมันยากที่จะไม่ให้

คิดว่า พี่ใหญ่รู้เห็นเป็นใจ 

ความแหลมคมของสถานการณ์มากท่ีสุดคือ ‘ศาลรัฐธรรมนูญ’  

เพราะเรื่องการดำารงตำาแหน่ง 8 ปี ของ ‘บิ๊กตู่’ มีความคลุมเครือ

ทางกฎหมายอยู่  

ในมาตรา 158 วรรคสี่ บัญญัติว่า “นายกรัฐมนตรีจะดำารง

ตำาแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้ ทั้งน้ี ไม่ว่าจะเป็นการดำารง

ตำาแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่

ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำาแหน่ง”  

ขณะที่บทเฉพาะกาลมาตรา 264 วรรคแรก เขียนไว้ว่า “ให้

คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้

รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้...” 

ทำาให้นักกฎหมายบางคนเห็นว่า ‘บิ๊กตู่’ จะอยู่ได้แค่วันที่ 24 

ส.ค.65 เท่านั้น เพราะแม้จะดำารงตำาแหน่งนายกฯ ครั้งแรกมาก่อน

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 60 แต่ในบทเฉพาะกาลมาตรา 264 วรรค

แรกกำาหนดไว้ชัดเจนให้เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญนี้ซึ่งหมายถึงรัฐธรรมนูญ 2560 จึงต้องอยู่ในบังคับของ

มาตรา 158 วรรคสี่ 

แต่ขณะเดียวกัน ยังมีนักกฎหมายอีกส่วนเห็นว่า ‘บิ๊กตู่’ อยู่

ได้ถึงปี 2570 โดยให้เริ่มนับหน่ึง 8 ปีตอนรับเก้าอี้นายกฯ ตาม

รัฐธรรมนูญฉบับน้ีเมื่อวันที่ 9 มิ.ย.62 โดยยกเหตุว่า ไม่สามารถ

บังคับใช้กฎหมายย้อนหลังเป็นโทษแก่บุคคลได้ ถ้าจะบังคับใช้ต้อง

บัญญัติไว้ให้ชัดเจน 

หรืออีกส่วนเห็นว่า อยู่ได้ถึงปี 2568 โดยให้เริ่มนับหนึ่งในวัน

ที่ 6 เม.ย.60 ซึ่งเป็นวันที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้บังคับใช้  

ฉะนั้น ‘บิ๊กตู่’ จะจอด หรือจะรอด คนให้คำาตอบคือ ‘ศาล

รัฐธรรมนูญ’ 

แล้วถ้าดูจากสถานการณ์ทางการเมืองในตอนน้ีประกอบกัน 

ต้องบอกว่า โอกาส 50-50 แม้ที่ผ่านมา ‘บิ๊กตู่’ จะผ่านมาร้อยเอ็ด

เจ็ดย่านน้ำาแล้วก็ตาม  

และหากมีวันนั้นขึ้นจริง ผู้มาแทนย่อมต้องเป็น ‘บิ๊กป้อม’  

แต่หาก ‘บิ๊กตู่’ รอดมรสุมครั้งนี้ ไปได้ ก็ตีตั๋วอยู่ครบเทอม 

ไม่มีสิ่งกีดขวางอะไรที่น่าหวาดเสียวอีกแล้ว. 

‘ส.ค.อันตราย’ ปม 8 ปี-ซักฟอก

‘ตู่’ จอด ‘ป้อม’ ขึ้น ถ้ารอดอยู่ครบเทอม

ค



งคําตอบของ “นายกฯ ประยุทธ จันทร โอชา” เม� อชวงปด

ทายสุดสัปดาหแลวเหมือนจะ “หมดใจ” กับการเมืองเสียดื้อๆ 

เพราะความเคล� อนไหวของขบวนการ “ลมตู” เริ่มชัดและแรง

มากขึ้น ยิ่งอานคําตอบระหวางบรรทัดแลว ยิ่งเห็นถึงเคาลางความ

หวั่นไหวภายใน โดยเฉพาะประโยคที่วา “เอาเถอะ เขาจะลม ถาลม

ไดก็ลมไปเถอะ ถาลมก็ลม ผมก็ไมตอง

ทํางาน ก็แคนั้นเอง ถาลมแลวมันมีอะไร

ดีขึ้นมา ถาลมไดก็ลมไป แตกลัววามันจะ

ไมดีกวาเดิม” แถมจังหวะเวลาชวงปลาย

สัปดาห นายกฯ ประยุทธ มีกําหนดการ

เดินทางไปเขารวมประชุมสุดยอด

อาเซียน-สหรัฐอเมริกา สมัยพิเศษ 

(ASEAN-US  Special Summit) ครั้ง

ที่ 2 ระหวางวันที่  12-13 พ.ค.ที่สหรัฐฯ 

ยิ่งมีคนมาทักโน�นทักนี่ทําใหไขวเขว เขา

ล็อกเหลาบรรดาขาเชียร “ลุงปอม” 

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกฯ 

ที่ได โอกาสนั่งนายกฯ รักษาการชวงเวลา

สั้นๆ แตภารกิจของนายกฯ ชวงนั้นลวนตองไปรวมในงานพระราชพิธี

สําคัญๆ ที่ตองยืนเปนเวลานาน เลยตองสํารอง อาจารย วิษณุ เครืองาม 

รองนายกฯ อันดับถัดไป เพ� อทําภารกิจแทนไวอีกหนึ่งคน •

ไพบูลย นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายช� อ ในฐานะประธานคณะ

กรรมการกฎหมายและขอบังคับพรรคพลังประชารัฐ  ไมปลอยให 

“เฮียหมา” พิเชษฐ สถิรชวาล ลอยนวลไปเฉยๆ ทําหนังสือใหมาชี้แจง

ขอเท็จจริงและใหถอยคํา หลังจากรวมเคล� อนไหวกับพรรคเพ� อไทย 

ในการเตรียมขอมูลอภิปรายไมไววางใจ

รัฐบาล ตรวจสอบโครงการบริหารและ

ดําเนินกิจการระบบทอสงน้ําสายหลักใน

ภาคตะวันออก (ทอสงน้ําอีอีซี) มูลคา 

2.5 หม� นลานบาท ขอหาฝาฝนขอบังคับ

พรรคในสวนหนาที่และความรับผิดชอบ

ของสมาชิกพรรคที่ตองมีตอพรรค และ

อาจเปนการฝาฝนมาตรฐานจริยธรรมของ

สมาชิกพรรค นัดหมายวันที่ 11 พ.ค.นี้  

เวลา 14.00 น. ที่หองประชุม ชั้น 4 

ที่ทําการพรรคพลังประชารัฐ หากปรากฏ

วาไมมาในวันเวลาดังกลาว ถือวาไม

ประสงคชี้แจงขอเท็จจริงและใหถอยคํา 

คณะกรรมการจะพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป ขณะที่

เจาตัวประกาศกราวไมเขาไปเหยียบพรรค พรอมทาใหขับออก และขอ

เปนหอกขางแครตรวจสอบความไมถูกตองตอไป •

เพจพรรคพลังทองถิ่นไท เผยแพรภาพนายกรัฐมนตรีรวมงาน

ศพ น.ส.พรพิมล คงอุดม ผูสมัคร ส.ก. พรรคไทยสรางไทย บุตรสาว

คนโตของ นายชัชวาลล คงอุดม หรือ ชัช เตาปูน หัวหนาพรรคพลัง

ทองถิ่นไท ที่วัดมัชฌันติการาม  (วัดนอย) เขตบางซ� อ โดยนายกฯ เปน

ประธานพิธีสวดพระอภิธรรมเม� อวันศุกรที่ผานมา พรอมดวยคณะ

รัฐมนตรีและนักการเมืองที่เดินทางมา

รวมแสดงความเสียใจเปนจํานวนมาก 

เชน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุข, นายสันติ พรอมพัฒน 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง 

และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ, นาย

พีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายก

รัฐมนตรี, นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ในงาน 

“ลุงตู” ย้ํากับ “ชัช เตาปูน” ใหชวยกัน

นําพาพัฒนาประเทศกันตอไป ซึ่งทาที

ของ “นักเลงรุนเกา” ยังไมเห็นเคาลาง

การเปลี่ยนแปลง และไมเคยตอรองหรือพลิกลิ้นเหมือนพรรคจิ๋วที่เกิด

จากการทําคลอดของ “ระบอบลุง” •

กลายเปนเร� องฉาวที่สังคมจับจอง หลังจากเจาหนาที่จับกุมเครือ

ขายคามนุษยที่นําเด็กมาแสวงหาประโยชนทางเพศ ซึ่งพบผูตองหาที่มา

ใชบริการเปนทั้งครู หมอ ทหาร ลูกอดีตนักการเมือง องคการบริหาร

สวนตําบล ที่สําคัญคือ มีพฤติกรรมของรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและ

เยาวชนรายหนึ่ง ละเวนการปฏิบัติหนาที่

แถมยังโทรศัพทเกลี้ยกลอมเด็กที่เปนเหย� อ

ใหชวยผูตองหา รอนถึง จุติ ไกรฤกษ 

รมว.การพัฒนาสังคมฯ ตองออกตัววา

ไมไดนิ่งเฉย แตไดดําเนินการอยูแลว

อยางเงียบๆ เพราะตองคุมครองสิทธิ์

ผูเสียหาย พรอมขอใหประชาชนมั่นใจ

วากระบวนการที่ทําอยูนั้น ไดคุมครอง

ปองกันและจัดการกับการกระทําละเมิด

ทางเพศอยางเด็ดขาดเสมอมาดวยคณะ

กรรมการที่มีอยูแลวในระบบ อีกทั้งมี

คําสั่งตั้งคณะทํางานสืบสวนขอเท็จจริง 

ซึ่งมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เปนประธาน  และเชิญภาค

ประชาชนมารวมดวย โดยปลัดกระทรวงมีคําสั่งใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

ทั้งหมดออกมาปฏิบัติหนาที่นอกพื้นที่ พรอมยืนยันแบบขึงขังวา “ไมมี

มวยลมแน�นอน”•
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3ในประเทศ

วิษณุ เครืองาม

พิเชษฐ สถิรชวาล

เลยกลายเปนอีกกระแสในการปรับยายนาย

ทหารปลายปที่ “ลุงบี้” อาจถูกสงออกไปเปนผู

บัญชาการทหารสูงสุด แลวขยับ พล.อ.เจริญชัย 

หินเธาว ผช.ผบ.ทบ. ทหารเสือราชินีนองรักของ 

พล.อ.ประยุทธ ขึ้นมาเปน ผบ.ทบ.ในชวงอุณหภูมิ

การเมืองรอนปรอทแตก โดยอาจจะมีการ จัดโผ

ทหาร เร็วขึ้นเพ� อใหทุกอยางนิ่งจนกวาจะมีการเลือก

ตั้ง แตอีกทางหนึ่งกลับมีขอมูลในทํานองวา “ลุง

บี้” อาจจะตายน้ําตื้นเพราะคนใกลตัวสรางเร� อง จน

ฝายคานเตรียมนําไปอภิปรายไมไววางใจในสภา โดย

เฉพาะอยางยิ่งในกรณีของ  ททบ.5 ซึ่งเกี่ยวพันกับ

เร� องการเมืองระหวางประเทศดวย นี่ยังไมนับความ

หวาดระแวงระหวางรุนที่มีผูได-เสียประโยชน อันเปน

อีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหการปรับยายรอบตอไปดุเดือด จน

เกาอี้ ผบ.ทบ.สะเทือน •

คดีทหารฉอโกงทรัพยวงเงินมหาศาลแตหลบ

หนีลอยนวล จนกลายเปนขอครหาวา ทหารชวยพวก

เดียวกัน สงผลให พ.อ.หญิง ศิริจันทร งาทอง รองโฆษก

กองทัพบก ตองชี้แจงวา ทบ.เรงตามตัวอดีตนายทหาร

ชั้นประทวนยศสิบเอกนายนี้ ที่หนีจากที่คุมขังกอง

รักษาการณคายกําแพงเพชรอัครโยธิน จ.สมุทรสาคร 

หลังถูกผูบังคับบัญชาตรวจพบวาไดกระทําความผิด

ฐานฉอโกงเงินสวัสดิการ และหน�วยทหารไดตั้งคณะ

กรรมการสอบสวนพบวาผิดจริงและพิจารณาโทษ

ทางวินัย ลงทัณฑขัง 30 วัน พรอมใหดําเนินการปลด

ออกจากราชการ ในระหวางการรับโทษและรอคําสั่ง

ปลด กําลังพลดังกลาวไดหนีออกจากกองรักษาการณ 

โดยมีบิดาใหการชวยเหลือ ทั้งนี้ ไดเขาแจงความตอ 

สภ.กระทุมแบนแลว ทั้งในคดีทําลายทรัพยสินของทาง

ราชการเสียหายระหวางหลบหนีดวย และประสาน

เจาหนาที่ตํารวจเรงติดตามตัวตอไป นอกจากนั้นจะ

สอบสวนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของและผูรับผิดชอบสถานที่

ดังกลาวตามระเบียบของทางราชการ พรอมยืนยันวา

กําลังพลดังกลาวไมใชนักโทษ แตถูกลงโทษทางวินัย

ทหารดวยการขัง และปจจุบันไดมีคําสั่งปลดออกแลว •

ครบรอบ 69 ป โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินท

กษัตริยาธิราช ไปเม� อวานนี้ (7 พ.ค.) พล.อ.ท.ณรงค

ศักดิ์ พิชิตชโลธร ผบ.โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินท

กษัตริยาธิราช โพสตขอความประกอบคลิปวันสถาปนา 

แสดงความมุงมั่นพัฒนา ตอบสนองยุทธศาสตร

ของกองทัพอากาศ ทั้งในดาน AIR POWER, CYBER 

และ  SPACE ซึ่งในปนี้จะเปนปที่มีการเปลี่ยนแปลง

ครั้งยิ่งใหญ โดยการปรับยายที่ตั้งใหมไปสู อ.มวก

เหล็ก จ.สระบุรี  เริ่มตั้งแตเดือน ก.ย.นี้ พรอมประกาศ

ใหกําลังพลรวมกันสรางตํานานแหงดอนเมือง สู

ความรุงเรือง ณ มวกเหล็ก ใหสมดังคําปฏิญาณตนที่

วา....“ศักดิ์ศรีนายเรืออากาศ เหนือสิ่งอ� นใด!!!” •

งเขาใกลชวงเวลาการแตงตั้ง ผบ.ตร. 

หรือ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ คนใหม 

แทน บิ๊กปด-พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข 

แมทัพใหญสีกากี ดูเหมือน ราศี ยิ่งจับ  บิ๊กรอย-

พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน รอง ผบ.ตร. หนึ่งในแคน

ดิเดตสําคัญเกาอี้ พิทักษ 1 ชวงนี้มีผลงานระดับ  

นโยบาย ใหญๆ ออกมาอยางตอเน� อง ลาสุดนําทีม 

บิ๊กตอ-พล.ต.ท.ตอศักดิ์ สุขวิมล ผูชวย ผบ.ตร. 

บิ๊กโจก-พล.ต.ท.สุรเชษฐ หักพาล ผูชวย ผบ.ตร. 

และ บิ๊กกอง-พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. สงกําลัง

ตํารวจกองบังคับการปราบปรามการคามนุษย กอง

บังคับการปราบปราม กองบังคับการตํารวจน้ํา เปด

ยุทธการ เรือมนุษย กระจายกําลังเขาตรวจคนพื้นที่

เปาหมาย 6 จุดในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ, นนทบุรี 

และจันทบุรี กวาดลางจับกุมผูตองหาขบวนการคา

มนุษยบังคับใชแรงงานบนเรือประมง สามารถจับกุม

ผูตองหาขบวนการคามนุษยบังคับใชแรงงานบน

เรือประมงไดจํานวน 7 ราย ...งานนี้เห็นที บิ๊กเดน-

พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์  กิตติประภัสร รอง ผบ.ตร. แคน

ดิเดต ผบ.ตร. อีกราย ที่ถูกวางเปนเต็ง 1 มีโอกาส

สูงจะเขาวิน เบอร 1 กรมปทุมวัน เพราะใกลชิดกับ 

บิ๊กปด คงตองขยับผลงานเพิ่มมากขึ้น ไมเชนนั้นมี

โอกาสโดนปาดหนาแซงโคงสุดทายก็ไดใครจะรู •

สวนคิวแตงตั้ง นายพล วาระประจําป 2565 

แมจะเหลือเวลาอีกเกือบ 4-5 เดือน และตองรอการ

คัดเลือก ผบ.ตร. ใหเสร็จสิ้นไปกอน แตตอนนี้ก็เริ่มมี

กระแส เริ่มมีความเคล� อนไหว เกาอี้ระดับ ผบช. หรือ 

ผูบัญชาการ เล� อนขึ้น  ผูชวย ผบ.ตร. ในปนี้ ผบช. ที่

เหลืออายุราชการอีก 3-4 ป อาจจะขอยังไมขยับขึ้น 

ผูชวย ผบ.ตร.รอบนี้ ขอรออีกปคอยขยับเล� อนสูงขึ้น 

อยาง บิ๊กออ-พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผบช.ภ.6 เกษียณ

อายุราชการป 2568 ก็แววๆ จะตอตั๋วอีกป  สวน 

บิ๊กแจง-พล.ต.ท.กรไชย คลายคลึง ผบช.สอท. ที่

เกษียณอายุราชการป 2569 ก็อยากจะตอตั๋วเกาอี้ 

ผบช.สอท. อีกป แตดวยลําดับอาวุโสอยูตนๆ ในขาย 

33% โอกาสจะถูกดันขึ้น ผูชวย ผบ.ตร.มีเปอรเซ็นตสูง 

หากจะยื้อคงตองเหน� อยหน�อย สวน ผบช. ที่จะพาเหรด

ขึ้น ผูชวย ผบ.ตร.  แบบเต็มอกเต็มใจ ดูเหมือนจะเปน 

กลุม นายพลหนุมๆ  อนาคตไกล โดยเฉพาะ นรต.50 

อยาง บิ๊กกอง-พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. และ 

บิ๊กราญ-พล.ต.ท.สําราญ นวลมา ผบช.น. มีโอกาสสูงที่

จะขยับไปจอเขาไลน ผบ.ตร. ในอนาคต •

เตือนพวกขาซิ่ง พวกแวน ที่สรางความเดือด

รอนใหผูอ� น คราวนี้จะเจอของจริง เม� อ นายโกศล

วัฒน อินทุจันทรยง รองอธิบดีอัยการสํานักงานคดี

ศาลเเขวง แจงวา สํานักงานอัยการสูงสุดไดมีหนังสือ

เวียนใหพนักงานอัยการถือปฏิบัติ เพ� อแกปญหาการ

จราจรโดยเฉพาะผูขับรถไมยําเกรงกฎหมายบานเมือง 

สรางความเดือดรอนแกประชาชนจากการใชรถใช

ถนน โดยใหอัยการใชดุลพินิจในการขอริบรถยนตที่ใช

ในการกระทําความผิด ในขอหา “ขับรถโดยไมคํานึง

ถึงความปลอดภัยหรือความเดือดรอนของผูอ� น”  

โดยยกคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4730/2564 จําเลย

ใหการรับสารภาพขอเท็จจริงรับฟงยุติตามฟองวา 

จําเลยขับรถยนตของกลางไปตามถนนพุทธรักษา อัน

เปนทางสาธารณะในขณะเมาสุราและขับรถยอนศร

สวนทิศทางการเดินรถไมเปนไปตามทิศทางที่กําหนด

ไว อันเปนการขับรถโดยไมคํานึงถึงความปลอดภัย

หรือความเดือดรอนของผูอ� นที่สัญจรไปมาบนถนน 

รถยนตของกลางจึงถือเปนทรัพยสินที่จําเลยใชใน

การกระทําความผิดตามฟองของอัยการโจทก โดยตรง

อันพึงริบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33...มา

ไวใหรับรูรับทราบ หากใครจะลองของก็เชิญ •

ทําดีตองช� นชม...นายคณัสชนม ศรีเจริญ 

นายอําเภอปากชอง พรอมดวย พ.ต.ท.จิระพันธ 

มณีรัตน สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง 1 กอง

กํากับการ 6 กองบังคับการตํารวจทางหลวง ตํารวจ

ทางหลวงนครราชสีมา จิตอาสา 904, ชมรมฮักเขา

ใหญ บริษัทวาวาแพค คณะครู กศน.ปากชอง ผูใหญ

บานโปงประทุน ผูนําชุมชน และชาวบาน รวมกัน

จัดกิจกรรม จิตอาสารักษลําตะคอง รวมกันทําความ

สะอาดพัฒนาลําตะคอง กําจัดวัชพืช โดยนายอําเภอ

ปากชอง และคณะพายเรือคายัคเก็บขยะ เพ� อรองรับ

ฤดูฝนที่กําลังมาถึง โดยไปพบจอโทรทัศนที่เสียแลว

ถูกทิ้งในลําน้ํา แตเบื้องตนพบวาปญหาขยะลดนอย

กวาในอดีต เพราะชุมชนเริ่มเขาใจและชวยกันดูแลสิ่ง

แวดลอม รวมทั้งรวมกันปลูกหญาแฝกเพ� อปองกันการ

ชะลางพังทลายของดิน และปรับปรุงสภาพแวดลอม

ใหดีขี้น เน� องจากหญาแฝกเปนพืชที่สามารถนํามา

ใชประโยชนไดงาย มีรากที่ยาวแผกระจายลงไปใน

ดินตรงๆ เปนแผง และงายตอการรักษา ตามพระ

ราชดําริของในหลวงรัชกาลที่ 9 •

การเมืองรอนๆ ชวงปลายเทอมรัฐบาล ปฏิบัติ

การแซะ 3 ป.ใหแตกเพ� อแยงชิงอํานาจใกลสําเร็จ 

คาถา สายมู ที่ผูกกันไวตามเสียงลือเสียงเลาอางน�า

จะขลังนอยลง ฟงคําพูดของ พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ที่ยอนภาพ

เหตุการณที่อาจจะหวนกลับมาแลวก็ น�าขนลุก เลย

ทีเดียว เพราะตอนนี้การเมืองใน-นอกประเทศ ทับ

ซอน-ผันแปรหลายตลบ มหาอํานาจยื้อยุดฉุดกระชาก

ชักใย “ตัวแทน” เดินเกมภายในกับมวลชนสองขั้ว 

ตางคนตางถือหางเดินเกมเขยาทุกโครงสรางอํานาจ

ใหสั่นคลอนเพ� อตอรองประโยชนของชาติตัวเอง ขณะ

ที่กลุมหมิ่นสถาบันฯ แถวสามรุนเด็กเริ่มรุกหนักขึ้น 

ตํารวจ-ทหารจะฮึ่มฮั่มทําอะไรเกินเบอรกับผูที่เรียก

ตัวเองวาเยาวชนก็ยากลําบาก ยิ่ง ลุงบี้-พล.อ.ณรงค

พันธ จิตตแกวแท ผบ.ทบ.คอแดง ที่ยึดมั่นในสถาบันฯ 

เปนสรณะ คงครุนคิดถึงการแสดงออกใหพอเหมาะ

พอสมในกรอบของกองทัพ ไม ออกตัวแรง ใหเขาทาง 

“ผูคุมเกม” ที่ตองใชกองทัพเปนเคร� องมือสราง สปริง

บอรด ไปกระทบชิ่งถึงสถาบันฯ •

พล.ต.ท.จิรภพ 

ภูริเดช

ชัชวาลล คงอุดม

จุติ ไกรฤกษ

พล.อ.ท.ณรงคศักดิ์ 

พิชิตชโลธร

ยิ่

ฟ

พล.อ.ณรงคพันธ 

จิตตแกวแท

พล.ต.อ.รอย 

อิงคไพโรจน

ชิง ‘ผบ.ตร.’ มีปาดหนา!
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4 บทความ-ตางประเทศ

อเร่ิมคอลัมนวันน้ีดวยการไวอาลัยใหกับอาจารยเจริญ คันธวงศ 

อาจารยเจริญเปนผู ใหญท่ีใหคําปรึกษาท่ีดีตอลูกพรรค

ทุกคนเสมอ ผมมีความภาคภูมิใจ ตอนเปนเลขาธิการสมัชชา

รัฐสภาอาเซียน (หรือ AIPA) มีสวนรวมผลักดันใหอาจารยเจริญไดรับ

รางวัล AIPA Distinguished Service Award 2019 ในปสุดทายที่ผม

ดํารงตําแหน�ง และเปนปที่ประเทศไทยเปนเจาภาพทั้ง ASEAN และ 

AIPA ครับ

รางวัล AIPA Distinguished Service Award มอบใหผู

ที่ทําประโยชน ใหกับระบบสภาในอาเซียน AIPA (ASEAN Inter 

Parliamentary Assembly) เปนตัวแทนสมาชิกสภาทุกสภาในอาเซียน

ทั้งหมด (ประมาณ 3,000 คน) ซึ่งจะเปน ส.ส., ส.ว. สมาชิก Congress 

หรือ Councilors จะมาจากการเลือกต้ัง หรือการแตงต้ัง ถาคุณเปน

สมาชิกสภาในอาเซียน คุณเปนสมาชิก AIPA โดยปริยายครับ

อาจารยเจริญคลุกคลีกับแวดวง AIPA เปนเวลายาวนาน 

และเปนผูหลักผู ใหญที่สมาชิก AIPA รูจักดี การมอบรางวัล AIPA 

Distinguished Service Award จะตองถูกนําเสนอจากประเทศใด

ประเทศหนึ่งตอคณะกรรมการกลั่นกรอง ที่มีตัวแทนทั้ง 10 ประเทศ

พิจารณา ตอนเสนอช� ออาจารย ไมมีใครคัดคานสักคน ปกติเวลาเสนอ

ช� อใครก็ตามจะตองมีคําถามสักสองสามคําถาม วาทําไมคนน้ีมีความ

เหมาะสมรับรางวัล แตสําหรับอาจารยเจริญผานคณะกรรมการอยาง

งายดายครับ แลวผมเห็นวาเปนผูที่เหมาะสมรับรางวัลนี้อยางยิ่ง

ความจริงคอลัมนวันน้ีมีหลายตอหลายประเด็น ท่ีผมสามารถ

หยิบยกได และเปนเร� องน�าสนใจทั้งนั้น แตขอเริ่มดวยเร� องน�าจับตา

มอง นั่นคือเร� อง Victory Day ท่ีตรงกับทุกวันท่ี 9 พฤษภาคม ใน

ประเทศรัสเซียครับ

ตอนนี้เหตุการณ ในประเทศยูเครน ถึงแมพวกเราเรียกวา

สงครามก็ตาม ทางประธานาธิบดีรัสเซีย Vladimir Putin ยังไมใชคํา

วาสงครามอยางเปนทางการนะครับ เขายังใชคําวา “Special Military 

Operation” ตั้งแตเริ่มบุกประเทศ เม� อวันที่ 24 กุมภาพันธที่ผานมา

Victory Day เปนวันที่รัสเซียชนะพวก Nazi ในสงครามโลก

ครั้งที่สอง เม� อ ค.ศ.1945 เปนวันที่ผูนํารัสเซียเปนประธานในงานสวน

สนาม เปนการแสดงพลังใหทั้งคนในประเทศและคนทั่วโลกรับรูถึง

พลังอันใหญหลวงของรัสเซีย

ท่ีตองจับตามอง ระหวางท่ี Putin เปนประธานสวนสนามนั้น 

คือเขาจะถือโอกาสในวันสําคัญ ยกระดับ Special Military Operation 

ประกาศสงครามกับยูเครนหรือไม ซึ่งถาประกาศสงคราม อาจเปนผล

ลบตอ Putin มากกวาบวก เพราะคนรัสเซียเหมือนพวกเราทั่วโลก มี

ความเช� อวาเม� อรัสเซียบุกเขาประเทศยูเครน การบุกคงไมนานหรอก 

เพราะยูเครนไมน�าจะตอตานอํานาจที่เหนือกวาของรัสเซีย

ถา Putin ประกาศสงครามใน Victory Day นั่นหมายความ

วา Special Military Operation ลมเหลวใชไหมครับ? แสดงวาตลอด 

3 เดือนที่ผานมาทางยูเครนตานพลังของรัสเซียไดสําเร็จ หรือความ

เหนือกวาดานการสูรบของรัสเซียสูยูเครนไมได

อีกอยางหนึ่งครับ คนรัสเซียจํานวนไมนอยสนับสนุนการบุก

ประเทศยูเครนในครั้งนี้ แตสนับสนุนแบบหางๆ และสนับสนุนเหมือน

คนยุคปจจุบัน คือ ไมอยากจะเอาตัวเขาไปยุง แตถาใหแสดงความคิด

เห็นหรือกดไลก ก็ทําเต็มที่ ถา Putin ประกาศสงคราม นั่นหมายความ

วาประเทศรัสเซียตองเขาโหมดสงคราม และการเขาโหมดสงคราม

แปลวาตองระดมพลเรือนและเกณฑทหารเพ� อเสริมกําลัง และเสริม

กองทัพ รับรองเลยวาบรรดานักเลงคียบอรดทั้งหลายเม� อเจอสนามรบ

ในโลกแหงความจริงก็คงจะหงายทองทุกคนครับ

แตถาไมประกาศสงครามในวัน Victory Day ทาง Putin อาจ

ประกาศชัยชนะ ยึดพื้นที่สําคัญๆ จากยูเครนก็ไดครับ แตจะเปนการ

ยุติ Special Military Operation หรือไมนั้นก็ยังไมชัด

หลายคนอาจถามในใจวา ถา Putin จะทําอะไรก็แลวแต ทําไม

ตองรอ Victory Day? คําตอบพื้นๆ ของผมคือ Why not?

พวกเราตองเขาใจอยางหนึ่งวา Putin เปนผูนําที่ ไมธรรมดา 

เปนผูนําที่เปนตัวของตัวเอง และไมตองฟงใคร เขาเปนประธานาธิบดี

ที่มีอํานาจเบ็ดเสร็จอยูในมือ แลวไมวาเขาจะอยูในตําแหน�งอะไรก็

แลวแต อํานาจตามเขาไปทุกที่ พูดงายๆ ครับ Putin คือศูนยกลาง

อํานาจของประเทศรัสเซีย

เอาอะไรมากครับ วันบุกประเทศยูเครนเปนหน่ึงวันหลังวันสําคัญ

ของรัสเซีย คือวัน Defender of the Fatherland Day ซึ่งจะตรงกับ

ทุกวันที่ 23 กุมภาพันธ และเปนวันรําลึกถึง Red Army ในอดีต เม� อ

สมัยยังเรียกวา โซเวียต เปนเร� องบังเอิญ หรือเปนเร� องตั้งใจ อันนี้ ไมมี

ทางรู แตรูวา Putin เปนคนชอบเร� องสัญลักษณ หรือการแสดงความ

แข็งแกรงทั้งของตัวเองและของประเทศอยูเสมอครับ

อีกเรื่องหนึ่งที่ผมขอพูดถึง และขอแตะนิดหน่อย คือ เรื่อง

ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาอาจคว่ํากฎหมายการทําแทง ที่ถือวาเปน

บรรทัดฐานใหกับศาลทั่วโลกก็วาได ผมคงไมพูดถึงเร� องความลับของ

ภายในศาลเองหลุดออกมาอยางไร เพราะเราไมมีทางรู แลววันนี้

มีเนื้อที่ ไมพอที่จะเขาไปดูรายละเอียดของเร� องนี้ แตผมขอแตะนิด

หน�อย เพราะผมถือวาเปนเร� องสําคัญและเปนเร� องใหญ แลวโอกาส

หนาคอยเขามาเขียนเร� องนี้อยางจริงจังครับ

ผมเขาใจมาโดยตลอดวา กฎหมายทําแทงในสหรัฐอเมริกามีช� อวา 

Roe v. Wade เพราะผูเสียหายคนหน่ึง มีช� อวา Roe หรือ Wade อยาง

ใดอยางหน่ึง แตผมเพ่ิงรูเม� อเปนขาวคร้ังน้ีวาฝายท่ีเปน Roe มีช� อจริงวา 

Norma McCorvey ซ่ึงเปนฝายท่ีต้ังใจอยากทําแทงในรัฐ Texas เม� อ ค.ศ.

1969 แตทําไมได เพราะการทําแทงในสมัยน้ันผิดกฎหมาย

สวนฝาย Wade คือ Henry Wade ซึ่งเปนอัยการในเมืองที่ 

McCorvey (หรือ Roe) อาศัยครับ Henry Wade เปนผูที่มีช� อเสียง

ระดับประเทศสมัยนั้น เพราะเขาเปนอัยการนํา Jack Ruby ติดคุก 

หลังจาก Ruby ยิง Lee Harvey Oswald เสียชีวิต ซึ่ง Oswald ถูกกลาว

หาวาสังหารประธานาธิบดี John F. Kennedy

อยางที่บอกครับ โอกาสหนาผมจะขยายตอเร� องที่มาที่ ไปของ

กฎหมาย Roe v. Wade เพราะเปนเร� องน�าสนใจ ถือวาเปนการรื้อฟน

ความทรงจํา (และความเขาใจ) เกี่ยวกับประวัติศาสตรก็วาได แลวผม

จะตอบคําถามที่ผมตั้งในใจวาทําไมถึงใชคําวา Roe ทําไมไมใช Doe?.

ามกลางผูที่เตะตอยเปามวยไทยอยูบนเวทีหอประชุม

มหาวิทยาลัยซานโตโทมัส หนึ่งในนั้นคือทานสรยุทธ ชา

สมบัติ เอกอัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐโคลอมเบีย 

สวนคนลอเปาคือเดวิด กอนซาเลซ ประธานสมาพันธ

มวยไทยแหงโคลอมเบีย อดีตแชมปมวยไทยรุนเล็กของภูมิภาคลาติน 

อเมริกา

เม� อราว 2 สัปดาหกอน ผมใชเวลา 34 ชั่วโมงบินจากกรุงเทพฯ 

มายังกรุงโบโกตา (แวะตอเคร� องที่กรุงอาบูดาบี และกรุงมาดริด) ทัน

รวมงาน Week of Friendly Countries – The Kingdom of Thailand 

ที่มหาวิทยาลัยซานโตโทมัส กรุงโบโกตา สาธารณรัฐโคลอมเบีย งาน

มีขึ้นระหวางวันที่ 19–21 เมษายน เปนการจัดรวมกันระหวางคณะ

บริหารธุรกิจระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยซานโตโทมัส (Faculty of 

International Business, University of Santo Tomas) และสถาน

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู ซึ่งครอบคลุมความ

รับผิดชอบสาธารณรัฐโคลอมเบีย (รวมถึงโบลิเวีย เวเนซุเอลา และ

เอกวาดอร)

เสียงเพลงชาติไทยดังกองหอประชุมเล็กของมหาวิทยาลัย

ซานโตโทมัสในชวงเริ่มพิธีเปด ตามดวยการกลาวตอนรับของมิส

เตอรเฟรย โฆเซ กาเบรียล เมซา อังกูโล อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

แลวจึงเชิญ ฯพณฯ มารธา ลูเซีย รามิเรซ รองประธานาธิบดีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศโคลอมเบียขึ้นกลาวเปดงาน 

กอนจะถึงคิวของเอกอัครราชทูตไทย

ทานสรยุทธกลาวเนนถึงความเปนหุนสวนตามธรรมชาติ

ระหวางไทยและโคลอมเบียซึ่งเพิ่งฉลองความสัมพันธทางการทูตครบ 

40 ปไปเม� อ พ.ศ.2562 อีกทั้งทางดานการคานั้นไทยถือเปนคูคาอันดับ 

1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตของโคลอมเบีย ขณะที่โคลอมเบียเปน

ตลาดอันดับ 6 ของไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกา

ทานทูตยังไดพูดถึงความรวมมือเกี่ยวกับการนําทฤษฎีเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกตใชกับแผนการพัฒนาของโคลอมเบียในหลาก

หลายดาน ทั้งสุขภาพ สิ่งแวดลอม การทองเที่ยวอยางยั่งยืน และการ

ใชพืชเพ� อประโยชนทางยา นอกจากนี้ยังมีประเด็นการขยายความรวม

มือระหวางโคลอมเบียและอาเซียนอีกดวย โดยทานเอกอัครราชทูต

อินโดนีเซียประจําโคลอมเบียก็ไดใหเกียรติเดินทางมารวมงานนี้

จากนั้นบรรดานักศึกษาไดชมรําไทยชุด “นาฏลีลาฟาหยาด” 

จากคณะสุภาพสตรีชาวไทยในสหรัฐอเมริกา นําโดยคุณนิรมล ศิริ

วงศ และคุณกาญจนา บารคเกอร สองนางรําที่สละเวลาบินจาก

สหรัฐอเมริกามารวมเผยแพรวัฒนธรรมไทยถึงโคลอมเบีย โดยใน

เวลาปกตินั้นทั้งคูมีอาชีพเปนนางพยาบาลอยูในนครนิวยอรก

แลวก็ถึงสิ่งที่เรียกไดวาเปนสุดยอดความภาคภูมิใจของคน

ไทย เม� อไดเห็นชาวตางชาติตางภาษาที่อยูหางกันถึงครึ่งโลกสาธิต

ศิลปะการตอสูประจําชาติของเราไดอยางงดงาม ทั้งมวยไทยและมวย

โบราณ หนึ่งในผูขึ้นโชวคือนักมวยไทยอายุเพียง 8 ขวบเทานั้น

ผมไดมีโอกาสคุยกับประธานสมาพันธมวยไทยแหงโคลอมเบีย 

“เดวิด กอนซาเลซ” เขามาจากเมืองเมเดยิน (Medellin) และตัวสมา

พันธก็ตั้งอยูที่เมืองนี้ ถึงจะเปนเมืองทองเที่ยวสําคัญอันดับ 1 ของ

โคลอมเบีย แตก็ยังมีชุมชนคนยากจน และปญหายาเสพติดยังไมหมด

ไป แมปาโบล เอสโคบาร หัวหนาขบวนการคายา “เมเดยินคารเทล” 

จะถูกปลิดชีพไปนานแลวก็ตาม

เดวิดเลาวา เขาใชมวยไทยเขาหาชุมชนแลวนําเด็กๆ สูโลกของ

มวยไทย เวลานี้มีเยาวชนจํานวนมากฝกมวยไทยอยูในคายมวยของ

เขา ไมนอยไดขึ้นชกบนเวทีมาตรฐานรายการสําคัญ หนึ่งในนั้นคือ 

“ดานิเอลา รามิเรซ” แชมเปยนมวยหญิงรุน 51 กิโลกรัมแหงภูมิภาค

อเมริกาใต

ดวยใบหนาที่ออนเยาวอยางกับเด็กสาว ผมนึกวาดานิเอลา

อายุคงไมเกิน 17 ป เธอเฉลยวาตอนนี้อายุ 21 ป และชกมวยไทย

มาได 4 ปแลว ไมกี่เดือนกอนก็เพิ่งบินไปชกในรายการของสหพันธ

มวยไทยสมัครเลนนานาชาติ (International Federation of Muay 

Thai Associations หรือ IFMA) ที่กรุงเทพฯ และเขารอบลึกจนเกือบ

ไดเหรียญทองแดง

ดานิเอลาเปดเผยวาตกหลุมรักมวยไทยตั้งแตครั้งแรกที่ได

สัมผัสในคายของเดวิด ทุกวันนี้เธอไมสามารถ

อยูไดหากไมมีมวยไทย ผมถามเธอวาอาวุธ

หรือแมไมมวยไทยที่เธอถนัดคืออะไร เธอ

ตอบวาชอบเตะสูง ผมเองไมคอยไดติดตาม

มวยไทยสมัยใหมมากนัก แตชมเทปการชก

ของอดีตยอดมวยอยูบอยครั้ง แนะนําใหเธอ

ดูเทปของ “ไอหมูแขงทอง” ผุดผาดนอย วร

วุฒิ และ “จอมเตะแหงบางนกแขวก” อภิ

เดช ศิษยหิรัญ สองสุดยอดมวยเตะในอดีต

สําหรับผุดผาดนอยนั้นยังมีคุณูปการ

เหลือลนกับวงการมวยไทยอีกอยาง ทานคือ

ผูนําศิลปะการตอสูประจําชาติของเราไปเผย

แพรในโลกตะวันตกเปนทานแรกที่ประเทศ

ฝรั่งเศสเม� อ 40 กวาปกอน ทุกวันนี้นัก

มวยไทยชาวตางชาติที่มีช� อเสียง สวนมากคือ

ลูกศิษยของลูกศิษยของผุดผาดนอย และหาก

ไมใชเพราะหมูแขงทองแลว “มวยไทย” ใน

ภาษาสากลคงไมถูกเรียกวา Muay Thai แก

ยืนกรานกับชาวฝรั่งเศสเม� อสมัยโนนวาตอง

ใชคํานี้เทานั้น อยาไปเรียก Thai Boxing หรือ

คําอ� นเด็ดขาด

ดานิเอลาเขายูทูบดูผุดผาดนอยเตะ

ซาย ถึงกับรองอูหูออกมา เธอวา “เตะสวย

มากและแรงมาก” จะนําไปศึกษาเพิ่มเติม

ผมบอกเดวิดวาขอฝากมวยไทยไวกับ

เขาและสมาพันธของเขาดวย เพราะมักมีคน

พูดวาทุกวันนี้ถาอยากดูมวยไทยใหดูฝรั่งตอย 

และถาอยากดูมวยปล้ําใหดูมวยไทย เดวิด

ทําทานึกภาพแลวหัวเราะออกมา

งานสัปดาหแหงมิตรภาพของวันแรก

ปดทายลงดวยการทําอาหารไทยบริเวณ

ภายนอกอาคารเพ� อใหนักศึกษาและอาจารยไดชิม คุณไพลิน คําศิริ 

และคณะสุภาพสตรีจากอเมริกาซึ่งเวลานี้กําลังติดตามพระธุดงคเพ� อ

สันติภาพอยูในลาตินอเมริกาชวยกันผัดชวยกันเสิรฟ โดยคุณภควัจน

กุญชร วิภาสเศรณี  เจาของรานอาหารไทยในเม็กซิโกเปนผูเตรียม

วัตถุดิบมาให คนที่มาเขาคิวรับอาหารมีมากกวาผูที่เขารวมงานในหอ

ประชุมอยางเห็นไดชัด

วันตอมา กิจกรรมดําเนินตอไปทั้งบนเวทีและออนไลน ใน

ประเด็นโอกาสและความสัมพันธทางการคาการลงทุน การทองเที่ยว 

วัฒนธรรม ทั้งยังไดเนนย้ํามิติทางศาสนา มีพระสงฆจํานวน 8 รูปเขา

รวมงาน นําโดยทานเจาคุณวิจิตรธรรมภาณี เจาอาวาสวัดฟลอริดา 

ธรรมาราม เมืองคิสซิมมี มลรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และพระสุ

ธรรม ฐิตธรรมโม พระสงฆเดินธุดงครอบโลก

ทานเจาคุณวิจิตรธรรมภาณีรับนิมนตขึ้นกลาวบรรยายบนโพ

เดียม ใหอรรถาธิบายแกนักศึกษาในหัวขอ Mind Development ชวง

ทายของการบรรยายทานเจาคุณฯ ไดฉายภาพบรรยากาศของวัด

ฟลอริดาธรรมารามบนฉากหลังของเวที และไดเชิญชวนนักศึกษา

และอาจารยใหเดินทางไปเยี่ยมชมหรือปฏิบัติธรรมที่วัดฟลอริดา             

ธรรมาราม (อานขอมูลของวัดและประวัติของทานเจาคุณฯ ไดที่ 

www.watfloridadhammaram.com)

ตอมาเปนการบรรยายจากพระสงฆฝรั่ง 2 รูป ไดแก “ภัน

เตสุทธาโส” พระสงฆชาวอเมริกันจากวัดปา Empty Cloud มลรัฐ

นิวเจอรซี สหรัฐอเมริกา ในหัวขอความเมตตา สันติภาพ และความ

สุข ตอมา “ไอยา โสมา” ภิกษุณีชาวอิตาเลียน สังกัดวัด Empty 

Cloud เชนเดียวกัน บรรยายหัวขอการเปลี่ยนความทุกขเปนความสุข

โดยหลักธรรมของพุทธศาสนา

จากนั้นมีการสาธิตนวดไทย หมอนวดชาวไทยจากราน Baw 

Thai Spa ในกรุงโบโกตาขออาสาสมัครนักศึกษา 1 คนขึ้นไปนอนให

นวดบนเวที ปรากฏวาวิ่งขึ้นไปหลายคน สุภาพบุรุษที่ไปถึงกอนผาย

มือสละสิทธิ์ใหกับเพ� อนสุภาพสตรีที่ถึงเสนชัยเปนอันดับ 2 นวดเสร็จ

เธอบอกความรูสึกกับเพ� อนๆ นักศึกษาในหอประชุมผานไมโครโฟนวา 

“มหัศจรรย”

กิจกรรมวันนี้ปดทายดวยการทําแกงเขียวหวานไกราดบนแผน

แปงตอรติยา เพราะไมมีโรตี แตทานวาก็ยังเขากันไดดีนักแลเชน

กัน แมครัวและทีมงานชวยกันปรุงแลวเสิรฟ 4 กระทะใบใหญจน

เคร� องแกงเขียวหวานหมด จําเปนตองเสริมดวยแกงแดงอีก 2 กระทะ 

นักศึกษาตอแถวรับไมขาดสาย จากชามกระดาษใบแรกถึงใบสุดทาย

กินเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

ผมไดคุยกับนักศึกษาที่ชิมแกงเขียวหวานไกไดรับคําตอบ

เปนเสียงเดียวกันวา “เผ็ดแตอรอย” บางคนไมไดเรียนที่นี่ก็มารวม

กิจกรรมและรวมประทานอาหารไทย

กิจกรรมวันที่ 3 ซึ่งเปนวัดสุดทาย ครึ่งแรกเปนการถายทอด

ออนไลนมาจากเมืองไทย ผมเองไดเขาไปในหอประชุมตอนที่คณะ

นางรําชุดที่รําวันแรกกําลังฟอนโชวลวดลายอีกรอบบนเวที จากนั้น

เปนการแสดงของคุณทอดด ทองดี ในชุด My Journey with Thai 

and World Music นักศึกษารวมรองเพลงกับคุณทอดดกระหึ่ม

หอประชุม เพราะทางผูจัดงานแจกเนื้อรองใหกับนักศึกษาไวกอน            

แลว

มวยไทยยังคงเปนตัวชูโรง เดวิด กอนซาเลซ และทีมงานยัง

ไมเดินทางกลับเมเดยิน เขาขึ้นเวทีไปชักชวนนักศึกษาทั้งหญิงชายที่

อยากสัมผัสวิชามวยไทย รวมทั้งทานทูตสรยุทธดวย ทีมงานจากสมา

พันธมวยไทยแหงโคลอมเบียจับคูลอเปากับนักศึกษา สวนเดวิดจับคู

กับทานทูต หมดชวงนี้ก็มีการเลนเกมเขาทนและเตะทน ไดผูชนะ 3 

คน รับรางวัลกางเกงมวยไทยกลับบาน

ทานทูตกลาวถึงมวยไทยและประสบการณเกี่ยวกับมวยไทยวา

เคยฝกเม� อสมัยยังเปนเด็กนอยที่จังหวัดอุดรธานีบานเกิด ที่ผมแปลก

ใจวาทาน “เปนมวย” และออกอาวุธไดหนักหน�วงในตอนแรก ก็หมด

ขอสงสัย

ทานทูตกลาวปดงานวา มั่นใจวาการจัดงานครั้งนี้ ไดสงผล

และผลักดันความสัมพันธไทย-โคลอมเบียอยางเต็มประสิทธิภาพตาม

วัตถุประสงคที่ตั้งไวครอบคลุมทุกขอบขาย และหวังวาจะมีการจัดงาน

ลักษณะนี้ขึ้นอีกในโอกาสตอไป

เดวิด กอนซาเลส เขามาคุยกับผมและชวนไปเที่ยวเมเดยิน 

บอกวาจะพาชมคายมวยและชมเมือง ผมคิดวาจะตอบรับคําชวนใน

อีกไมกี่เดือนขางหนา เมเดยินคือเมืองอากาศดีทั้งปจนไดรับการขนาน

นามใหเปน The City of Eternal Spring

นอกจากนี้ก็จะไปดูซิวา “ดานิเอลา” เตะสูงไปถึงไหนแลว.

Victory Day จะมีเซอรไพรสหรือไม?
ข

ความเปนไทยในโคลอมเบีย

ความดุเดือดบนเวทีหอประชุมมหาวิทยาลัยซานโตโทมัส กรุงโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย

ภาพปดทายความสัมพันธ ไทย-โคลอมเบีย ที่มหาวิทยาลัยซานโตโทมัส

เดวิด กอนซาเลซ ประธานสมาพันธ

มวยไทยแหงโคลอมเบีย และดานิเอลา 

รามิเรซ นักมวยไทยชาวโคลอมเบีย

ชวงถายภาพตามอัธยาศัยหลังเลิกงานคุณทอดด ทองดี และนักศึกษา

ที่หนาหอประชุม

อาหารไทย ปรุงดวยใจ เสิรฟดวยรอยยิ้ม

นักศึกษาที่สนใจตามไปขอความรูเกี่ยวกับพุทธศาสนาถึงหองรับรอง

ท

ทานเจาคุณวิจิตรธรรมภาณี บรรยายเร� อง Mind Development
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5ตางประเทศ

วายังไมตองการ จึงตองรอดูทาทีของรัฐบาลชุดปจจุบันและอนาคต

วิเคราะห: ที่ผานมาการคงอยูของฐานทัพอเมริกันมุงชี้วาเพ� อ

ปองกันเกาหลีเหนือ แตการติดตั้งขีปนาวุธพิสัยกลางยากจะอางวามี

ไวเพ� อยิงเกาหลีเหนือ ประเด็นตองชวยแบงเบาคาใชจายเปนอีกสวน

ที่ตองคิดหนักวาคุมคาที่จะจายหรือไม ตองไมลืมวาในอดีตสหรัฐเคย

ประจําการอาวุธนิวเคลียรที่นี่ทั้งแบบเปดเผยกับปดลับ

ประเด็นสุดทายที่เกาหลีใตตองใครครวญคือหวังลมหัวจมทาย

กับสหรัฐหรือจะเปนประเทศที่มีอิสระดานการปองกันประเทศ เพราะ

จะสัมพันธกับดานอ� นๆ ทั้งหมด หากวันหนึ่งสหรัฐประกาศคว่ําบาตร

หามติดตอคาขายกับจีน รัฐบาลเกาหลีใตพรอมทําตามหรือไม 

4) กรณีออสเตรเลีย เปนอีกพันธมิตรเกาแก ปจจุบันมีทหาร

อเมริกันประจําการราว 1,000 นาย ไมรวมนาวิกโยธินอีก 2,500 นาย 

พรอมอาวุธหนักที่ประจําการในออสเตรเลียปละ 6 เดือน นอกจาก

นี้ออสเตรเลียเปนสวนหนึ่งของระบบสอดแนมที่สําคัญสุดของสหรัฐ 

(Five Eyes)

คําถามคือ ออสเตรเลียพรอมแตกหักกับจีนหรือไม พรอมสละ

ความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับจีนหรือไม

วิเคราะห: พันธมิตรทางทหารอินโด-แปซิฟก สหรัฐ-อังกฤษ-

ออสเตรเลีย (AUKUS) ที่เพิ่งประกาศเม� อกันยายน 2021 กับการ

ชวยใหออสเตรเลียมีเรือดําน้ําพลังนิวเคลียรเปนหลักฐานวารัฐบาล

ออสเตรเลียตัดสินใจใกลชิดอเมริกามากขึ้น 

ที่น�าคิดคือออสเตรเลียอยูหางจีนมาก ไมเหมาะเปนจุด

ติดตั้งขีปนาวุธพิสัยกลาง ที่น�าจะเปนไปไดมากกวาคือ เรือดําน้ํา

พลังนิวเคลียรที่กําลังสรางอาจสามารถจะติดตั้งขีปนาวุธนิวเคลียร 

ดวยเหตุนี้ AUKUS จะเปนพันธมิตรที่ลวนมีเรือดําน้ําติดขีปนาวุธ

นิวเคลียรแลนไปแลนมาในอินโด-แปซิฟก ทั้งนี้ขึ้นกับการตัดสินใจของ

รัฐบาลออสเตรเลียชุดถัดๆ ไป คนออสเตรเลียเห็นดีเห็นงามดวย

5) กรณีญี่ปุน ปจจุบันมีทหารอเมริกันอยูราว 54,000 นาย ทั้ง

จากกองทัพเรือ นาวิกโยธินและกองทัพอากาศ ญี่ปุนมองจีนเปนภัย

คุกคามเร� อยมาและกังวลมากขึ้น มีประเด็นพิพาทหมูเกาะเซนกากุที่

พรอมจะปะทุขึ้นอีก อยางไรก็ตามที่ผานมารัฐบาลญี่ปุนไมเห็นดวยที่

สหรัฐถอนตัวจาก INF

วิเคราะห: รัฐบาลญี่ปุนดําเนินนโยบายตานจีนสอดคลองกับ

รัฐบาลสหรัฐ แมจีนเปนคูคาสําคัญของญี่ปุน ประเด็นสําคัญอยูที่

ญี่ปุนตองการมีอาวุธนิวเคลียรไวในครอบครองหรือไม ที่ผานมามี

การเอยถึงเร� องนี้เปนระยะแตติดขัดที่ชาวญี่ปุนบางสวนตอตานอยาง

งหาคม 2019 รัฐบาลโดนัลด ทรัมป กับรัสเซียตางถอนตัว

จากสนธิสัญญาอาวุธนิวเคลียรพิสัยกลาง (INF) ทันทีที่ถอน

ตัว มารก เอสเปอร (Mark Esper) รัฐมนตรีกลาโหมกลาว

วา สหรัฐอาจเริ่มทดสอบอาวุธนิวเคลียรพิสัยกลางที่ติดตั้งภาคพื้นดิน

อีกครั้ง หวังจะติดตั้งที่ใดที่หนึ่งในภูมิภาคอินโด-แปซิฟก เปนเร� องน�า

คิดวา INF เปนสนธิสัญญาที่จะไมติดตั้งขีปนาวุธนิวเคลียรพิสัยกลาง

ในยุโรป แตเม� อสหรัฐยกเลิกขอตกลงกลับเอยถึงการติดตั้งขีปนาวุธนี้

ที่เอเชียทันที อางเหตุผลจีนมีขีปนาวุธดังกลาว (เชน DF-26) และไม

ไดลงนามใน INF

รายงาน Ground-Based Intermediate-Range Missiles in the 

Indo-Pacific ของ RAND เปนรายงานลาสุด (2022) ที่เผยแพรตอ

สาธารณะ ชวยใหเขาใจความคืบหนาและวิเคราะห โอกาสความเปน

ไปได มีสาระสําคัญพรอมการวิเคราะหดังนี้

สหรัฐหวังติดขีปนาวุธใน 5 ประเทศ:

แผนคือติดตั้งขีปนาวุธพิสัยกลางใน 5 ประเทศที่เปนพันธมิตร

ดานความมั่นคง ไดแก ไทย ฟลิปปนส เกาหลีใต ออสเตรเลีย และญี่ปุน

1) กรณีไทย งานวิจัยของ RAND ชี้วายากจะรวมมือกับรัฐบาล

ที่มาจากการรัฐประหาร แมในเวลาตอมากลายเปนรัฐบาลที่มาจาก

การเลือกตั้ง สหรัฐคาดหวังความรวมมือจากรัฐบาลพลเรือนที่มาจาก

การเลือกตั้งในอนาคตมากกวา

2) กรณีฟลิปปนส เคยเปนพันธมิตรสําคัญในยุคสงครามเย็น 

แตเน� องจากหลังสงครามเย็นคนฟลิปปนสบางสวนไมเห็นดวยกับ

กองทัพอเมริกันที่ประจําการที่นั่น สหรัฐตองถอนตัวออกจากฐานทัพ

เรืออาวซูบิก (Subic Bay) นับจากนั้นบทบาทกองทัพอเมริกันใน

ประเทศนี้จึงลดลงมาก

รัฐบาลโรดริโก ดูเตรเต (Rodrigo Duterte) เปนอุปสรรคสําคัญ 

สัมพันธกับจีนและรัสเซียมากขึ้น รวมมือกับจีนสํารวจทรัพยากร

น้ํามันกับกาซธรรมชาติในทะเลจีนใต ความเปนพันธมิตรกับสหรัฐ

ออนแอลง

วิเคราะห: ฟลิปปนสพิพาทกับจีนเร� องสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต 

การรุกคืบแสดงความเปนเจาของจากจีนจะเปนเหตุใหเกิดความขัด

แยงรอบใหม การไดรัฐบาลชุดใหมเปนอีกปจจัยที่จะชี้วาฟลิปปนสจะ

สัมพันธกับมหาอํานาจอยางไร ในสมัยเบนิกโน อากีโน ที่ 3 (Benigno 

Aquino III) มีสัมพันธใกลชิดกับสหรัฐอยางชัดเจน แตจะยอมใหติดตั้ง

ขีปนาวุธพิสัยกลางหรือไมตองรอดูรัฐบาลชุดหนา 

3) กรณีเกาหลีใต เปนพันธมิตรสหรัฐตั้งแตสมัยสงคราม

เกาหลี ปจจุบันมีทหารอเมริกันในเกาหลีใตกวา 26,000 นาย แต

การคงอยูมีปญหาบางประการ ที่เอยถึงมากคือ การแบงเบาภาระงบ

ประมาณจากเกาหลีใต ประเด็นสําคัญกวานั้นคือจีนเปนคูคารายใหญ

ของเกาหลีใต จึงตองระมัดระวังหากจะทําเร� องที่จีนกังวลใจ สมัย

ประธานาธิบดีมุน แจ-อิน (Moon Jae-in) รัฐบาลเกาหลีใตแสดงทาที

แผนติดต้ังขีปนาวุธพิสัยกลางในอินโด-แปซิฟกของสหรัฐ

www.chanchaivision.com

รุนแรง หากเขารวมโครงการขีปนาวุธพิสัยกลางจะเปนอีกกาวชวยให

บรรลุเปาหมาย ถาคิดวาที่สุดแลวกองกําลังปองกันตนเองของญี่ปุน

จะลมหัวจมทายกับกองทัพอเมริกัน การสูดวยอาวุธนิวเคลียรยอม

อยูในพิสัยที่ควรเตรียมพรอม 

นอกจากนี้ ญี่ปุนอยูในตําแหน�งที่ดี สามารถโจมตีไดทั้งจีน 

เกาหลีเหนือ และเปาหมายทางตะวันออกไกลของรัสเซีย ครอบคลุม

พื้นที่ทางทะเลกวางใหญ ทายที่สุดจึงขึ้นกับยุทธศาสตรปองกัน

ประเทศของญี่ปุนและโลกจะไดคําตอบในที่สุด

วิเคราะหองครวมและสรุป:

ประการแรก มุงตอตานจีนทุกดาน

โครงการนี้จะสัมพันธทุกดานไมเฉพาะเร� องการทหาร ดังนั้น 

กอนจะตัดสินใจติดตั้งระบบอาวุธนี้ตองคิดใหรอบคอบวาจะถือจีน

เปนศัตรูหรือมิตร กรณีอียูกับรัสเซียอันเน� องจากสงครามยูเครนเปน

ตัวอยางที่ดี

ในอีกมุมจะหมายถึงการลมหัวจมทายกับสหรัฐจะมีทหาร

อเมริกันประจําการถาวรอยูในประเทศนั้น มีฐานทัพอเมริกันที่นั่น 

ความเขาใจนี้ปรากฏชัดในงานวิจัยของ RAND ฝายสหรัฐคาดหวัง

วาจะมีรัฐบาลชุดใดชุดหนึ่งที่รับขอเสนอและดําเนินนโยบายตานจีน

ตลอดไป

ประการที่ 2 นิวเคลียรหรือไมนิวเคลียร

ประเด็นที่ควรตั้งคําถามคือเปาหมายสุดทายจะเปนแคหัวรบ

ธรรมดาหรือหัวรบนิวเคลียร ที่เปดเผยตอสาธารณะสับสนเพราะสหรัฐ

ถอนตัวออกจาก INF ซึ่งเปนอาวุธนิวเคลียร แตพอพูดถึงการติดตั้ง

ขีปนาวุธประเภทนี้ในอินโด-แปซิฟกบางครั้งใชคําวาเปนหัวรบธรรมดา 

ที่น�าจะเปนไปไดคือ ระบบปลอยขีปนาวุธที่วาสามารถติด

หัวรบไดหลายแบบหรือสามารถเปลี่ยนเปนขีปนาวุธหลายประเภท 

กรณีนี้จะคลายกับขอกลาวหาระบบปลอยขีปนาวุธที่สหรัฐติดตั้ง

ในโรมาเนียกับโปแลนด แมในเบื้องตนจะเปนชนิดพื้นสูอากาศแต

สามารถเปลี่ยนเปนขีปนาวุธพื้นสูพื้น เชนเปลี่ยนเปนจรวดรอนโท

มาฮอวกที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร เร� องนี้กลายเปนขอพิพาททําให

ทั้งสหรัฐกับรัสเซียถอนตัวจาก INF และมีสวนพัฒนาความขัดแยงจน

เกิดสงครามยูเครน เม� อยูเครนมีแผนเขารวมเปนสมาชิกนาโตซึ่งอาจ

นําสูการติดตั้งระบบขีปนาวุธแบบโรมาเนีย เปนเสนตองหาม (red 

line) ที่รัสเซียยอมไมได จึงสงกองทัพบุกยูเครน

ดังนั้น ลําพังการติดตั้งระบบปลอยอาวุธก็เปนปญหาแลว ไม

ตองสรุปวาเปนนิวเคลียรหรือไม

ประการที่ 3 อาจเปนขีปนาวุธไฮเปอร โซนิก

ที่ชัดเจนขอหนึ่งคือเปนแผนระยะยาวที่กินเวลานับสิบป ไมวา

จะเปนการรอใหรัฐบาล 5 ประเทศยินยอม เวลาที่ใชในการออกแบบ

สรางฐานปลอย ควรเขาใจวาจะไมใชแคฐานปลอยขีปนาวุธ แตเปน

ระบบใหญกวานั้น เชน มีระบบปองกันภัยทางอากาศ มีฐานทัพ

อากาศ ศูนยบัญชาการ ฯลฯ รวมความแลวเปนฐานทัพถาวรขนาด

ใหญนั่นเอง (อาจเทียบกับฐานทัพสหรัฐในเกาหลีใตกับญี่ปุน) และจะ

เปนความสัมพันธที่ยาวนานดังที่กองทัพสหรัฐยังอยูที่เกาหลีใตกับ

ญี่ปุนแมสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 ใกลจะ 8 ทศวรรษแลวก็ตาม

ตัวขีปนาวุธที่วาเปนรุนใหมซึ่งตองใชเวลาพัฒนาอีกหลายป 

เปนไปไดวาอาจเปนขีปนาวุธไฮเปอร โซนิกที่กําลังพัฒนา 

รวมความแลวเปนอีกครั้งที่รัฐบาลสหรัฐกําลังเสริมสราง

อิทธิพลของตนในระดับโลกดวยการเลนงานปรปกษสําคัญ คือการจัด

ระเบียบโลกที่รัฐบาลสหรัฐทําเร� อยมา สรางกระแสสงครามเย็นใหม.

สิ

แรงงาน

แกะ • ฝูง

แกะกําลังกิน

หญาที่สวน

ของพระราช 

วังซ็องซูซีใน

เมืองพอทสดัม 

เยอรมนี เม� อ

วันที่ 4 พ.ค. 

ในโครงการ

บํารุงรักษา

สวนแบบ

ธรรมชาติ 

(GettyImages)

ชูคบ • ชาว

เดนมารกรวม

ตัวกันจุดคบ

เพลิงฉลองวัน

ประกาศอิสรภาพ

จากสงครามโลก

ครั้งที่สอง ที่กรุง

โคเปนเฮเกน โดย

ประธานาธิบดีโว

โลดีมีร เซเลนสกี 

รวมปราศรัยผาน

วิดีโอลิงก เม� อวัน

ที่ 4 พ.ค. 

(GettyImages)

รองน้ํา • ชาวบานนําถังมารองน้ําด� มจากรถบรรทุกน้ําในชวงฤดู

รอนที่อากาศรอนจัด ในกรุงนิวเดลี เม� อวันที่ 3 พ.ค. (AFP)

ตานหนัง • นักเคล� อนไหวกลุมพีตาอินเดียสวมโคตติดตุกตาทารกเดินริม

ถนนในเมืองไฮเดอราบาด เพ� อรณรงคใหเลิกใชเสื้อผาของใชที่ทําจากหนัง 

เม� อวันที่ 6 พ.ค. (AFP)

วันงู • คนจับงูนํางูมาแขวนไวที่รูปปนของนักบุญโดมินิโกองคอุปถัมภ

ของพวกเขา ระหวางพิธีแหประจําปที่เมืองโคคูลโล อิตาลี เม� อวันที่ 1 พ.ค. 

(GettyImages)

นอนดู • เด็กชาวจีนนอนคว่ําชมทิวทัศนจากระเบียงกระจกที่ผาสือ

หลินชานกรุงปกกิ่ง ในวันหยุดวันแรงงาน 1 พ.ค. (GettyImages)

ภาพ: รายงาน Ground-Based Intermediate-Range Missiles in the Indo-Pacific

เครดิตภาพ: https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA393-3.html

สหรัฐหวังติด

ตั้งขีปนาวุธ

พิสัยกลางใน

ออสเตรเลีย 

ญี่ปุน 

ฟลิปปนส 

เกาหลีใต 

และไทย เปา

หมายหลักคือ

ตอตานจีน 

อเมริกาครอง

ความเปน

เจาในอินโด-

แปซิฟก
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ยูนิโคล่เปิดตัวแอปพลิเคชัน StyleHint

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก เปิดตัวแอปพลิเคชัน 

StyleHint ในประเทศไทย โดย StyleHint คือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ

ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้

ใช้ได้ค้นหาเสื้อผ้า

และวิธีมิกซ์แอนด์

แมตช์เสื้อผ้าชิ้นโปรด 

จากความสำาเร็จ

ของ StyleHint ทั้งใน

ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 

และหลายๆ ตลาด 

ในทวีปยุโรป ตอน

นี้ StyleHint ได้เปิด

ให้ดาวน์ โหลดใน

ประเทศไทยแล้วทั้ง

ในระบบ iOS และ 

Android

StyleHint เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ช่วยในการค้นหารูปแบบการ

แต่งตัว และสามารถเลือกซื้อสินค้าจากในแอปพลิเคชันได้อีกด้วย ผู้ใช้งาน

สามารถอัปโหลดรูปภาพของสินค้าที่ชื่นชอบเพื่อจับคู่กับเสื้อผ้าของยูนิโคล่ และ

สามารถเลือกซื้อได้ทันทีภายในแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ StyleHint ยังช่วยให้

แฟนๆ ของยูนิโคล่และไลฟ์แวร์ (LifeWear) สามารถแลกเปลี่ยนคำาแนะนำา

เกี่ยวกับสไตล์ และเลือกซื้อเสื้อผ้าจากลุคส์ที่สร้างสรรค์ผ่านโพสต์ของสมาชิก

สายแฟชั่นคนอื่นๆ จากทั่วโลก จากคอมมูนิตี้ดิจิทัลแห่งนี้ ค้นหาสไตล์และราย

ละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ StyleHint ได้ที่เว็บไซต์ https://www.stylehint.com/

th/th

คูก้าจัดโปรฯ ร้อนแรงต้อนรับซัมเมอร์

Coocaa (คูก้า) สมาร์ททีวีคุณภาพเหนือชั้น มีฟีเจอร์ครบครัน ในราคา

ที่สบายกระเป๋า เตรียมเปิดเกมรุกตลาดสมาร์ททีวีอย่างต่อเนื่อง เดินหน้าจัด

โปรโมชั่นสุดคุ้มสวนกระแสเศรษฐกิจ กับแคมเปญ “ENJOYMENT of Young 

Generation” ขนทัพทีวีแอนดรอยด์ 3 รุ่นยอดฮิต และจอมอนิเตอร์อีก 2 รุ่น

เด็ด มาจัดโปรโมชั่นโดนใจ ลดราคาสินค้าสูงสุดกว่า 50% เฉพาะในวันที่ 7-8 

พฤษภาคมนี้ ที่ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์

โดยสินค้าที่นำามาจัดโปรโมชั่นในครั้งนี้ ได้แก่ แอนดรอยด์ทีวี Coocaa 

S3U ที่มาพร้อมระบบปฏิบัติการคอนเทนต์รุ่นล่าสุด Coolita OS ระบบปฏิบัติ

การคูลิต้าที่เร็วกว่า ใช้งานได้ลื่นไหลกว่า รองรับคอนเทนต์บันเทิง มี 3 ขนาด

ให้เลือก ได้แก่ 32 นิ้ว ในราคา 4,090 บาท, ขนาด 40 นิ้ว ราคา 5,690 บาท 

และขนาด 43 นิ้ว ราคา 5,990 บาท แอนดรอยด์ทีวี Coocaa S7G สมาร์ททีวี

ราคาสุดคุ้ม มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android 11 มี 2 ขนาดให้เลือก ได้แก่ 

32 นิ้ว ในราคา 4,690 บาท และขนาด 40 นิ้ว ราคา 6,190 บาท

และแอนดรอยด์ทีวีคุณภาพระดับไฮเอนด์ Coocaa S6G PRO รุ่นอัป

เกรดใหม่ ที่ได้พัฒนายกระดับขึ้นมาทั้งในเรื่องภาพ เสียง และลูกเล่น เพราะ

ได้ชิปภาพใหม่ Chameleon Extreme 2.0 เสริมด้วยระบบปฏิบัติการ Android 

10.0 ใหม่ล่าสุด ตอบสนองการใช้งานได้มากกว่าเดิม เพิ่มเติมคือถอดรหัส AV1 

codec ได้ด้วย โดยมี 3 ขนาดให้เลือก ได้แก่ 50 นิ้ว ในราคา 8,690 บาท, 

ขนาด 55 นิ้ว ราคา 10,990 บาท และขนาด 65 นิ้ว ราคา 13,990 บาท.

นช่วงที่ผ่านมามีข้อมูล

ที่น่าสนในจาก การ์ท           

เนอร์ ที่ได้มีการ

เผย 3 เทคโนโลยี

เกิดใหม่ด้านความ

ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

Cloud Sustainability, Carbon 

Footprint Measurement และ 

Advanced Grid Management 

Software จะถูกนำามาใช้ขับ

เคลื่อนองค์กรอย่างแพร่หลาย

ภายในหนึ่งถึงสามปีจากนี้

แอนเน็ต ซิมแมร์มันน์                               

รองประธานฝ่ายวิจัยของ 

การ์ทเนอร์ กล่าวว่า ความ

ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมไม่ควร

ต้องเป็นความรับผิดชอบของ

อุตสาหกรรมเพียงไม่กี่แห่ง ถ้า

เรื่องสภาวะภูมิอากาศเป็น

เรื่องที่ต้องได้รับการปกป้อง

คุ้มครองแล้ว เรื่องของธุรกิจ

ที่ยั่งยืนต้องมีความสำาคัญระดับโลก การเปลี่ยนผ่านไปสู่

เศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Net-Zero Economy) 

จะสร้างปรากฏการณ์อย่างยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับการ

ปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือการปฏิวัติทางดิจิทัล ซึ่งต้องใช้

เทคโนโลยี รูปแบบธุรกิจ กลยุทธ์และกระบวนการใหม่

สำาหรับเส้นทางสู่อนาคตของ Net-Zero จะสร้าง

โอกาสใหม่ๆ แก่ผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีที่มุ่ง

พัฒนาเทคโนโลยีรองรับการสร้างธุรกิจย่ังยืน การ์ทเนอร์              

ได้ระบุ 3 เทคโนโลยีเกิดใหม่ 3 ประการ ที่จะสร้างผล 

กระทบโดยตรงต่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

1.ความยั่งยืนของคลาวด์ (Cloud Sustainability) คือ 

แนวทางการใช้บริการคลาวด์เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้าน

ความยั่งยืนภายในระบบเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม 

ซึ่งประกอบด้วยการดำาเนินการที่ยั่งยืนและการส่งมอบ

บริการคลาวด์ โดยผู้ให้บริการ ตลอดจนการบริโภคและ

การใช้บริการคลาวด์อย่างยั่งยืน

“บริการคลาวด์ 

สาธารณะนำาเสนอ

ศักยภาพด้านความ

ยั่งยืนที่ยอดเยี่ยมด้วย

ความสามารถในการ

รวมศูนย์การดำาเนิน

งานด้านไอทีโดย

เป็นการดำาเนินการ

ที่ปรับได้ โดยอาศัย

โมเดลบริการที่ใช้ร่วม

กัน ส่งผลให้ประสิทธิภาพของการประมวลผลสูงขึ้น โดย

ผู้ให้บริการคลาวด์สาธารณะยังมีความสามารถเฉพาะใน

การลงทุนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านความยั่งยืน 

อาทิ ย้ายที่ตั้งคลาวด์ดาต้าเซ็นเตอร์ให้อยู่ใกล้แหล่ง

พลังงานหมุนเวียน” ซิมแมร์มันน์กล่าวเพิ่มเติม

ในอีกสามปีข้างหน้า ผู้ให้บริการระบบคลาวด์จะอยู่                                                                      

ภายใต้แรงกดดันท่ีเพ่ิมข้ึนกับการจัดหากลยุทธ์ด้านสภาวะ                                                                     

อากาศท่ีโปร่งใสพร้อมกับแผนงานท่ีชัดเจน โดยการ์ทเนอร์                                                                    

คาดการณ์ว่าภายในปี 2568 การปล่อยก๊าซคาร์บอน       

ไดออกไซด์จากบริการคลาวด์แบบไฮเปอร์สเกลจะเป็นเกณฑ์

หน่ึงในสามอันดับแรกในการตัดสินใจซ้ือระบบคลาวด์

ส่วน 2.การประเมินด้านรอยเท้าคาร์บอน (Carbon 

Footprint Measurement) คือ ปริมาณการปล่อยมลพิษที่

เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ สำาหรับรอยเท้าคาร์บอนของ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางเทคโนโลยีจะครอบคลุมขอบเขต

การปล่อยมลพิษสามประการ ได้แก่ ขอบเขตที่ 1 การ

ปล่อยโดยตรงจากเจ้าของหรือที่มาที่ได้อยู่ในการควบคุม

ขอบเขตที่ 2 การปล่อยทางอ้อมที่เกิดจาก

‘การ์ทเนอร์’เผยเทคโนโลยีความยั่งยืนมาแรงในอนาคต

‘การ์ทเนอร์’เผยเทคโนโลยี

ตลาด NFT ขาลงยอดซื้อขายวูบ

สื่อชื่อดัง Wall Street Journal เปิดเผยถึงทิศทางตลาด NFT โดยอ้างสถิติของ

เว็บไซต์ NonFungible.com ที่เก็บข้อมูลการซื้อขาย NFT ทั่วโลก พบว่า ภาพรวมของ

จำานวนการซื้อขายอยู่ราว 19,000 รายการต่อวัน ลดลง 92% จากช่วงพีกเมื่อเดือน

กันยายน 2021 ที่มี 225,000 ธุรกรรมต่อวัน ส่วนปริมาณวอลเล็ตที่ยังทำาธุรกรรม

ในตลาด NFT เหลือ 14,000 บัญชี ลดลง 88% จากช่วงพีก 119,000 บัญชีในเดือน

พฤศจิกายน 2021 สื่อดังประเมินว่า สภาพเศรษฐกิจที่แย่ลง ตลาดหุ้นที่ตกลง และ

กระบวนการผลิตพลังงานที่ซื้อมา ขอบเขตที่ 3 การปล่อย

ทางอ้อมอื่นๆ ทั้งหมด (ที่ไม่รวมอยู่ในขอบเขตที่ 2) เกิด

ขึ้นในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของหน่วยงานที่จัดทำา

รายงาน รวมถึงการปล่อยจากต้นน้ำาและปลายน้ำา

ซึ่งการปล่อยมลพิษในขอบเขตที่ 3 เป็นการวัดผล

ที่ท้าทายที่สุด แต่ในบางองค์กรการปล่อยก๊าซนั้นคิดเป็น

สัดส่วนมากกว่า 95% ของปริมาณการปลดปล่อยทั้งหมด 

การ์ทเนอร์คาดการณ์ว่าจะเห็นการนำาเทคโนโลยีการวัด

ค่าคาร์บอนฟุตปรินต์ไปใช้อย่างมีนัยสำาคัญ เนื่องจาก

องค์กรต่างๆ ได้ให้ความสำาคัญในเรื่องการปล่อยมลพิษทั้ง 

3 ประเภทและจัดทำารายงานความโปร่งใสเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง

การเติบโตของเครื่องมือวัดผลเหล่านี้ ได้รับแรงสนับสนุน

มาจากการเพิ่มจำานวนของเซ็นเซอร์ตรวจจับด้านสิ่ง

แวดล้อมที่เปิดใช้งานเทคโนโลยี IoT ทั้งปริมาณ คุณภาพ 

และเวลาในการรวบรวมข้อมูลที่ใช้น้อยลง

ท้ายที่สุด ทุกองค์กรจะต้องลงทุนในเครื่องมือ

วัดผลคาร์บอน 

รวมถึงซอฟต์แวร์

โซลูชันที่ทำาให้

การวัดคาร์บอน

ที่โปร่งใสและ

คำาแนะนำาในเชิง

ปฏิบัติที่กำาลังถูก

นำาไปใช้เพิ่มขึ้น 

โดยการ์ทเนอร์

คาดว่าการเติบโต

จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับความสามารถในการ

รวมระบบที่จะมีความคืบหน้ามากขึ้น

ขณะที่ 3.ซอฟต์แวร์การจัดการกริดขั้นสูง 

(Advanced Grid Management Software) ประกอบด้วย 

ระบบวัดค่าและควบคุมเครื่องจักร (Supervisory Control 

and Data Acquisition (SCADA)) ระบบการจัดการ

พลังงานจากสาธารณูปโภค และความสามารถใหม่ในการ

ปฏิบัติงานแบบเรียลไทม์ ซึ่งได้รับมาจากโมเดลการเรียน

รู้ทางกายภาพและเครื่องจักร ซึ่งซอฟต์แวร์นี้ถูกนำามาใช้

โดยผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าสำาหรับตรวจสอบและควบคุม

แหล่งพลังงานทั่วทั้งโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อรักษาเสถียรภาพ

ของระบบและชะลอการลงทุนขององค์กร

โดยการ์ทเนอร์คาดว่าปัจจุบันมีองค์กรประมาณ 

5-20% ลงทุนซอฟต์แวร์การจัดการกริดขั้นสูง และจะมี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหนึ่งถึงสามปีข้างหน้า 

โดยภายในปี 2569 การ์ทเนอร์คาดว่ากว่า 60% ของ

โครงการลงทุนจากบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดจะมุ่งเน้น

ด้านพลังงานหมุนเวียนความเสี่ยงต่ำา

อย่างไรก็ดี ความท้าทายหลักของผู้

ให้บริการโครงข่ายกริดคือการจัดการความ

แปรปรวนของกระแสไฟฟ้าและความผันแปร

ของโปรไฟล์พลังงาน ซึ่งซอฟต์แวร์การจัดการ

กริดขั้นสูงจะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงด้าน

พลังงาน เปลี่ยนบริษัทสาธารณูปโภคไฟฟ้า

แบบเดิมให้กลายเป็นผู้จัดการโครงข่ายที่มี

ประสิทธิภาพที่สามารถสร้างสมดุลระหว่าง

ความไม่เสถียรที่เกิดจากการเพิ่มปริมาณ

พลังงานหมุนเวียนที่ ไม่ต่อเนื่อง.

  

• AIS โดย AIS The StartUp ได้จับมือกับ

ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET ร่วม

กันพัฒนา ‘LiVE Platform’ เพื่อให้เป็นศูนย์รวมองค์

ความรู้สำาหรับกลุ่มธุรกิจดังกล่าว โดยเฉพาะผู้ที่กำาลัง

จะเริ่มประกอบธุรกิจ ซึ่ง AIS ถือเป็นพันธมิตรราย

แรกที่ร่วมพัฒนาและออกแบบบริการ LiVE Guru 

Sharing ในรูปแบบของตำารานอกห้องเรียน ที่จะ

เข้ามาช่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการให้แข็งแกร่งใน

ทุกๆ ด้าน เพื่อสร้างกิจการในโลกยุคดิจิทัลและก้าว

เข้าสู่ตลาดทุนได้อย่างมืออาชีพ โดยนำาเอาวิทยากร

ผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านในการดำาเนินธุรกิจมาบอกเล่าส่งต่อความ

รู้ แลกเปลี่ยนกับ Startups และเอสเอ็มอีในหลาก

หลายประเด็นสำาคัญในการพัฒนาองค์กรยุคใหม่

• แกร็บ ตอกย้ำาความเป็นผู้นำาซูเปอร์แอป 

เดินหน้ารุกตลาด B2B (Business-to-business) ส่ง 

“GrabForBusiness” โซลูชันที่ช่วยบริหารจัดการ

ทุกบริการของแกร็บสำาหรับลูกค้าองค์กร ซึ่งช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำางานและมัดใจพนักงาน โดยชู 3 

ไฮไลต์หลัก คือ ช่วยลดขั้นตอนของงานเอกสาร-เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทำางานและบริหารค่าใช้จ่าย ใช้

งานง่าย-สะดวกทั้งบนมือถือและเว็บไซต์ พร้อมนำา

เสนอบริการที่หลากหลาย-ตอบทุกความต้องการ

ได้ครบจบในแอปเดียว เล็งเจาะตลาดลูกค้าองค์กร

ใน 6 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ สถาบันการเงิน ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจเทคโนโลยีธุรกิจ

พลังงาน และธุรกิจสุขภาพ-โรงพยาบาล

• เดลต้า ผู้ให้บริการชั้นนำาระดับโลกด้าน

โซลูชันการจัดการพลังงานและความร้อน เปิด

โรงงานแห่งใหม่เพื่อการผลิตที่แม่นยำาในเมืองลิพ

ทอฟสกี ฮราด็อก ประเทศสโลวาเกีย โดยโรงงาน

ใหม่ขนาด 5,100 ตารางเมตรแห่งนี้ มีวัตถุประสงค์

หลัก เพื่อผลิตตู้และชิ้นส่วนสำาหรับโซลูชันด้านไอที

และโทรคมนาคมของเดลต้า โดยเดลต้าก่อตั้งโรงงาน

ประสิทธิภาพสูงแห่งใหม่นี้เพื่อช่วยตอบสนองความ

ต้องการผลิตตู้พลังงานสำาหรับตลาดสหภาพยุโรป 

และเพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบ โรงงานแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ที่

โรงงานเดิมของ Eltek ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ เดลต้า 

กรุ๊ป บริษัท Eltek เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานระดับ

โลกที่พัฒนา ผลิต จำาหน่าย และจัดจำาหน่ายโซลูชัน

และบริการด้านพลังงานที่ล้ำาสมัย

• โรบินฮู้ด แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีสัญชาติ

ไทย ตอกย้ำาความสำาเร็จพันธกิจในการช่วยเหลือ “คน

ตัวเล็ก” อย่างแท้จริง โดยตลอดระยะเวลา 20 เดือน 

ที่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ได้รับการตอบรับ

จากร้านค้าและลูกค้าผู้ใช้งานเป็นอย่างดี ล่าสุดขึ้น

อันดับ 2 แพลตฟอร์มผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรีที่ได้

รับความนิยมจากผู้ใช้งานในพื้นที่กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล ด้วยส่วนแบ่งการตลาดกว่า 21% สำารวจ

ข้อมูลโดย EUREKA บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ข้อมูล

จากเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย การ

ขึ้นอันดับ 2 ในครั้งนี้ สะท้อนถึงศักยภาพในการ

แข่งขันเทียบชั้นกับผู้ให้บริการจากต่างประเทศ 

ตลอดจนความโดดเด่นด้านการให้บริการของโรบินฮู้ด

จนเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ อันจะนำาไปสู่โอกาส

ในการต่อยอดสร้างการเติบโตและพัฒนาสู่การเป็น 

Super App สัญชาติไทยตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป.

การขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ ทำาให้นักลงทุนหันกลับไปถือครอง

สินทรัพย์ที่เสี่ยงน้อย และส่งผลให้การเก็งกำาไรในหุ้น หรือใน NFT นั้นไม่เป็นไปตามที่

คาด นักลงทุนใน NFT จำานวนมากติดดอย

AMD ผลประกอบ Q1 พุ่ง

AMD ผู้ผลิตซิปเซตรายใหญ่ รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2022 มี

รายได้รวม 5,887 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 71% เทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน เป็นสถิติ

สูงสุดต่อเนื่องอีกไตรมาส มีกำาไรสุทธิตามบัญชี GAAP 786 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ ตัวเลข

การเงินในไตรมาสส่วนหนึ่งรวม Xilinx ที่ AMD ควบรวมกิจการเสร็จสิ้นในเดือน

กุมภาพันธ์ด้วย หากไม่รวมรายการดังกล่าว รายได้จะอยู่ราว 5.3 พันล้านดอลลาร์ 

ซึ่งยังเป็นสถิติสูงสุดอยู่ดี  ทั้งนี้ AMD ยังเห็นโอกาสในตลาดอีกมากโดยเฉพาะ      

ตลาดพรีเมียม เช่น โน้ตบุ๊กเกมมิ่ง หรือกลุ่มลูกค้าองค์กร ซึ่ง AMD ก็มีส่วนในตลาด

ซีพียูของพีซีเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 8 แล้ว รายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจ กลุ่ม 

Computing and Graphics เพิ่มขึ้น 33% เป็น 2,802 ล้านดอลลาร์ กลุ่ม Enterprise, 

Embedded และ Semi-Custom รายได้เพิ่มขึ้น 88% เป็น 2,526 ล้านดอลลาร์ และ 

Xilinx รับรู้รายได้ 559 ล้านดอลลาร์

Google เพิ่มฟีเจอร์เกี่ยวกับท่องเที่ยวแพ็กใหญ่

Google เพิ่มฟีเจอร์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวบนแพลตฟอร์ม ต้อนรับการวางแผน

ทริปในช่วงที่หลายประเทศผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวกับ COVID-19 กันอย่างเต็มที่

แล้ว โดยฟีเจอร์แรกคือ Google Flights เพิ่มระบบให้ติดตามราคาเที่ยวบินไปยังสถาน

ที่หนึ่งใน “วันไหนก็ได้” (จากเดิมที่ต้องกำาหนดวัน) โดย Google จะส่งอีเมลมาเมื่อพบ

ค่าตั๋วเครื่องบินถูกลงในระยะเวลา 3-6 เดือนข้างหน้า เหมาะกับผู้ที่สามารถเดินทางวัน

ไหนก็ได้ ฟีเจอร์ถัดไปคือ Explore มีฟีเจอร์ Explore nearby เพิ่มเข้ามา เพื่อหาสถาน

ที่ที่สามารถขับรถไปได้ในระยะเวลาไม่กี่

ชั่วโมง เหมาะกับการใช้หาสถานที่เที่ยวใน

พื้นที่ที่ไม่คุ้นเคย  สุดท้ายคือฟีเจอร์ค้นหา

สถานที่พักในบริเวณรอบสถานที่ที่สนใจ 

เช่น หากต้องการไปเที่ยวโดยมีเป้าหมาย

คือร้านอาหาร, สถานที่สำาคัญ หรือแหล่ง

ช็อปปิ้ง ก็สามารถค้นหาที่พักในละแวกนั้น

ได้เลย ซึ่งจะใช้เวลาราว 15-30 นาทีใน

การเดินหรือขับรถไปยังจุดหมาย.
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ไม่ใกล้ไม่ไกลเมืองนครศรีฯ เท่าไหร่ โดยร้านนี้ ได้รวบรวมทั้งอาหาร

ภาคกลางและภาคใต้มาอย่างครบถ้วน บรรยากาศร้านสวยงามอยู่

ติดริมคลองปากพยิง รายล้อมไปด้วยธรรมชาติของสวนมะพร้าว 

ส่วนด้านรสชาติอาหารนั้นเด็ดแบบต้องซู้ดปาก ครบรสในทุกเมนู 

รวมถึงความสดใหม่

ของวัตถุดิบก็ต้อง

ยกนิ้วให้จนอยากจะ

ไปซ้ำาอีกหลายๆ ครั้ง 

ใครแขวนท้องเดิน

ทางมาไกลก็อยาก

แนะนำาร้านนี้ ไว้เป็น

หนึ่งในตัวเลือก 

อิ่มท้องกันแล้วแต่ยังไม่อิ่มใจก็ต้องแวะเช็กอินถ่ายรูป 

พร้อมกับรับประทานขนมและเครื่องดื่มยามบ่ายได้ที่ ยงคังคาเฟ่ 

(YongKang Cafe) ร้านขนมและกาแฟเก๋ๆ แถวท่าโพธิ์ ใกล้สะพาน

ราเมศวร์ ที่ใช้อาคารเก่าอายุกว่า 100 ปีมารีโนเวทใหม่ให้กลาย

เป็นคาเฟ่สไตล์จีน ที่มีทั้งมุมถ่ายรูปหลายๆ แนว และเครื่องดื่ม 

รวมถึงขนมหวานให้เลือกอีกมากมาย ซึ่งรสชาตินั้นต้องยอมรับเลย

ว่าฟินมากๆ แถมมีทั้งโซนอินดอร์และเอาต์ดอร์ อีกทั้งการบริการ

จากพนักงานก็เป็นเยี่ยม แม้ว่าในเมืองนครศรีฯ นั้นจะมีคาเฟ่ให้

เลือกมากมาย แต่ยงคังก็เป็นอีกหนึ่งแห่งที่อยากแนะนำา 

ถือว่าแพลนของทริปนครศรีธรรมราชรอบนี้พยายาม

รวบรวมสถานที่ที่สามารถเดินทางไปมาได้อย่างสะดวก ไม่ได้

ไกลกันมาก และควบรวมทั้งสถานที่ด้านที่พึ่งพาทางจิตใจอย่าง

วัด หรือพระพุทธรูปประจำาเมือง รวมทั้งร้านอาหารรสแซ่บ และ

คาเฟ่สุดเก๋ไว้ถ่ายรูปเช็กอินได้สวยๆ ซึ่งเชื่อว่ารอบวันหยุดยาว

ครั้งหน้าการไปเยือนนครศรีฯ ก็จะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าสนใจ

แน่นอน.

นช่วงเวลาหยุดยาวอย่างเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา                       

เชื่อว่ากลุ่มคนทำางานที่ไม่ใช่แค่ในเมืองหลวง ก็น่าจะหา 

สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเดินทางไปพักผ่อนกันมาแล้ว แต่ใช่

ว่าประเทศไทยจะไม่มีช่วงหยุดยาวให้เราได้แพลนทริปเดิน

ทางกันอีก เพราะเหตุนี้ “อาทิตย์เอกเขนก” ฉบับนี้เลย

อยากจะนำาเสนอแผนท่องเที่ยวอีกหนึ่งแนวทางที่อาจจะเดินทาง

ไกลสักหน่อย แต่เชื่อว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน นั่นก็คือจังหวัด

นครศรีธรรมราช ที่แม้จะห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 780 

กิโลเมตร แต่ถ้าเดินทางโดยเครื่องบินก็จะไปถึงได้ในเวลาประมาณ 

1 ชั่วโมงเท่านั้น

โดย นครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็น

อันดับ 2 ของภาคใต้ เป็นจังหวัดที่มีอำาเภอมากที่สุดในภาคใต้ รวม

ถึงยังเป็นจังหวัดที่มีภูมิศาสตร์ภูมิภาคที่น่าสนใจ เพราะนอกจากจะ

มีบ้านเมืองที่น่าอยู่ สถานที่ที่น่าเที่ยว และยังมีทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ครบถ้วน ทั้งทะเล น้ำาตก และแหล่งธรรมชาติต่างๆ รวมถึงยังมี

จุดดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวอย่างการไปชมโลมาสีชมพู และดู

ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาอย่างเขาหินพับผ้า หรือแม้แต่การเที่ยว

ทะเลที่มีหาดสวยน้ำาใสในหลายๆ พื้นที่ 

แต่อาทิตย์เอกเขนกฉบับนี้อยากให้มองอีกมุมหนึ่งของจังหวัด

นครศรีฯ ที่หากเราไม่ได้เดินทางไปเที่ยวทะเล หรือชมปลาโลมา ก็

ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ให้สามารถแพลนทริปเดินทางมาเยี่ยม

เยือนได้ หนึ่งในนั้นคือเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์... 

แน่นอนว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ประชาชนคนไทยเกือบทั้ง

ประเทศมักได้ยินชื่อหรือมีการกล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งที่อยู่

ในพื้นที่จังหวัดนครศรีฯ นั่นก็คือ “ไอ้ไข่” วัดเจดีย์ ที่โด่งดังอย่าง

มากในเรื่องของการขอโชคลาภ หรือที่ชาวบ้านเชื่อกันเรื่องของเลข

ออก “หวย” ซึ่งอาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายของคนที่อยากเดิน

ทางไปที่จังหวัดนครศรีฯ ก็เป็นได้ และยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เรา

อยากแนะนำาเช่นกัน แม้จะไม่อยากชี้นำามากในเรื่องของการขอโชค

ขอลาภ แต่การเดินทางไปสักการะพระในวัดเพื่อเป็น

สิริมงคลก็ถือว่าคุ้มค่า ส่วนเรื่องไหว้ไอ้ไข่นั้นก็ให้มอง

เป็นผลพลอยได้ 

ท้ังน้ี หากใครมองว่าการเดินทางไปวัดเจดีย์ท่ีอยู่

ในอำาเภอสิชลน้ันอาจจะยากลำาบากจนเกินไป หรือไกล

จากจุดอื่นๆ ท่ีวางแผนไว้ เราก็มีอีก 2 สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ

มาเสนอ น่ันก็คือ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือท่ี

เรียกกันว่า วัดพระธาตุ เป็นโบราณสถานศักด์ิสิทธ์ิ และ

เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองนครศรีธรรมราชมา

อย่างยาวนานแล้ว โดยตัววัดต้ังอยู่ท่ีถนนราชดำาเนิน 

ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองนครศรีธรรมราชเลย และ

ไฮไลต์ของวัดจะอยู่ท่ีพระบรมธาตุเจดีย์ ซ่ึงเป็นท่ีบรรจุ

พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ซ่ึงภายในวัดน้ันมี

เจดีย์น้อยใหญ่รายล้อม ชาวเมืองนครศรีฯ ถือเป็นสถานท่ีท่ีใช้ในพิธี

ต่างๆ กราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิต 

อีกหนึ่งแห่งที่อยากจะแนะนำาซึ่งไม่ไกลวัดพระธาตุมาก

นัก คือ การเข้าไปสักการะพระพุทธสิหิงค์ 

ที่เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ซึ่งตั้งอยู่

ระหว่างศาลากลางจังหวัดและศาลจังหวัด 

โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นประจำาทุก

ปีจะมีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ออกให้

ประชาชนสรงน้ำา สำาหรับในช่วงเวลาปกติ

จะประดิษฐานภายในซุ้มเรือนแก้ว ณ หอ

พระสิหิงค์ โดยถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มี

ประวัติความเป็นมายาวนาน แต่ปัจจุบันก็

ยังได้รับความนิยมและเป็นที่นับถือของชาว

บ้านจังหวัดนครศรีฯ และจังหวัดใกล้เคียง

เสมอมา 

จบเรื่องแพลนไหว้พระทำาบุญ เสริม

สิริมงคล ส่งดวงกันแล้ว หากท้องหิวก็อยากแนะนำาให้เดินทางไป

ยังร้านอาหาร ครัวปากพยิง ตำาบลท่าศาลา ที่เป็นร้านอาหารทะเล
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ด็กอายุไม่ถึง 20 เป็นเด็กนักเรียนมัธยมกำาลังถูกหลอกว่า

พวกเขาเป็นคนเก่ง เป็นคนกล้าหาญ กล้าพูดกล้าทำาใน

สิ่งที่ผู้ใหญ่จำานวนมากไม่กล้าพูดไม่กล้าทำา เป็นคนที่ออก

มาต่อสู้เพื่อวางอนาคตให้กับตนเอง แต่แท้ท่ีจริงแล้วเด็กพวกน้ี

กำาลังถูกหลอกจากนักการเมืองข้ีขลาดท่ีไม่บ้าก็ป่วย บ้าท่ีคิดจะ

ล้มล้างระบบการปกครองของไทยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

พระประมุข ป่วยท่ีมีอาการเป็นปฏิปักษ์กษัตริย์นิยม และคล่ังไคล้

ปฏิวัตินิยมท่ีต้องการความสำาเร็จด้วยวิธีการอันรุนแรง เป็นการ

หลอกเด็กให้ออกมาต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตนเอง 

ยุให้เด็กทำาผิดกฎหมายจนเด็กต้องคดีและต้องติดคุก แม้ว่าศาล

เคยเมตตาให้ประกันตัวด้วยข้อแม้ว่าอย่าออกมาทำาผิดซ้ำาอีก อย่า

ก่อความวุ่นวายอีก แต่เด็กๆ ก็ยังทำา เพราะคนท่ีหลอกเด็กมักจะ

กล่าวยกย่องชมเชยเด็กท่ีทำาให้เด็กฮึกเหิมและทำาผิดในเรื่องเดิม

ซ้ำาซากจนถูกถอนการประกันตัว ทำาให้ต้องกลับเข้าเรือนจำา

น่าสงสารเด็กที่ต้องพบชะตากรรมดังกล่าว ก่อนหน้า

นี้อาจจะมี ส.ส.ของบางพรรค นักการเมืองบางคน พร้อมทั้ง

มวลชน 3 กีบมาเป็นเพื่อนให้กำาลังใจ ตะโกนปล่อยเพื่อนกู แต่

พักหลังนี้ ส.ส.และนักการเมืองหายไป มวลชนที่เคยมาให้กำาลัง

ใจก็ไม่มี เด็กๆ ที่ต้องกลับเข้าคุกก็ต้องโดดเดี่ยวเดียวดาย ชะตา

กรรมของคนรุ่นใหม่สามกีบที่ต้องเป็นเช่นนี้ก็เพราะบรรดา

ผู้ใหญ่สามกีบที่เป็นแกนนำาตัวจริงมีแต่พูดยุให้เด็กๆ ออกมาทำา

ผิดกฎหมาย แต่ตัวเองไม่เคยออกมา อีกทั้งวิธีการพูดก็สร้าง

วาทกรรมฉวัดเฉวียนให้ไม่ผิดกฎหมาย แต่เด็กๆ ที่ได้ชุดข้อมูล

จากการครอบงำาของพวกเขามา เมื่อมีความเชื่อเช่นนั้น เวลา

ออกมาทำากิจกรรมก็ทำาแบบไม่มีการสร้างวาทกรรมที่แยบยล

เหมือนผู้ใหญ่ที่ยุยง จึงกลายเป็นคนทำาผิดกฎหมาย ในขณะที่

ผู้ใหญ่ที่เป็นคนยุยงกลับเอาตัวรอด แล้วปล่อยให้คนรุ่นใหม่สาม

กีบออกหน้าทำาผิดติดคุกติดตะรางแทนตัวเองมาโดยตลอด 

การต่อสู้เพื่อคนรุ่นใหม่เป็นการกระทำาท่ีเกิดจากการหลอก

ลวงของผู้ใหญ่สามกีบท่ีคอยรับผลประโยชน์จากการเดิมพันอนาคต

ของวัยรุ่นวัยคะนอง เป็นการทำาลายอนาคตของคนรุ่นใหม่เสียเอง 

ทำาลายความสัมพันธ์ในครอบครัวของคนรุ่นใหม่ เพราะเด็กเหล่า

น้ีบางคนถูกไล่ออกจากบ้าน บางคนหนีออกมาเองเพราะไม่พอใจท่ี

พ่อแม่เป็นสล่ิม ในขณะท่ีพ่อแม่ห่วงใยว่าลูกจะทำาผิดกฎหมายและ

ต้องติดคุก ออกมาตามหาลูกๆ เพื่อจะพากลับบ้าน แต่เด็กเหล่าน้ี

บางคนไปไกลเกินกว่าท่ีจะกู่กลับ จึงปฏิเสธท่ีจะทำาตามคำาขอร้อง

ของพ่อแม่ ยินดีท่ีจะออกมาอยู่นอกบ้าน และต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ท่ี

ผู้ใหญ่หลอกให้แสวงหา น่ันคือเสรีภาพและความเท่าเทียม ท้ังๆ ท่ี

ส่ิงท่ีพวกเขาถูกหลอกให้ทำาน้ันไม่ได้ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความเท่า

เทียมแต่อย่างใด พวกเด็กๆ ลำาบากในการออกมาทำากิจกรรม ต้อง

เผชิญกับคดี ต้องติดคุก แต่ผู้ใหญ่อยู่สบายในห้องแอร์ อย่างน้ีไม่ใช่

การเอารัดเอาเปรียบอย่างน่ารังเกียจหรอกหรือ มันไม่ใช่ความเท่า

เทียมท่ีเด็กๆ ถูกหลอกให้มาเรียกหาแม้แต่น้อย 

ขณะท่ีคนรุ่นใหม่สามกีบแสดงความกล้าหาญ ออกมาจัด

กิจกรรม ท้ังการชุมนุม การเผา การด่า การปราศรัย การยกป้าย

ด้วยข้อความท่ีดูหม่ิน และด้วยการกระทำาท่ีอาฆาตมาดร้ายต่อ

องค์พระมหากษัตริย์และพระราชินีคร้ังแล้วคร้ังเล่า ตามคำายุยง

ของผู้ใหญ่ข้ีขลาดชาติช่ัวท้ังหลาย เด็กๆ ทำาผิดจนติดคุกติดตะราง 

ผู้ใหญ่สามกีบกลับขยันแต่คอยย่ัวยุและช้ีนำาทางความคิด โดย

ไม่กล้าเส่ียงคุกเส่ียงตะราง ไม่กล้าเส่ียงต่อการละเมิดกฎหมาย

จนต้องโทษคดีอาญาใดๆ เด็กๆ ไม่เข้าใจว่าการชูสามน้ิวเป็นส่ิง

ท่ีอัปลักษณ์และขาดความชอบธรรมอย่างร้ายแรง เพราะแม้แต่

บรรดาผู้ใหญ่สามกีบก็ไม่ออกมาทำากิจกรรมแบบท่ีเด็กๆ ทำา แสดง

ให้เห็นว่าไม่ต้องการรับผิดชอบต่อความคิดของตัวเอง ไม่กล้าท่ีจะ

นำาความคิดและอุดมการณ์ของตนมาลงมือปฏิบัติ ทำาได้เพียงแค่

ยัดเยียดให้เป็นภาระหน้าท่ีของคนรุ่นใหม่อย่างเห็นแก่ตัว 

การถูกถอนประกันและการถูกจับกุมโดยไม่ได้รับการปล่อย

ตัวช่ัวคราวของเด็กๆ สามกีบหลายๆ คนในช่วงเวลาน้ี สะท้อนให้

เห็นถึงการเอารัดเอาเปรียบคนรุ่นใหม่จากบรรดาผู้ใหญ่สามกีบท่ีข้ี

ขลาด บ้าและป่วยทางจิตท้ังหลาย เด็กๆ และพ่อแม่ของเด็กๆ น่า

จะมองเห็นความตกต่ำาของการชูสามน้ิว ส.ส.และนักการเมืองท่ี

ไม่ใช่ ส.ส. หลายคนจึงหายหน้าไป และมวลชนท่ีเคยสนับสนุนก็หาย

ไป การออกมาจากเรือนจำาเพื่อไปให้การในศาลของแกนนำาสามน้ิว

บางคนจึงเป็นปรากฏการณ์ของความโดดเด่ียวเดียวดายหน้าบัลลังก์ 

จนเป็นท่ีน่าเวทนาของคนท่ีได้พบเห็น แล้วคนท่ียุให้เด็กออกมาทำา

ผิดหายไปไหนกันหมด ทำาไมไม่ออกมาดูแลเด็กๆ ท่ีทำาตามคำาย่ัวยุ

ของตนเอง ทำาไมปล่อยให้ข้ึนศาลอย่างเดียวดาย ทำาไมปล่อยให้ถูก

ถอนประกัน ทำาไมปล่อยให้อดข้าวประท้วงโดยไม่มีใครติดตามผล

ว่าการอดข้าวของเด็กๆ สามกีบในเรือนจำาเป็นเช่นไร

การตกต่ำาของขบวนการสามกีบน้ันน่าจะมาจากหลายสาเหตุ 

ได้แก่ การท่ีกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมได้มาถึงจุดท่ีศาล

ไม่อาจจะเมตตาปล่อยตัวช่ัวคราวอีกต่อไปแล้ว และมีการถอน

ประกันหลายราย ทำาให้มีการติดคุกจริง ปรากฏการณ์เช่นน้ีย่อมทำา

ให้เด็กๆ ท่ีคิดจะออกมาเป็นมวลชนสามกีบมีความกลัว และพ่อแม่

ก็กลัว และอาจจะสามารถเปล่ียนใจลูกๆ ได้ ท้ังๆ ท่ีก่อนหน้าน้ีท่ีมี

ปรากฏการณ์จับปล่อยคร้ังแล้วคร้ังเล่า ทำาให้เด็กๆ ไม่กลัวท่ีจะทำา

ผิดกฎหมาย ไม่เพียงแต่เด็กๆ เท่าน้ันท่ีเร่ิมกลัวกระบวนการยุติธรรม

ท่ีหมดเวลาท่ีจะปล่อยตัวช่ัวคราวเพราะการทำาผิดซ้ำาซาก แม้แต่ 

ส.ส.และนักการเมืองท่ีเคยเสนอหน้ามาประกัน มาเป็นกำาลังใจให้กับ

เด็กๆ สามกีบท่ีต้องชะตากรรมก็คงจะกลัวไปด้วย จึงหายหน้าไป

นอกจากน้ันแล้ว ความขัดแย้งระหว่างพวกแกนนำาสามกีบ

เองท่ีออกมาสาวไส้ให้กากิน ทำาให้ขบวนการชุมนุมและการต่อสู้ของ

พวกเขาหมดความชอบธรรม มีท้ังเรื่องการใช้เงิน และการมีคดีล่วง

ล้ำาทางเพศท่ีเกิดข้ึนหลายๆ กรณี บางคนไม่อาจช้ีแจงการใช้เงินได้

ก็ต้องเงียบหายไป บางคนไม่อาจท่ีจะปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการ

ล่วงล้ำาทางเพศได้ก็ต้องเงียบหายไปเช่นกัน หมดแกนนำารุ่นแรกๆ ท่ี

ถูกจับ ไม่ได้ประกันตัว ท่ีเคยได้รับการประกันตัวก็ถูกถอนประกัน 

การจะหาแกนนำารุ่นสองรุ่นสามจึงไม่ใช่เรื่องท่ีง่าย ท่ีได้มาน้ันอายุก็

น้อยลงเรื่อยๆ ความไม่ประสีประสากับเรื่องการเมืองอย่างแท้จริง 

การไม่รู้กฎหมาย จึงทำาให้เด็กๆ ท่ีออกมาเป็นแกนนำาในรุ่นหลังๆ น้ี

มีพฤติกรรมท่ีสุ่มเส่ียงกับการทำาผิดกฎหมายและทำาให้ต้องติดคุก

ติดตะรางได้ง่าย คนท่ีติดตามเรื่องราวของเด็กๆ ท่ีทำาผิดกฎหมาย

แล้วก็อดสงสารพ่อแม่ของเด็กๆ ไม่ได้ และก็อดห่วงไม่ได้ว่าอนาคต

ของเด็กๆ พวกน้ีจะเป็นเช่นไร พวกเขาจะรู้ไหมว่าคนท่ีไม่พอใจ

ขบวนการของเขาในประเทศน้ีมีมากเพียงใด ต่อไปพวกเขาจะหาท่ี

เรียน หรือจะหางานทำาได้อย่างไร น่าสงสารจริงๆ นะ ผู้ใหญ่ท่ีอยู่

เบ้ืองหลังสมควรถูกประณามนะ.

 
รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

หลอกใช้เด็ก

นครศรีฯแบบไม่มีทะเล
เช็กอินคาเฟ่พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เใ

ารเคหะแห่งชาติ  มีภารกิจสำาคัญในการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของผู้มีรายได้น้อย หนึ่งในโครงการที่ถือเป็นแม่แบบ

ของการพัฒนาการจัดการชุมชน และมีส่วนกลางที่น่าอยู่

อาศัย ต้องยกให้กับ “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง” (แฟลต

ดินแดง) ซึ่งเดิมเป็นอาคาร 5 ชั้น 64 อาคาร มีความเก่าแก่ ทรุด

โทรม และไม่ปลอดภัย เนื่องจากมีอายุการใช้งานมากว่า 56 ปี ให้

กลายเป็นอาคารที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยสำาหรับผู้มีรายได้น้อย 

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิด

เผยว่า ปัจจุบันโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 ได้

ดำาเนินการเรียบร้อยแล้ว ด้วยการก่อสร้างโครงการอาคารพัก

อาศัยแปลง G เป็นอาคารแรก จำานวน 334 หน่วย เพื่อรองรับ

ผู้อยู่อาศัยเดิม อาคารแฟลตที่ 18-22 และขณะนี้กำาลังดำาเนิน

การก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคาร 

A1 และอาคาร D1 จำานวน 1,247 หน่วย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ

ภายในปี 2566  

ทั้งนี้ ภารกิจของการเคหะแห่งชาติที่นอกเหนือจากการ

พัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

และกลุ่มเปราะบางแล้ว ยังมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน ทำาให้การก่อสร้างอาคาร G ซึ่งเป็น

โครงสร้างขนาดสูงจะมีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างเหมาะสม ในขนาด

ห้องพัก 33 ตร.ม. โดยแบ่งออกเป็น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำา พร้อม

ระเบียง โซนห้องรับแขก และห้องครัว พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวก

ครบครัน ตอบโจทย์วิถีการดำาเนินชีวิตของคนดินแดง

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สวนหย่อม พื้นที่สันทนาการ ศูนย์สุขภาพ 

รวมถึงพื้นที่ดาดฟ้าของโครงการจัดให้เป็นที่ปลูกแปลงผัก ซึ่งเป็น

กิจกรรมที่ทำาให้วิถีชีวิตของคนดินแดงเปลี่ยนไป นอกจากสามารถนำา

ผักที่ปลูกมาบริโภคแล้ว ยังสามารถนำามาจำาหน่าย โดยนำารายได้ 60% 

มาเป็นค่าแรงให้กับคนที่ทำาหน้าที่ดูแลแปลงผัก ส่วนอีก 40% นำา

มาซื้อเมล็ดพันธุ์เพิ่มเติมเพื่อต่อยอดโครงการต่อไป ผู้ร่วมโครงการ

ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่พักอยู่ในอาคารแปลง G ที่ต้องการใช้เวลา

ว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งประโยชน์ที่ได้อย่างชัดเจนนอกจากสร้าง

การมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนแล้ว ยังตอบโจทย์เป้าหมายของการ

เคหะแห่งชาติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน

อีกด้วย  

“การปลูกแปลงผักชั้นดาดฟ้าของโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชน

ดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง G) หรือ “โครงการเกษตรอาสา

พอเพียง” ถือเป็นโครงการต้นแบบที่การเคหะแห่งชาติพัฒนา

ขึ้น โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

ซึ่งจากนี้จะนำาไปดำาเนินการในอาคารอื่นๆ ของโครงการฟื้นฟู

เมืองชุมชนดินแดงในระยะต่อไป รวมถึงพัฒนาเป็น “โครงการ

ต้นแบบ” ที่จะนำาไปพัฒนาต่อยอดในโครงการที่อยู่อาศัยอื่นๆ ของ

การเคหะแห่งชาติ” นายทวีพงษ์กล่าว

นายทวีพงษ์กล่าวว่า อีกหนึ่งกิจกรรมที่สำาคัญของโครงการ

ฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 เพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอยจาก

ชุมชนในแต่ละวันซึ่งมีปริมาณมากถึง 36 ตัน ส่งผลให้เกิดปัญหา

ขยะตกค้าง สร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษให้กับชุมชน

เป็นอย่างมาก คือการจัดตั้งกลุ่มคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อสวัสดิการ

ชุมชน ซึ่งได้ดำาเนินการมาแล้วประมาณ 2 ปี ปัจจุบันมีสมาชิก

กว่า 100 คน ที่ได้รับความร่วมมือจากลูกบ้านเป็นอย่างดี โดยลูก

บ้านจะร่วมกันนำาขยะมาให้สมาชิกช่วยกันคัดแยก หลังคัดแยก

เสร็จ สมาชิกจะเก็บไว้ขายเดือนละครั้ง โดยแบ่งรายได้ออกเป็น 

2 ส่วน ส่วนแรกนำาเข้ากองกลางเพื่อซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เช่น ถุงมือ 

เจลแอลกอฮอล์ และเก็บไว้เป็นสวัสดิการชุมชน อีกส่วนที่เหลือ

ก็จะนำาไปปันผลให้กับสมาชิก อย่างไรก็ตามกิจกรรมต่างๆ นั้นทำา

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนในระยะยาว.

ก

ฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
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8 Life and City

ตรีทฟู้ดกรุงเทพฯ หรืออาหารริมทาง เป็นอาชีพที่สร้าง

รายได้ให้กับประเทศ อีกทั้งตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการซื้อ

อาหารราคาประหยัดในยุคค่าครองชีพแพง มีจำาหน่ายกันริม

ถนนหรือพื้นที่สาธารณะตั้งแต่เช้ายันค่ำาแก่คนเมือง พนักงานออฟฟิศ 

แม้กระทั่งกลุ่มแรงงานมีรายได้น้อย 

การขายอาหารริมทางมีทั้งเคลื่อนที่เป็นรถเข็น รถบรรทุก และ

อยู่กับที่เป็นซุ้มอาหาร ถือว่ามีบทบาทสำาคัญในเศรษฐกิจไทยมาโดย

ตลอด ขณะเดียวกันเป็นภาพลักษณ์ที่ชาวต่างชาติมองเมืองหลวงแห่ง

นี้ว่า สวรรค์ของนักชิมริมทาง หลายองค์กรต่างประเทศจัดอันดับให้

กรุงเทพฯ เป็นเมืองสตรีทฟู้ดชื่อดังติดอันดับต้นๆ ของโลก มีร้านดัง

ร้านเด็ดอร่อยระดับตำานานค้าขายริมทาง

แน่นอนว่า วันนี้สตรีทฟู้ดและหาบเร่แผงลอยใน กทม. ต้องจัด

ระเบียบควบคู่กับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย

ให้พื้นที่กับพ่อค้าแม่ขาย ขณะเดียวกันต้องไม่ละเลยสิทธิคนเดิน

ทางเท้าด้วย อย่างไรก็ตาม หาบเร่แผงลอยเป็นหนึ่งในปัญหาที่คนกรุง 

โดยเฉพาะผู้ค้า รอให้ผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานครคนใหม่หาทางแก้ไข 

ที่ผ่านมา กทม.มีการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย จากที่มีจุดผ่อน

ผันหาบเร่แผงลอย 773 จุด เมื่อปี 2554 ปัจจุบันเหลือ 171 จุด และ

แก้ปัญหาด้วยการหาพื้นที่ทำาเลใหม่ 112 แห่ง รองรับผู้ค้าได้ 10,809 

ราย แต่กลับมีผู้ค้าเข้าร่วมไม่ถึงพันราย 

เสียงสะท้อนจากแม่ค้าแผงลอยบอกว่า ทุกคนมีนโยบาย

สวยงามสำาหรับผู้ค้า แต่ดูเหมือนเป็นนโยบายที่จับต้องไม่ได้ ไม่ชัดเจน 

มีความเป็นไปได้ยากมากๆ ผู้สมัครบางรายตั้งข้อแม้ถ้าเลือกกลับมา

เป็นผู้ว่าฯ จะพิจารณาเรื่องพื้นที่หาบเร่แผงลอยอีกครั้ง ตลกมากกว่า

ความมั่นใจ โดยเฉพาะการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ 

แต่อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ยกระดับหาบเร่แผงลอยให้เป็นที่

ยอมรับต่อผู้บริโภค ทั้งภาพลักษณ์ ความสะอาด ปลอดภัย ในราคาที่

ผู้ค้ารับไหว ไม่ผลักภาระสู่ผู้บริโภค 

“เห็นด้วยที่กำาหนดให้หยุดขายของบนทางเท้า 1 วันต่อสัปดาห์ 

เพื่อทำาความสะอาด ไม่ควรยกเลิก แต่สิ่งที่คาดหวังยิ่งกว่าคือ ผู้ค้า

หาบเร่แผงลอยซึ่งจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่ กทม.ทุกวัน สมควร

ที่จะได้รับการดูแลการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่เทศกิจ รวมถึงสวัสดิการ

จาก กทม.บ้าง” แม่ค้าเปิดใจ

การแก้ปัญหาหาบเร่แผงลอยของไทย ทางสถาบันวิจัยเพื่อการ

พัฒนาประเทศไทย (TDRI) เสนอแนวทางไปยังผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ 

เพื่อพัฒนาธุรกิจสตรีทฟู้ดและรักษาเสน่ห์กรุงเทพฯ เมืองสตรีทฟู้ด

ของโลก  ประกอบด้วยการเปิดพื้นที่ทำาการค้าชั่วคราว มีการบริหาร

จัดการรายพื้นที่ ตามโมเดลพื้นที่อัตลักษณ์ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

พื้นที่กำาหนดหลักเกณฑ์ในพื้นที่ และใช้การกำากับดูแลร่วมกับผู้ค้า 

นอกจากนี้ จัดพื้นที่ถาวรเป็นทำาเลที่เหมาะสมกับการค้าขาย 

เช่น จุดที่มีคนเดินเท้ามาก พิจารณาอุดหนุนค่าเช่าสำาหรับผู้ค้าเดิมที่

ย้ายไปที่ใหม่ช่วงเริ่มต้น จากนั้นค่อยปรับเพิ่มขึ้นจนเท่ากับอัตราปกติ

ในอนาคต หรือใช้ระบบต่อสิทธิทางการค้า แทนการปรับอย่างเดียว 

ปัญหาคู่เมืองนี้ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.แต่ละคนเสนอนโยบายแก้

ปัญหาหาบเร่แผงลอย 

ชัชชาติ สิทธิพันธุ ์ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 8                                                                        

เสนอสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้ค้าหาบเร่ เช่น ส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่ง

เงินทุน วางแผนบริหารจัดการที่มั่นคง และช่วยจัดหาพื้นที่การค้า                                                                       

ประสานงานกับเอกชนและภาครัฐในพื้นที่จัดหาพื้นที่เช่าราคา

ประหยัดสำาหรับผู้ค้าที่ต้องการพื้นที่ค้าถาวร ขึ้นทะเบียนผู้ค้าแผงลอย 

เพื่อให้ กทม.มีแหล่งสินค้าและอาหารแผงลอยที่บริหารจัดการมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้เข้าถึงเทคโนโลยี สร้างโอกาสการ

ค้าช่องทางออนไลน์ ผู้ค้าแผงลอยมีส่วนร่วมรักษาความสะอาดพื้นที่ 

และกำาหนดรูปแบบการค้าด้วยตนเอง

หาทางอยู่ร่วมกันระหว่างผู้ค้าและผู้ใช้ทางเท้า ไม่กีดขวาง

หรือลิดรอนสิทธิของคนบนทางเท้า ร่วมมือกับเอกชนหนุนพัฒนา

ลักษณะร้านค้า เช่น สีของร้าน ร่ม ให้สอดคล้องกับที่คณะกรรมการ

จัดระเบียบหาบเร่แผงลอยระดับเขตกำาหนด มีโมเดลอารีย์ซอย 1 

ต้นแบบความร่วมมือจัดการรัฐและเอกชน 

ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือ เอ้ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 

ไกล มีนโยบายการจัดระเบียบที่ถูกต้อง ไม่ใช่เพียงแค่คำานึงถึงความ

สะอาดเพียงอย่างเดียว แต่พิจารณาถึงความจำาเป็น วิถีชีวิต และ

ความเป็นธรรม เน้นพูดคุยกับทุกฝ่าย หนุนผู้ค้าจัดระเบียบแผงลอย

ด้วยตัวเอง ชูตัวอย่างปากซอยอ่อนนุช 70 เคยเป็นจุดที่ตั้งหาบเร่

แผงลอยขนาดใหญ่ ก่อน กทม.จัดระเบียบ ผู้ค้าปรับตัวเรียกร้องจน

เกิดจุดผ่อนผันพร้อมรายชื่อผู้ค้า รวมกลุ่มพัฒนาพื้นที่กลายเป็นจุด

ค้าขายถาวร มีถังดักไขมัน ระบบจัดการขยะ รวมถึงระบบดูดควันร้าน

ค้าปิ้งย่าง 

สกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.หมายเลข 3 ผู้สมัครอิสระ 

เสนอสร้างความสมดุลระหว่างคนเดินเท้ากับแผงค้า พิจารณาจุดไหน

ที่พื้นที่ทางเท้าเหลือถึงจะทำาแผงค้าได้ อนุญาตให้ขายได้ตามกำาหนด

เวลา ไม่กระทบคนสัญจรไปมาและการจราจร ปากท้องอย่างเดียวไม่

ได้ ต้องดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง รวมถึงหาแนวทาง

พิจารณาให้คนที่รายได้น้อยมีโอกาสใช้ทำามาหากิน  

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 

หมายเลข 6 ผู้สมัครอิสระ อดีตผู้ว่าฯ กทม. จะคืนความเป็นธรรม

ให้กับสังคม ทั้งผู้ค้า และคนเดินถนน เสนอหากได้กลับมาเป็นผู้ว่าฯ 

ค่อยกลับมาพิจารณาเรื่องนี้กันอีกครั้ง

รสนา โตสิตระกูล ผู้สมัครผู้ว่าฯ หมายเลข 7 ผู้สมัครอิสระ 

เปิดนโยบายเลิกไล่จับหาบเร่แผงลอย จัดหาพื้นที่ทำาเลขายดีอย่างถูก

กฎหมาย สะอาด ปลอดภัยให้กับผู้ค้าริมทาง

น.ต.ศิธา ทิวาร ีผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 11 พรรคไทย

สร้างไทย ขายนโยบายยกระดับ กทม.ให้เป็นเมืองหลวงสตรีทฟู้ดของ

โลก มีมาตรฐานความสะอาด ส่งเสริมให้มีพื้นที่ทำามาหากินสำาหรับ

พ่อค้าแม่ค้าขายคนตัวเล็ก ด้วยกองทุนเครดิตประชาชนเพื่อคนตัว

เล็ก ให้ผู้ค้าตั้งตัวได้ จัดโซนค้าขายตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงเพิ่มพื้นที่

ค้าขายให้คนกรุงเทพฯ ทั้งการเช่าตึกหรือพื้นที่ที่ปิดตัวจำานวนมากที่

อยู่ริมถนน

โค้งสุดท้ายแล้ว เทียบนโยบายจากเหล่าผู้สมัครประกอบการ

ตัดสินใจลงคะแนนเสียงในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.นี้ อีกแค่ 2 สัปดาห์ 

จะได้หาบเร่แผงลอยแบบไหน หน้าตาสตรีทฟู้ดกรุงเทพฯ จะเปลี่ยน

ไปหรือไม่ อยู่ที่คน กทม.

ไรเดอร์อ่วมโรค! ตั้งเครือข่ายดูแลสุขภาพ 

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำานวยการสำานักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ 

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากสถานการณ์ทาง

สุขภาพของกลุ่มแรงงานแพลตฟอร์มที่

ประกอบอาชีพไรเดอร์ ส่งอาหารหรือพัสดุ 

อาชีพอิสระที่จำานวนเพิ่มขึ้น เสี่ยงเจ็บป่วย 

ทำาให้ สสส.ร่วมกับไลน์แมน เตรียมสร้าง 

“เครือข่ายไรเดอร์สร้างเสริมสุขภาพ” จัด

ตั้งแกนนำาจากพื้นที่ต่างๆ ทำาระบบช่วย

เหลือดูแลกันเอง พัฒนาคู่มือสร้างเสริมสุข

ภาพไรเดอร์ และแอป Lineman driver 

application เครื่องมือสร้างเสริมสุขภาพสู่การ 

ปรับพฤติกรรม เช่น คลิปแนะนำาวิธีดูแลตัวเอง หรือออกแบบท่าออกกำาลังกายลดอาการ

ปวดเมื่อย, ชุดข้อมูลความรู้กฎหมายจราจรให้ขับขี่ปลอดภัยเกี่ยวกับประกันชีวิต ประกันภัย 

ประกันอุบัติเหตุ, ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตผ่าน Chat-bot เพื่อผนึกพลังสร้างเสริมสุขภาพ 

กลุ่มไรเดอร์ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ลดอุบัติเหตุบนถนน

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 7 กลุ่มเสี่ยงฟรี

กรุงเทพมหานครได้รับจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่จากสำานักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ (สปสช.) สำาหรับให้บริการประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ 4 เดือน

ขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือน-2 ปี ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ผู้พิการทางสมอง

ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และโรคอ้วน เพื่อ

ป้องกันและลดความรุนแรงจากโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล เริ่มให้บริการตั้งแต่บัดนี้-31 ส.ค.

65 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด รับบริการได้ที่ รพ.สังกัด กทม. ศูนย์บริการสาธารณสุข สำานัก

อนามัย 69 แห่ง และ รพ.รัฐทั่วประเทศ หรือจองลงทะเบียนผ่านแอป “เป๋าตัง” ฟรี

จัดการ ‘น้ำาเสีย’ หมู่บ้าน ลดมลพิษ

นายอรรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า ปัญหาน้ำาเสียของ

ไทยส่วนใหญ่มาจากชุมชน จำาเป็นต้องบำาบัดน้ำาเสีย

จากต้นทาง คพ.ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ จัดอบรม

การเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติตามกฎหมาย

ด้านสิ่งแวดล้อม ในการบำาบัดน้ำาเสียให้เป็นไปตาม

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำาทิ้งจากอาคารบาง

ประเภทและบางขนาด โครงการของการเคหะ

แห่งชาติ  807 โครงการ เป็นที่อยู่อาศัยและแก้ไข

ปัญหาชุมชนแออัดจำานวน 746,439 หน่วย และสำาหรับโครงการเคหะชุมชน/บริการชุมชน/

ฟื้นฟูเมือง/อาคารเช่า/เอื้ออาทร/พิเศษ บริการชุมชน มีจำานวน 458,290 หน่วย เนื้อหา

อบรม อาทิ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำาทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด และ

แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน แนวทางเก็บสถิติแสดงผลการทำางานระบบบำาบัดน้ำาเสียใน

แต่ละวัน ตามแบบ ทส. 1 และการจัดทำารายงานสรุปผลทำางานระบบบำาบัดน้ำาเสียในแต่ละ

เดือนตามแบบ ทส.2 ขั้นตอนดำาเนินงาน คพ.ในการตรวจบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำาเนิด

มลพิษประเภทอาคาร บทลงโทษและการดำาเนินการตามกฎหมาย 

ปลุกเที่ยวชุมชนย่านไชน่าทาวน์

บริษัท บัตรกรุงไทย จำากัด 

(มหาชน) โดยชมรม “KTC PR Press 

Club” จัดกิจกรรม “The Secret 

of พระนคร” ตอนหลากหลายเรื่องลับ      

ฉบับไชน่าทาวน์ ร่วมส่งเสริมศิลป

วัฒนธรรมไทย และจุดประกายการ

ท่องเที่ยวชุมชนในกรุงเทพฯ พร้อม

ด้วยอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์ สังคม 

และทัศนศิลป์จาก รร.วัดลานบุญ ร่วม

กิจกรรมนำาความรู้ประสบการณ์ถ่ายทอดต่อให้นักเรียนเพิ่มเติมจากบทเรียน เริ่มต้นเยือน

ไชน่าทาวน์ ย่านตลาดน้อย เชื่อมโยงสถานที่สำาคัญอย่างวัดอุภัยราชบำารุง วัดปทุมคงคาฯ                                                                                                   

ร้านฮงเซียงกง ศาลเจ้าโจวซือกง ร้านเฮงเส็ง ร้านเฟิงจู-หมูเจริญ และบ้านเลขที่ 1 โดย 

ธานัท ภุมรัช นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว กทม. เป็นวิทยากร.

ส

หมายเลข 4 พรรคประชาธิปัตย ์ชูหาบเร่แผงลอยเป็นเสน่ห์ กทม. 

เสนอนโยบายขายได้ขายดี ขายของได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด และจะ

คืนวันจันทร์ให้ผู้ค้า จะทำาให้เทศกิจเป็นมิตรกับผู้ค้า มีก๊อกน้ำาประปา 

ห้องน้ำาสาธารณะ บริเวณฟุตปาธ ให้ก๊อกน้ำาประปาเป็นสวัสดิการขั้น

พื้นฐานของทุกฟุตปาธ เช่นเดียวกับห้องน้ำาสาธารณะที่สะอาด ส่วน

เรื่องขยะ พ่อค้าแม่ค้าต้องเก็บขยะมัดกองรวมไว้ที่เสาไฟฟ้า

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เบอร์ 1 พรรคก้าว

‘หาบเร่ แผงลอย’คอยพ่อเมืองคนใหม่ให้ความชัดเจน
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9กีฬา

เวียดนาม • ทัพ “ชบาแก้ว” นักฟุตบอล

หญิงทีมชาติไทย พร้อมทีมงานสตาฟฟ์

โค้ช เดินทางถึงสนามบินโหน่ยบ่าย เมือง

ฮานอย ประเทศเวียดนาม เรียบร้อยแล้ว 

มิโยะ โอกาโมโตะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนเผย

เสียดายไม่มีแมตช์อุ่นแข้งก่อนมา แต่

เราจะใช้พลังที่มีออกมาให้มากที่สุดเพื่อ

คว้าเหรียญทองเป็นของขวัญให้แฟนบอล

ให้ได้

เมื่อวันที่ 7 

พฤษภาคม 2565 

เวลา 05.00 น. ที่

ท่าอากาศยาน

นานาชาติ

สุวรรณภูมิ นัก

ฟุตบอลหญิงทีม

ชาติไทยรวมตัวกัน

เพื่อเตรียมพร้อม

ก่อนออกเดินทาง

ไปยังเมืองก๋วงนินห์ 

ประเทศเวียดนาม 

เพื่อทำาการแข่งขัน

ฟุตบอลหญิงใน

มหกรรมซีเกมส์ครั้ง

ที่ 31

การเดินทางครั้งนี้นำาโดย มิโยะ โอ

กาโมโตะ หัวหน้าผู้ฝึกสอน พร้อมด้วย

นักกีฬาทั้งหมด 20 ราย อาทิ ศิลาวรรณ 

อินต๊ะมี, สุนิสา สร้างไธสง, ธนีกานต์ 

แดงดา และวารุณี เพ็ชรวิเศษ

ก่อนการเดินทาง มิโยะ โอกาโมโตะ 

หัวหน้าผู้ฝึกสอน กล่าวว่า “คิดว่าครั้งนี้

เรามีสิ่งที่น่าเสียดายคือ เราไม่มีเกมอุ่น

เครื่องนอกประเทศ แต่เรามีลงอุ่นเครื่อง

กับทีมผู้ชายในประเทศ 3 ทีม ทำาให้เรามี

การเตรียมทีมที่ดีขึ้น ก็ช่วยตอกย้ำาในสิ่งที่

โค้ชต้องการได้มากขึ้น”

“สำาหรับทุกเกมไม่มีการแข่งขันไหน

ท่ีง่าย มองมาท่ีเราว่าเราต้องทำาให้ดีท่ีสุด 

พร้อมให้มากท่ีสุด ทำาส่ิงท่ีเตรียมมาให้ดีท่ีสุด”

“ส่วนตัวเข้าใจในความคาดหวังของ

แฟนบอล ที่ผ่านมาเราแพ้เวียดนามมาถึง 

3 ครั้ง มันไม่ง่ายเลย แต่เราจะใช้พลังที่

มีออกมาให้มากที่สุด เพื่อคว้าเหรียญทอง

เป็นของขวัญให้แฟนบอลให้ได้ ขอบคุณที่

สนับสนุนพวกเราตลอดมา” 

โดย ทัพนักฟุตบอลหญิงทีมชาติ

ไทย พร้อมทีมงานสตาฟฟ์โค้ช เดินทาง

ถึงสนามบินโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย 

ประเทศเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

และได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่สถาน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย พร้อมทั้ง

ฝ่ายจัดการมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31

และได้ออกเดินทางต่อด้วยรถบัสไป

ยังเมืองก๋วงนินห์ โดยจะใช้เวลาประมาณ 

3 ชั่วโมง เพื่อเข้ารับการตรวจโควิด-19 

ก่อนลงสนามฝึกซ้อมในช่วงเย็น

สำาหรับนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย

มีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงทีม

ชาติไทย โดยอยู่กลุ่มบีร่วมกับเมียนมา, 

สปป.ลาว, สิงคโปร์ โดยมีโปรแกรมการ

แข่งขันรอบแบ่งกลุ่มดังนี้

นัดแรก: ไทย พบ สิงคโปร์ 

สนามคัมภา เมืองก๋วงนินห์ วันที่ 10 

พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00 น. 

ถ่ายทอดสดทาง T-Sport7

นัดที่สอง: ไทย พบ เมียนมา 

สนามคัมภา เมืองก๋วงนินห์ วันที่ 13 

พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00 น. 

ถ่ายทอดสดทางช่อง 9

นัดที่สาม: สปป.ลาว พบ ไทย 

สนามคัมภา เมืองก๋วงนินห์ วันที่ 15 

พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00 น. 

ถ่ายทอดสดทางช่อง 3

รอบรองชนะเลิศ: วันท่ี 18 พฤษภา 

คม 2565 ที่สนามคัมภา เมืองก๋วงนินห์ 

และรอบชิงเหรียญทอง เวลา 19.00 น. 

และเหรียญทองแดง เวลา 16.00 น. ใน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ที่สนามคัมภา 

เมืองก๋วงนินห์. 

‘มิโยะ’ปลุก‘ชบาแก้ว’

โชว์พลังคว้าเหรียญทอง

บุรีรัมย์ • ศึกชิงแชมป์สองล้อที่ได้รับ

ความนิยมสูงสุดของไทย “โออาร์ บี

อาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ แชมเปียนชิพ 

2022” ประเดิมสนามแรกด้วยดีกรี

ความสนุก เข้มข้น เร้าใจ “ติ๊งโน๊ต” 

ฐิติพงศ์ วโรกร แชมป์เก่าจากพีเอส

จีเอ ดูคาติ พีทีที ลูบริแคนต์ นก จูน

เนอร์ ติ๊งโน๊ต ทำาผลงานสุดเจ๋ง คว้า

โพลรุ่นใหญ่ไปครองในรอบควอลิฟาย 

ขณะที่่ “แชมป์” ภาสวิชญ์ ฐิติวรา

รักษ์ จากฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ 

ซิวหัวแถวรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600 ซี

ซี ก่อนระเบิดความมันส์รอบชิงชนะ

เลิศวันอาทิตย์นี้ ที่สนามช้าง อินเตอร์

เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์

การแข่งขัน “โออาร์ บีอาร์ไอ

ซี ซูเปอร์ไบค์ 2022” เริ่มต้นฤดูกาล

ใหม่อย่างเป็นทางการ ล่าสุดผ่านการ

แข่งขันรอบควอลิฟายเพื่อจัดอันดับ

สตาร์ทสนามแรก โดยในรุ่นใหญ่ท่ีสุด

ของประเทศไทยอย่างซูเปอร์ไบค์ 1000  

ซีซี (SB1Pro, SB1 และ SB2) นักบิด

ทุกคนต้องลงจับเวลาภายใต้สภาพแทร็ก

เปียกหลังมีฝนตกลงมาอย่างหนัก

ผลปรากฏว่าตำาแหน่งโพลรุ่น

ใหญ่ตกเป็นของแชมป์เก่าอย่าง “ติ๊ง

โน๊ต” ฐิติพงศ์ วโรกร จากพีเอสจี

เอ ดูคาติ พีทีที ลูบริแคนต์ นก จูน

เนอร์ ติ๊งโน๊ต ด้วยเวลาต่อรอบ 1 

นาที 48.669 วินาที เฉือน “บอล”           

จักรกฤษณ์ แสวงสวาท จากยามาฮ่า 

พีทีที ดี.ไอ.ดี. บริดจสโตน เดอะ เบลล์ 

55 เนรมิตร ฟิล์ม อันดับ 2 เพียง 

0.183 วินาที ด้านกริดที่ 3 ตกเป็น

ของ “ปาร์ค” พาทิศ ชูประเทศ จาก

จัสท์คาร์ เรซซิ่ง ทีม ตามหลัง 0.944 

วินาที

ขณะที่อีกหนึ่งไฮไลต์ของปีนี้

0.583 วินาที

ผลควอลิฟายในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 

400 ซีซี ปรากฏว่าตำาแหน่งโพลในสนาม

นี้ตกเป็นของ วัชรินทร์ ทับทิมอ่อน นัก

บิดดาวรุ่งจากยามาฮ่า ไฮสปีด ด้วยเวลา

ต่อรอบ 1 นาที 48.089 วินาที เหนือกริด

ที่ 2 อย่าง รัฐพงษ์ บุญเลิศ จากยามา

ฮ่า เควายบี ไออาร์ซี เอ็นบี น้ำาบาน โก๋ 

ท่ามะกา ถึง 0.510 วินาที ส่วนกริดที่ 3 

เป็นของ จิรายุ สายยนต์ จากวาลโวลีน 

เอสเอ็มเอส คาวาซากิ เรซซิ่ง ทีม ตาม

หลัง 0.669 วินาที

ส่วนกริดสตาร์ทในรุ่นสปอร์ต โปร 

ดักชั่น 400 ซีซี (SP, SP Junior) ตำา

แหน่งโพลตกเป็นของ ธีร์ธวัช คุณภู่ จาก

วาลโวลีน เอสเอ็มเอส คาวาซากิ เรซ

ซิ่ง ทีม ด้วยเวลา 1 นาที 51.435 วินาที 

เฉือน ธุรกิจ บัวผา ดาวรุ่งจากยามาฮ่า 

ไฮสปีด เพียง 0.191 วินาที ด้านกริดที่ 3 

เป็นของ ดีพัค ราวิกูมาร์ นักบิดชาวอิน

อย่างรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี ถือ

เป็นอีกคลาสที่ต้องควอลิฟายภายใต้

แทร็กเปียก โดยตำาแหน่งโพลตกเป็น

ของ “แชมป์” ภาสวิชญ์ ฐิติวรารักษ์ จาก

ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ ด้วยเวลา 1 

นาที 50.600 วินาที เฉือนกริดที่ 2 อย่าง 

“ชิพ” นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ เพื่อนร่วม

ทีมเพียง 0.019 วินาทีเท่านั้น ส่วนกริด

ที่ 3 เป็นของ “ฟอง” คณาทัต ใจมั่น อีก

หนึ่งเต็งแชมป์จากยามาฮ่า ไฮสปีด ตาม

หลัง 0.753 วินาที

ด้านผลควอลิฟายในรุ่นซูเปอร์

สต๊อก 1000 ซีซี (ST1, ST2) ปรากฏ

ว่า ออ ปิตะบุตร นักบิดจอมเก๋าจาก

คอร์ มอเตอร์สปอร์ต ไทยแลนด์ คว้า

โพลไปด้วยเวลา 1 นาที 52.443 วินาที 

เฉือน นทีธาร ทองโคตร จาก ที เอ็น 

พี มอเตอร์ สปอร์ต เพียง 0.314 วินาที 

ส่วนกริดที่ 3 เป็นของ ณัฐพล ธัญดีวนิช 

จากเน็กซ์เตอร์ เรซซิ่ง ทีม ตามหลัง 

เดียจากเน็กซ์เตอร์ โมริเทค เอวีอาร์พี 

เรซซิ่ง ตามหลัง 1.224 วินาที

ทั้งนี้ ศึก “โออาร์ บีอาร์ไอซี ซู

เปอร์ไบค์ 2022” สนามแรกดวล

ความเร็วรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์

ที่ 8 พฤษภาคมนี้ ถ่ายทอดสดทาง 

True Sports HD 5/True visions ช่อง 

684 และแฟนๆ ชาว AEC รับชมทาง

ช่อง MVTV (สปป.ลาว), เมียนมา รับ

ชมทางช่อง MVM, กัมพูชา รับชมทาง

ช่อง TV3, YouTube: TVB Thailand

ส่วนระบบ Online Live 

Streaming ที่เพจ Chang Circuit 

Buriram และ Youtube: Chang 

International Circuit หรือติดตาม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ 

Chang Circuit Buriram และ BRIC 

Superbike

นอกจากนี้ แฟนความเร็ว

สามารถเข้าชมแบบติดขอบสนาม 

โดยบัตรเข้าชมการแข่งขัน ที่นั่ง 

Grandstand ราคา 100 บาท/1 วัน 

ซื้อได้ที่จุดจำาหน่ายบัตรหน้าทางขึ้น 

Grandstand สนามช้าง อินเตอร์

เนชั่นแนล เซอร์กิต บุรีรัมย์ (จำาหน่าย

บัตรวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 7-8 พฤษภาคม 

2565 เท่านั้น).

‘โต๊ะเล็กสาวไทย’เฮไร้ โควิดยกทีม

‘ดาริกา’ลั่นทุกคนพร้อมสู้เต็มร้อย

กรุงเทพฯ • ทัพโต๊ะเล็กสาวไทยชุดสู้

ศึกมหกรรมซีเกมส์ครั้งที่ 31 ที่ประเทศ

เวียดนาม นำาทัพโดย “บิ๊กป๋อม” อดิศักดิ์ 

เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกและประธาน

พัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด และมี 

“บิ๊กแดง” พลตำารวจตรีดิเรก ปลั่งดี เป็น

ผู้จัดการทีม, นายสุรพงษ์ พลายอยู่วงษ์ 

หัวหน้าผู้ฝึกสอน, นายอนุชา มั่นเจริญ 

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน, นายธนาธร สันทนา

ประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน, นายสุรพงค์ 

ทมพา ผู้ฝึกสอนผู้รักษา

ส่วนรายชื่อนักกีฬา 16 คน ประ 

กอบด้วย หมายเลข 1 นางสาวศศิ

ประภา สุขเสน (ผู้รักษาประตู), 2 

นางสาวมุทิตา เสนคราม (ริม

เส้น), 3 นางสาวเจน

จิรา บุบผา (ริม

เส้น), 4 นางสาว

ปทิตตา มูลโพธิ์ (กอง

หลัง), 5 นางสาว

หทัยชนก เทพคุณ (กองหลัง), 6 นางสาว 

จีระประภา ทับสุริย์ (กองหลัง), 7 นางสาว

พัชรพร ศรีเมือง (ริมเส้น), 8 นางสาว

ธนพร จันทร์แจ้ง (ริมเส้น), 9 นางสาว

จิระประภา นิ่มรัตนสิงห์ (กองหลัง), 10 

นางสาวแสงรวี มีขำา (ริมเส้น), 11 นาง

สาวณัฐมน อาจกล้า (กองหลัง), 12 

นางสาวพรรนิภา กมลรัตน์ (ผู้รักษาประตู), 

13 นางสาวดาริกา เพียรภายลุน (หน้า

เป้า), 14 นางสาวศศิชา โพธิวงษ์ (หน้า

เป้า), 15 นางสาวแพรพลอย หัวใจเพ็ชร 

(หน้าเป้า) และหมายเลข 16 นางสาวศศิ

ประภา อยู่พันธ์ (ริมเส้น) 

“บิ๊กแดง” พลตำารวจตรีดิเรก    

ปลั่งดี ผู้จัดการทีม เปิดเผยว่า “เป็นที่น่า

ยินดีสำาหรับผลการตรวจ RT-PCR  ทั้ง

นักกีฬาฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย ทีมงาน

สตาฟฟ์โค้ชและเจ้าหน้าที่ออกมาเป็นลบ

ทั้งหมด ซึ่งเรามีกำาหนดการที่จะเดินทางไป

เวียดนามในช่วงเช้าวันที่ 8 พฤษภาคมนี้”

“บรรยากาศภายในทีมตอนนี้ถือว่า

ดีเยี่ยม นักกีฬาทุกคนพร้อม ไม่มีใครได้รับ

บาดเจ็บหนัก ทุกคนมีความกระหายและ

มั่นใจ พร้อมลงทำาหน้าที่เพื่อเป้าหมาย

สูงสุดคือเหรียญทอง”

“เมื่อเดินทางถึงเวียดนามเราจะต้อง

ดูความเหมาะสมอีกครั้ง ทั้งความเป็นอยู่

และการฝึกซ้อม เรื่องของการป้องกันการ

แพร่ระบาดของโควิด-19 อาหารการกิน 

เราให้ความสำาคัญมาก เราต้องระมัดระวัง

ในทุกๆ เรื่อง เพื่อให้น้องๆ ทุกคนพร้อม

ที่สุด ทำาผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อแฟน

ฟุตซอลชาวไทย” ผู้จัดการทีมฟุตซอลหญิง

ทีมชาติไทยกล่าวทิ้งท้าย 

ส่วน “ปู” ดาริกา เพียรภายลุน 

ดาวยิงโต๊ะเล็กสาวไทยที่เพิ่งซัดคนเดียว 

6 ประตู ในเกมไล่ถล่มออลสตาร์ 15-4 

เปิดเผยถึงความพร้อมก่อนลุยศึกฟุตซอล

ซีเกมส์ครั้งที่ 31 ว่า

“ตอนนี้ถือว่าพวกเราพร้อมมาก

สำาหรับซีเกมส์ครั้งนี้ การอุ่นเครื่องนัด

ล่าสุดเราทำาได้ดีขึ้น โดยเฉพาะการเข้าทำา

และการจบสกอร์ ซึ่งโค้ชพยายามปรับปรุง

มาตลอดในการฝึกซ้อมหลังจากจบทัวร์นา

เมนต์ NSDF ที่พัทยา ทำาให้พวกเราเล่น

เข้าขากันมากขึ้น”

“จากโปรแกรมแข่งขัน เท่าท่ีมองคิด

ว่าเกมท่ีน่าจะหนักท่ีสุดคือเกมท่ีจะต้องพบ

กับเจ้าภาพท่ีมีท้ังเสียงเชียร์และการเตรียม

ทีมท่ีดี น่าจะเป็นเกมท่ีสนุก แต่พวกเราทุก

คนพร้อมสู้เต็มท่ี ส่วนเกมอื่นๆ เราก็จะไม่

ประมาท มีสมาธิและเล่นตามแผนของโค้ช

เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายสูงสุดของเราท่ีต้ังไว้”

สำาหรับ ฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย 

คว้าเหรียญทองซีเกมส์มาครองได้ทุกสมัย 

รวม 4 ครั้ง ในปี 2007 ที่ประเทศไทย, ปี 

2011 ที่อินโดนีเซีย, ปี 2013 ที่เมียนมา 

และปี 2017 ที่มาเลเซีย โดยโปรแกรม

ในซีเกมส์คร้ังท่ี 31 แข่งขันท่ีสนามฮานัม 

สเตเดียม  นัดแรกวันที่ 15 พฤษภาคม 

2565 เวลา 13.00 น. มาเลเซีย พบ ไทย 

ถ่ายทอดสดทางช่อง 3.

‘มาดามแป้ง’ให้5ล้านหากช้างศึกได้แชมป์ซีเกมส์
เวียดนาม • “มาดามแป้ง” ผู้จัดการทีม

ชาติไทย สร้างขวัญและกำาลังใจให้กับ

เหล่าขุนพลช้างศึก U23 หลังเผยว่ามีเงิน

อัดฉีด 5,000,000 บาท หากคว้าแชมป์

ซีเกมส์ 2021 จากประเทศเวียดนามมา

ครองได้สำาเร็จ

ความเคลื่อนไหวนักเตะทีมชาติ

ไทย U23 เตรียมประเดิมศึกซีเกมส์ครั้งที่ 

31 พบกับมาเลเซีย อดีตแชมป์ 6 สมัย 

ในช่วงเย็นวันที่ 7 พฤษภาคมนี้ เวลา 

19.00 น. ที่สนามเธียน ตรวง สเตเดียม                 

โดยในช่วงบ่ายวันเดียวกัน “มาดามแป้ง” 

นวลพรรณ ล่ำาซำา กล่าวระหว่างประชุม

ทีมว่า

“ในฐานะนักฟุตบอลทีมชาติ

ไทย แป้งรู้ว่าทุกคนมาเล่นที่นี่เพื่อ

เกียรติประวัติ เพื่อศักดิ์ศรี และเพื่อ

ทุกคน จึงขอสร้างขวัญ กำาลังใจให้น้องๆ 

ถ้าเราคว้าแชมป์มาครองได้ จะมีเงิน

ประเทศชาติ แต่ในฐานะผู้จัดการทีม 

เห็นถึงความทุ่มเทและความเสียสละของ

อัดฉีดให้ด้วยอีก 5 ล้านบาท โดยแบ่ง

ให้ผู้เล่นทุกคนเท่ากัน ซึ่งไม่รวมเงิน

รางวัลจากการกีฬาแห่งประเทศไทย

สำาหรับเหรียญต่างๆ”

“การพบกับมาเลเซียนัดแรกนั้น

เป็นอะไรที่ยากเสมอ อีกทั้งมาเลเซียก็

มีเวลาเตรียมทีมที่ดีกว่า และยังมีสอง

นักเตะที่ค้าแข้งต่างประเทศอยู่ในทีม 

แต่แป้ง และทีมโค้ชมาโน (โพลกิง) ก็

เชื่อมั่นในทุกคนว่า ถ้าเรารวมพลังใจ

กัน ไม่มีอะไรที่เราทำาไม่ได้”

“สุดท้ายนี้ คงไม่ขออะไรมาก 

นอกจากแรงเชียร์ แรงใจจากแฟน

บอลชาวไทยทุกคน ยืนยันว่าเราทุกคน

ที่อยู่ที่นี่จะทำาหน้าที่ให้ดีที่สุด และหวัง

ว่าจะทำาให้คนไทยมีความสุขในค่ำาคืน

นี้” มาดามแป้งปิดท้าย.

‘ฐิติพงศ์-ภาสวิชญ์’ซิวโพลสนามแรก

2ล้อ‘OR BRIC Superbike’เปิดฉากสุดมันส์

 “ปู” ดาริกา เพียรภายลุน ดาวยิงโต๊ะเล็กสาวไทย 

“แชมป์” ภาสวิชญ์ ฐิติวรารักษ์ 

จากฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์
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10 บันเทิง

กร้องหญิงเสียงใส เย้ายวนเสน่ห์  จากเมืองแวนคูเวอร์ 

แคนาดา ที่โด่งดังไปทั่วโลกในยุคต้นทศวรรษ 1970s ทั้ง

ในฐานะศิลปินดูโอในชื่อ The Poppy Family กับเพลง

ฮิตอย่าง Which way you goin’ Billy? ในฐานะศิลปินเดี่ยวกับเพลง 

You don’t know what love is เธอผู้นี้คงไม่มีใครนอกจาก ซูซาน 

แจ็กส์ (Susan Jacks) นักร้องคนแรกจากแวนคูเวอร์ที่สามารถ

ทำายอดจำาหน่ายซิงเกิลฮิตแรก Which way you 

goin Billy? ถึง 1 ล้านแผ่น เธอย้าย

ไปอยู่แนชวิลล์พักหนึ่ง แต่สุดท้าย

ต้องกลับมาอยู่บ้านเกิดแคนาดา ซึ่ง

อบอุ่นกว่า ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย เธอ

เพิ่งเสียชีวิตด้วยโรคไตวายเมื่อปลาย

เดือนที่แล้ว อายุแค่ 73 ปี หลายคนที่

เคยฟังเธอร้องเพลงสดในที่สาธารณะ

ในช่วงอายุเลย 70 ไปแล้ว ต่างพูดเป็น

เสียงเดียวกันว่าเสียงเธอยังคงใส หวาน 

มีเสน่ห์ เฉกเช่นช่วงที่เธอยังสาว

ซูซาน แจ็กส์ มีชื่อเดิมว่า Susan 

Pesklevits มาเปลี่ยนเป็นซูซาน แจ็กส์ เมื่อ

เธอแต่งงาน เธอเกิดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 

1948 ที่เมืองซัสกาตูน (Saskatoon) จัง

หวัดซัสแคทเชวาน (Saskatchewan) ซึ่ง

อยู่บริเวณภาคกลางของประเทศ พื้นเพ

บรรพบุรุษเธออพยพมาจากยูเครน เธอเป็น

ลูกคนที่ 3 ในจำานวนพี่น้อง 8 คน พ่อทำางาน

เป็นครู ส่วนแม่เป็นแม่บ้านดูแลครอบครัว เธอ

มีพรสวรรค์ด้านร้องเพลงตั้งแต่เล็ก เสียงเธอใส  

ไร้เดียงสา พอเธออายุ 7 ขวบ ซูซานได้รับเชิญ

ไปร้องเพลงออกอากาศทางวิทยุท้องถิ่นทุกบ่ายวัน

เสาร์ พอเธออายุ 9 ขวบ ครอบครัวย้ายไปอยู่ที่เมืองเฮนีย์ จังหวัด

บริติชโคลัมเบีย เมืองเกษตรตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำาเฟรเซอร์ ไม่ไกลจาก

เมืองแวนคูเวอร์เท่าไรนัก เธอเริ่มร้องเพลงตามงานของโรงเรียน

อีกทั้งเป็นนักร้องในคณะนักร้องของโบสถ์ เริ่มเป็นนักร้องอาชีพ

เอาจริงเอาจังเมื่อเธออายุ 14 ปี ร้องเพลงตามสถานที่เต้นรำา ได้

คืนละ 1 เหรียญฯ ซึ่งน้อยมาก แต่เธอก็ยินดีจะทำา เพื่อให้คนรู้จัก

เธอมากขึ้น เมื่อเริ่มเป็นที่รู้จัก ขณะเธออายุ 15 ปี สถานีโทรทัศน์ 

CBC เชิญเธอไปร้องเพลงออกรายการ Music Hop ซึ่งรูปแบบของ

รายการลอกมาจาก American Bandstand ของดิก คลาร์ก ขณะ

เดียวกันเธอร้องเพลงตามแหล่งบันเทิงในจังหวัดอัลเบอร์ตาและ

บริติชโคลัมเบีย ฟอร์มวงช่วงสั้นชื่อ The Eternal Triangle กับ

ศิลปินท้องถิ่น วงมีโอกาสอัดแผ่นซิงเกิลอยู่แผ่นหนึ่ง แต่ไม่ได้รับ

การประชาสัมพันธ์เท่าที่ควร

ปี 1966 ขณะที่เธออายุ 18 ปี ในรายการ Music Hop ทาง

เครือข่าย CBC ออกอากาศที่แวนคูเวอร์ เธอได้พบกับเทอร์รี แจ็กส์ 

(Terry Jacks) นักร้อง นักแต่งเพลง จากเมืองวินนิเพก จังหวัดแมนิ

โทบา แต่มาโตที่แวนคูเวอร์ เขามีเพลงฮิตติดชาร์ตในแคนาดาอยู่

อย่างเช่น Beyond the cloud (1968), What can the matter be 

(1969) That’s where I went wrong (1970) แต่ที่ดังไปทั่วโลก

ได้แก่เพลง Which way you goin’ Billy? ครั้งแรกเทอร์รีแต่งชื่อ 

Which way you goin’ buddy? เรื่องราวความว้าวุ่นในจิตใจของ

ชายอเมริกันคนหนึ่งที่ถูกเกณฑ์ทหาร เมื่อซูซานได้ยิน ชอบใจ บอก

กับเทอร์รีว่าช่วยเปลี่ยนคำาร้องใหม่สำาหรับผู้หญิงร้อง เขาคิดอยู่

นานว่าชื่อหลังควรใช้ชื่ออะไร ซูซานเลยบอกว่าให้ใช้ชื่อบิลลีก็แล้ว

กัน ทุกอย่างลงตัวกลายมาเป็น Which way you goin’ Billy? เทอร์รี                                                                   

เคยบอกกับนักข่าวว่าค่าอัดจ่ายแค่ 125 เหรียญฯ หลังอัดเสียงเสร็จ 

เปิดออกอากาศ ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ในอเมริกาขึ้นถึงอันดับ 

เพลงหนึ่งชื่อ The way you 

feel เมื่อมาออกรายการ Music Hop เทอร์

รีมาในฐานะมือริทึมกีตาร์และนักร้องนำาวง 

The Chessman ในเวลาไม่นานนักทั้งสอง

เริ่มสนิทกัน ในที่สุดเทอร์รีแต่งงานกับเธอ

ในปี 1967 เมื่อเธอมีโปรแกรมการแสดง

ที่แวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียง เธอขอให้

เทอร์รีเล่นแบ็กอัพริทึมกีตาร์ให้เธอ ทุกการ

แสดงผู้ชมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เพื่อ

ให้การแสดงเพิ่มอรรถรส เธอเพิ่มลีดกีตาร์อีกคนชื่อ เครก แมคคอว์ 

(Craig McCaw) เครกเล่นซีตาร์ได้ด้วย เขามีเพื่อนนักกลองทาบลา  

(Tablas) ชาวอินเดีย คนหนึ่งชื่อ สัตวาน ซิงค์ เครกชวนมาร่วมงาน

ด้วย ทั้งหมดรวมตัวเป็น The Poppy Family พวกเขาเปิดแสดง

ครั้งแรกในปี 1966 ต่อหน้าสาธารณชนที่ร้านกาแฟเล็กๆ แห่งหนึ่ง

ที่ Blubber Bay  เมืองตากอากาศทางใต้บนคาบสมุทรของบริติช

โคลัมเบีย เทอร์รี แจ็กส์ เริ่มแต่งเพลงเองให้กับ The Poppy Family 

โดยมีซูซาน แจ็กส์ เป็นนักร้องนำา 

ปี 1968 The Poppy Family ออกอัลบั้มชุดแรก That’s 

where I went wrong ซึ่งในชุดนี้รวมซิงเกิลที่ออกมาก่อนหน้านี้ 

2 อีกเพลงที่ได้รับความนิยม ได้แก่ That’s where I went wrong 

ถ่ายทอดความรู้สึกในปัญหาชีวิตคู่ ความขัดแย้งระหว่างเทอร์รี 

แจ็กส์ กับเครก แมคคอว์ และสัตวาน ซิงค์ มีอยู่ตลอด จนปี 1970 

หลังออกอัลบั้มชุดแรก เทอร์รี แจ็กส์ ให้ทั้งสองคนนี้ออกจากวง 

แต่ยังใช้ชื่อ The Poppy Family เหมือนเดิม ปี 1971 The Poppy 

Family ออกอัลบั้มชุด 2 ชื่อ Poppy Seeds รวมซิงเกิลที่ออกก่อน

หน้านี้ เพลง Where evil grows ซึ่งติดชาร์ตในแคนาดา I’ll see 

you there, No good to cry, Good friends? 

The Poppy Family กลายเป็นศิลปินจากแคนาดาที่ดังไป

ทั่วโลกในชั่วข้ามคืน แต่เรื่องราวภายในวงไม่ราบรื่นเช่นเดียวกับ

ชีวิตคู่ระหว่างเทอร์รีกับซูซาน ผู้จัดการวงคนเดียวกับที่เบรนดา ลี 

ใช้ ก็เกิดเสียชีวิตในปี 1971 เทอร์รีเป็นคนที่ค่อนข้างเผด็จการทั้ง

กับภรรยาและสมาชิกในวง ตัดสินใจเรื่องธุรกิจผิดพลาดหลายครั้ง 

อย่างเช่นครั้งหนึ่ง The Poppy Family ได้รับเชิญไปออกรายการดิ

เอ็ดซัลลิแวนโชว์ที่นิวยอร์ก   แทนที่จะตอบตกลง เขากลับไปตกลง

กับผู้จัดงาน Expo ที่โอซากา ว่าจะไปแสดงที่นั่น ผู้จัดการวงทำา

อะไรไม่ได้ เทอร์รีเก่งอย่างเดียวเรื่องพรสวรรค์ในด้านแต่งเพลง 

หลังออกอัลบ้ัมชุดสอง ทุกอย่างเดินทางมาถึงข้ันแตกหัก เทอร์รี

ตัดสินใจยุบวงในปี 1972 ซูซาน แจ็กส์ เริ่มออกซิงเกิลเดี่ยว หลาย

เพลงเทอร์รียังเป็นคนแต่ง และรับเป็นโปรดิวเซอร์ อย่างเช่น You 

don’t know what love is (1973) ปีเดียวกันนี้ที่เทอร์รีแยกทางกับ

ซูซาน แจ็กส์ เทอร์รี แจ็กส์ ออกงานเดี่ยวในปี 1973 ทั้งซิงเกิล ทั้ง

อัลบั้ม เพลง Season in the sun ซึ่งก่อนหน้านั้น The Kingston 

Trio เคยบันทึกเสียงในปี 1964 แต่เวอร์ชันของเทอร์รี แจ็กส์ ได้

รับความนิยมมากกว่า เทอร์รีเคยให้สัมภาษณ์ว่าเงินลิขสิทธิ์ที่ได้รับ

ทำาให้เขามีความเป็นอยู่อย่างสบาย เขาจะไม่ทำางานเกินตัว ใช้เวลา

ว่างไปตกปลาดีกว่า ส่วนซูซาน แจ็กส์ เข้าใจว่าฐานะการเงิน ส่วน

แบ่งที่ได้รับอาจจะไม่มาก เพราะเธอเคยบอกกับนักข่าวว่าหลังยุบวง

เมื่อเธอสมัครบัตรเครดิตเติมน้ำามันรถ มีบางบริษัทไม่อนุมัติ ซูซาน 

แจ็กส์ ยังคงทำางานออกซิงเกิลและร้องเพลงตามคลับ ออกซิงเกิล

อย่างเช่น I thought of you again (1974), I want you to love me 

(1974), You’re part of me (1975), Love has no pride (1975), 

Anna Marie (1975) ซิงเกิลดังกล่าวมาจากอัลบั้มชุด Dream (1976) 

ซึ่งขายจำากัดในแคนาดา  

ปี 1977 ซูซาน แจ็กส์ พบรักอีกครั้ง กับเท็ด ดัชอินส์ก (Ted 

Dushinsk) นักฟุตบอลทีม B.C. Lion ทั้งคู่แต่งงานกันในปี 1980 

เธอให้กำาเนิดลูกชายชื่อ Thad กับเขา สามีกลายมาเป็นผู้จัดการ

ส่วนตัว ครอบครัวย้ายไปปักหลักอยู่แนชวิลล์ เธอได้เซ็นสัญญากับ

ค่ายโพลีดอร์ อีกทั้งได้ทำางานกับบริษัทผู้พิมพ์ลิขสิทธิ์แห่งหนึ่ง เธอ

ออกอัลบั้มชุด Ghosts (1980) ซึ่งในอัลบั้มมีเพลงฮิตอย่างเช่นเพลง 

All the tea in China กับ Evergreen เพลงที่เคยสร้างชื่อให้กับ

รอย ออร์บิสัน นอกจากมีงานประจำา ซูซาน แจ็กส์ กับสามียังเปิด

ร้านอาหาร เจาะจงอาหารพื้นเมืองจากยูเครนที่แม่เคยสอนไว้ ชีวิต

ในอเมริกาออกจะโลดโผนไปหน่อยสำาหรับครอบครัวเธอที่มาจาก

แคนาดาซึ่งอุดมไปด้วยธรรมชาติและความเงียบสงบ

ปี 2004 เมื่อพบว่าสามีป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ปอด เธอตัดสิน

ใจย้ายครอบครัวกลับไปอยู่แวนคูเวอร์ ซึ่งเป็นช่วงขณะเดียวกับ

ที่เธอป่วยเป็นโรคไตวาย ต้องทำาการปลูกถ่ายไตข้างหนึ่ง ขณะ

รอผู้บริจาคไต สามีเกิดเสียชีวิตในปี 2005 ในที่สุดในปี 2010 ซู

ซาน แจ็กส์ ได้รับบริจาคไตข้างหนึ่งจากบิล น้องชาย หลังปลูกถ่าย

เปลี่ยนไตสามเดือน ร่างกายกลับมาปกติอีกครั้ง เธอขึ้นเวทีร้อง

เพลงได้อย่างปกติ ปี 2011 เธอกลับมาปรากฏตัวร้องเพลงการกุศล

หาทุนให้กับมูลนิธิไตแห่งแคนาดา กลับเข้าสตูดิโอในปี 2018 เพื่อ

เตรียมอัดเสียงอัลบั้มชุดใหม่ แต่ทำาได้ไม่นานเกิดปัญหาติดเชื้อใน

ไต เธอเก็บตัวรักษา จนกระทั่งไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล เซอร์เรย์

อนุสรณ์ (Surrey Memorial Hospital) ชานเมืองแวนคูเวอร์ เมื่อวัน

ที่ 25 เมษายน 2022 ขณะมีอายุ 73 ปี เทอร์รี แจ็กส์  อดีตสามีซึ่ง

ปัจจุบันอายุ 78 ปี ทำางานเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่ง

แวดล้อมให้กับรัฐบาลแคนาดา โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อ

การจากไปของอดีตภรรยาในเพจโซเชียล ปิดตำานานศิลปินชื่อดังอีก

คนหนึ่งที่นักเพลงยุค 70s ไม่มีวันลืม.

โสเภณี...เจ้าของสมญา Mafia 

Queens - ราชินีมาเฟีย นักเคลื่อนไหว

ทางสังคมที่ทำางานเพื่อชีวิตความเป็น

อยู่ที่ดีของหญิงผู้ให้บริการทางเพศ เด็ก

กำาพร้า

นิยามของ Gangubai Kathiawadi 

- คงคาไบ กาเฐียรวาร  เจ้าแม่วงการ

ค้าประเวณีของมุมไบ ที่ผู้กำากับ สัญชัย 

ลีลา ภันสาลี นำามาถ่ายทอดเป็นหนังชื่อ

เดียวกัน 

ดัดแปลง

จาก The 

Matriarch of 

Kamathipura บท

หนึ่งใน Mafia 

Queens of 

Mumbai : Stories of women from 

the Ganglands ของ เอส ฮุสเซน ไซ

ดี เริ่มเรื่องด้วยการนำาเราเข้าสู่ธุรกิจ

ค้าประเวณี ผ่านการขายเด็กเข้าซ่อง 

จากนั้นจึงเปิดตัว คงคาไบ สาวแว่นดำา 

ส่าหรีขาว เจ้าของเบนท์ลีย์ดำา ที่แม่เล้า

จ้างวานให้กล่อมให้ขายตัว กล่อมด้วย

นิยายที่อิงมาจากชีวิตของตัวเอง สาว

สิบหกจากเมืองเล็กๆ ในรัฐคุชราต หนี

ตามแฟนหนุ่มนักบัญชีลูกจ้างของพ่อที่

สัญญาว่าจะผลักดันให้เป็นดารามามุม

ไบ แต่ฝันสลายเพราะแฟนหลอกมาขาย 

อารมณ์ร่วมเรียก

น้ำาตาจากเราผู้ชม 

ลูกเล่นอยู่ที่บุคลิก

ของนายแม่ นาย

หญิง คงคาไบ รับ

บทน้ีโดย อเลีย บาตต์            

หน้าตาใกล้เคียงกับ

ตัวจริงมาก และ

เช่นเดียวกับหนัง

ชีวประวัติชั้นดีทั้ง

หลาย เสื้อผ้า หน้าผม ถอดมาจากตัวจริง 

นั่นคือสวมแว่นตาดำา ส่าหรีขาว...เท่ เข้า

กับพฤติกรรมกวน กล้าคิด กล้าแสดงออก 

กล้าเป็นตัวของตัวเอง 

และบทสนทนากับช่าง

เสื้อเรื่องเฉดสีขาวของ

ส่าหรี...คม แต่ที่เป็นวา

ทะเด่น คือการตอบคำา

ถามท่านเนห์รูเรื่องการ

แต่งงาน...อย่างไรต้องดู

กันเองนะคะ 

อชัย เทวคัน-คา

ริม ลาลา, สีมา ปาห์วา-

แม่เล้าสายโหด และสาย

หวาน ชานทานู่ มาเฮ

ชวารีชาน-ช่างเสื้อหนุ่ม

หน้าหวาน และเหล่านัก

แสดงสมทบรบัผดิชอบใน

หน้าที่ของตัวเอง และทำาตัวเป็นลมประคอง

ปีกส่งให้อเลียโดดเด่น 

ขาดไม่ได้เพราะเป็นเอกลักษณ์ของ

หนังอินเดียคือ การเต้นระบำารำาฟ้อน ซึ่ง   

อเลียโชว์ลีลาการเต้นสมกับที่เป็นนางเอก

แถวหน้า และฉากเต้นระบำาใส่เข้ามาได้

อย่างกลมกลืน 

งานสร้าง เสื้อผ้า หน้าผม และฉาก

หลัง นำาเราย้อนเวลาสู่ยุค 60 จำาลองชีวิต

ความเป็นอยู่ของคุณโส ในโกธา (ซ่อง) ย่าน

โคมแดงกามธิปุระได้อย่างสมจริง งานภาพ

สวย ด้วยแสง สี เล่นกับแสง แสงเทียนหน้า

แล้วสาวใสก็กลายเป็นคุณโส ขยับขึ้นเป็น

ดาวของซ่อง เป็นเจ้าของซ่อง และเป็นนาย

แม่ นายหญิงแห่งย่านโคมแดงกามธิปุระ 

จากองก์แรกปฏิบัติการกล่อม เข้าสู่

องก์สอง...บทบาทในฐานะนักเคลื่อนไหว ว่า

ด้วยการทำางาน การต่อสู้เพื่อสิทธิ คุณภาพ

ชีวิต ของพี่น้องหญิงผู้ค้าบริการทางเพศ

และเด็กกำาพร้าในชุมชนกามธิปุระ 

เป็นไปตามสูตรหนังชีวประวัติ หยิบ

เรื่องสำาคัญมาใส่

เอาไว้ และองก์

แรกการเข้าสู่ชีวิต

สาวขายบริการ 

เป็นโสเภณี ทำาให้

เราเห็นว่า ความ

รัก ความฝัน ถูก

ใช้เป็นเครื่องมือ เป็นเหยื่อ ล่อลวงสาวๆ 

เข้าซ่อง ร้ายพอๆ หรือร้ายกว่าผู้ชาย สามี

ที่หลอกมาขายตัว คือผู้หญิง แม่เล้า แต่

สาสน์สำาคัญขององก์แรก คือ ทำาให้เราเห็น

หลัก กฎเหล็กในธุรกิจขายบริการของนาย

แม่ นายหญิงคงคาไบ...ไม่บังคับฝืนใจเด็ก

สาวให้ขายตัว 

และข้อมูลชีวิตที่ได้จากอากู๋ ค้นจาก

กูเกิล ยังมีการสร้างสัมพันธ์ ผูกข้อมือใน

พิธีราคี เป็นพี่-น้องกับคาริม ลาลา หัวหน้า

หัวหน้าแก๊งปาทาน หนึ่งในสามมาเฟียขา

ใหญ่ของมุมไบ การหาเสียงเลือกตั้งเป็น 

ส.ส.ของกามธิปุระ การต่อสู้เพื่อการศึกษาให้

เด็กกำาพร้า ลูกหลานสาวขายบริการได้เข้า

โรงเรียน ต่อสู้เพื่อชุมชนโคมแดงที่ถูกไล่ที่

ด้วยเหตุผลเพื่อ

สภาพแวดล้อม

ที่ดีสำาหรับ

โรงเรียนหญิงที่

จะสร้างขึ้น การ

ต่อสู้นี้ทำาให้เธอ

กลายเป็นสาว

นักเคลื่อนไหว 

ขึ้นพูดบนเวที

เพื่อสิทธิมนุษย

ชน และได้เข้า

พบนายกรัฐมน

ตรีเนห์รู เพื่อ

เรียกร้องสิทธิให้

กับหญิงผู้ขาย

บริการ 

ช่วงดรามาเพื่อทำาให้เราเห็นวิบาก

กรรมในชีวิตของเธอ แต่ไม่ฟูมฟาย สร้าง ประตูซ่องในวันไฟดับสวยมาก  แม้จะว่า

ด้วยชีวิตคุณโส แต่ไม่มีฉากรัก โชว์เนื้อ

หนังมังสา แต่มีชั้นเชิงมากกับฉากรักโร

แมนติกแฝงอีโรติกอยู่เล็กๆ ของคงคาไบ

กับช่างเสื้อหน้าหวาน 

นอกจากวีรกรรมของนายแม่ คง

คาไบ หนังจะเสียดสี จิกกัดสังคม ผ่าน

พฤติกรรมของตำารวจ บาทหลวง ชีวิต

ลำาเค็ญของสาวขายบริการ ที่น่าสนใจคือ

แนวคิดเรื่องงานขายบริการทางเพศ โดย

มองว่าเป็นอาชีพ เป็นอาชีพที่ใช้ร่างกาย

ทำามาหากิน เช่นเดียวกับทุกอาชีพ มี

ความเป็นมืออาชีพ มีสิทธิ และที่สำาคัญ

มีเกียรติ และนี่คือสาสน์จาก Gangubai 

Kathiawadi  

และในภาพรวม Gangubai 

Kathiawadi เป็นหนังชีวประวัติที่ดีเรื่อง

หนึ่ง. 

 
รัชชพร เหล่าวานิช

นั

ดำารัส โรจนพิเชฐ

Email : dumrasfilm@Yahoo.com

จากจอ

Gangubai Kathiawadi

อาลัย‘ซูซาน แจ็กส์’
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11ดวง/อาหาร

าจะพูดถึงก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำา วัตถุดิบ

ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ “หมูบะช่อ” ร้านที่

จะแนะนำาอยู่ริมถนนจรัญสนิทวงศ์ ใกล้

ปากซอย 49 ถ้ามาจากแยกปิ่นเกล้าจะอยู่ทาง

ซ้ายมือ เป็นร้านตึกแถวขนาด 1 คูหา เขียนชื่อ

ร้านว่า “ลุงกับป้า” เปิดขายตั้งแต่เวลา 09.00-

03.00 น. โดยเฉพาะช่วงดึกๆ จะเห็นลูกค้านั่ง

เก้าอี้หน้าร้านเพื่อจองคิว และจะมีคนมาจดเมนู

ที่ลูกค้าต้องการ เมื่อโต๊ะข้างในว่างก็จะให้ลูกค้า

เข้าไปนั่งในร้านแล้วรอกินได้เลย

“ก๋วยเตี๋ยวต้มยำาหมูบะช่อ” เป็นสูตรเด็ดที่

ร้านลุงกับป้าคิดขึ้น

มาเอง และทำากิน

กนัในครอบครวัทีแ่ต่

เดิมอาศัยอยู่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ทางร้านจึงเรียกว่า

เป็นสูตรจากอยุธยา 

และพอย้ายเข้ามาที่

กรุงเทพฯ จึงนำามาดัดแปลงใหม่ จากที่เคยใส่มัน

หมู ก็เปลี่ยนเป็นใส่ “หมูบะช่อ” ซึ่งก็คือหมูสับที่

ปรุงเครื่องตามสูตรของร้าน เรียกว่าเป็นจุดเด่น

ของร้านนี้ โดยร้านลุงกับป้าเปิดมากว่า 40 ปีแล้ว 

และมีเพียงสาขาเดียวอยู่ที่ถนนจรัญสนิทวงศ์

เท่านั้น

นอกจากนั้นยังขึ้นชื่อเรื่องความนุ่มละมุน

ลิ้นของ “ไส้หมู” ที่ล้างสะอาดและนำามาต้มนาน 

3 ชั่วโมง จนนุ่ม เคี้ยวสบายปากมากๆ รวมถึงยัง

ขึ้นชื่อเรื่องใส่เครื่องก๋วยเตี๋ยวอย่างจัดเต็มแบบสม

ราคาสุดๆ โดยที่ร้านมีเส้นให้เลือกทั้งเส้นเล็ก เส้น

ใหญ่ เส้นหมี่ บะหมี่ วุ้นเส้น

เริ่มกันที่เมนูเด็ดที่ต้องห้ามพลาดเมื่อมา

ถึงร้านนี้ก็คือ “ก๋วยเตี๋ยวต้มยำา” อัดแน่นมาด้วย

เครื่องหมูมากมายทั้งหมูชิ้น ตับ และไส้หมูนุ่มๆ 

นอกจากนั้นยังมีลูกชิ้นกุ้ง ลูกชิ้น

ปลา ฮือก้วย ยกขบวนความอร่อย

มาเต็มๆ

พูดถึงเรื่องน้ำาต้มยำาที่ปรุง

รสแซ่บครบทุกรสมาให้เสร็จ

สรรพ ตามสโลแกนที่ใครได้กิน

ต้องพูดกันว่า “รสจัดสะท้าน

ทรวง” โดนใจคอก๋วยเตี๋ยวต้ม

ยำาแน่ๆ เพราะใช้พริกป่น มะ

นาวสดๆ ถั่วบดคั่วละเอียด และที่ขาด

ไม่ได้ก็คือ หมูบะช่อ ที่ใส่มาแบบแน่นๆ เรียกได้

ว่าตักน้ำาซุปก็จะได้หมูบะช่อขึ้นมาด้วยเลย

ส่วน “ก๋วยเตี๋ยวต้มยำาแห้ง” ก็อร่อยเด็ด

ไม่แพ้กัน ที่ร้านจะปรุงรสต้มยำาพร้อมให้มะนาว

สดๆ ไปบีบเติมกันตามใจชอบ ใส่เครื่องทุกอย่าง

เหมือนกันกับแบบน้ำา แต่ก็อีกเมนูคือ “ก๋วยเตี๋ยว

เย็นตาโฟต้มยำา” ที่จัดหนักมากับเครื่องเย็นตาโฟ

มากมาย และเติมรสต้มยำาด้วยการปรุงรสน้ำาซุป

ให้ซี้ดซ้าด

ปิดท้ายด้วยการใส่หมูบะช่อแสนอร่อยถึง

จะครบตามสูตรของที่ร้าน ส่วน

ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟแบบไม่ปรุงรส

ต้มยำา สำาหรับผมถือว่ายังธรรมดา 

ไม่อร่อยเท่ากับรสต้มยำา แต่ถ้า

ใครชอบรสชาติกลางๆ ไม่จัดจ้าน

มาก ก็ต้องลองกินดู

เมนู “ก๋วยเตี๋ยวน้ำาใส” ก็มี

เช่นกัน เหมาะกับเด็กๆ หรือคนที่

ไม่กินเผ็ดเลย เครื่องทุกอย่างจะ

เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวต้มยำา เพียง

แต่ไม่ปรุงน้ำาเป็นรสต้มยำา จะได้

อร่อยกับน้ำาซุปกระดูกหมูที่เคี่ยว

จนหวานกลมกล่อม อร่อยลื่นคอ

มากๆ

นอกจากรสชาติของก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยเด็ด 

และการให้เครื่องอย่างจัดเต็มแล้ว เอกลักษณ์

ของร้านก๋วยเตี๋ยวลุงกับป้าก็คือ การสั่งว่า “ยำา

เบา” แทน “ก๋วยเตี๋ยวขนาดธรรมดา” ราคา 60 

บาท และ “ยำาหนัก” แทน “ก๋วยเตี๋ยวแบบพิเศษ” 

ราคา 100 บาท ซึ่งยำาหนักนั้นจะจัดเต็มทั้ง

เครื่องทั้งเส้นมาเป็น 2 เท่าของยำาเบาเลยทีเดียว 

เหมือนได้กินยำาเบา 2 ชามแต่ลดไป 20 บาท

นั่นเอง เรียกว่าคุ้มมากๆ

สำาหรับใครที่ชื่นชอบ “ไส้หมู” ที่ต้มจนเปื่อย

นุ่ม เคี้ยวเพลินแทบจะละลายในปาก ของขึ้นชื่อ

ของที่ร้านนี้ ก็สามารถสั่งเปล่าๆ อย่างเดียวมากิน

ให้หนำาใจไปเลยได้ หรือจะสั่งเป็นเกาเหลาหรือ

เครื่องอย่างอื่นก็ได้เช่นกัน ส่วนเครื่องเคียงอื่นๆ 

ก็มีเกี๊ยวกรอบที่ทอดเองแบบวันต่อวัน

ร้านลุงกับป้า ก๋วยเตี๋ยวต้มยำาหมูบะ

ช่อ ตั้งอยู่ที่ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 49 ถนน

จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำาหรุ เขตบางพลัด 

กรุงเทพฯ ร้านจะอยู่ใกล้กับป้ายรถเมล์ สอบถาม

เพิ่มเติม โทร.08-9995-8359.

ถ้

เจ็ดปีมฤตยูผู้อาเพศเดินในราศีพฤษภกับเมืองรัตนโกสินทร์(ต่อ)

ภาพดวงชะตาเดิมเมืองรัตนโกสินทร์

มฤตยูจรย้ายจากราศีเมษเข้าไปเดินในราศีพฤษภเริ่ม 8 

กรกฎาคม 2565-18 กรกฎาคม 2572 (มีเดินผิดปกติ)

-------------------------------------------------

ทั้งกระทบตรง-ชิ่งหลายเรื่องราวและองค์กร

ย้ำาในบรรดาเรื่องดี-ร้ายที่จะเกิดในโลกและเมืองรัตน 

โกสินทร์ได้ตลอดเวลานั้น ระยะที่มฤตยูจรเดินอยู่ในราศีพฤษภ

ซึ่งเป็นดินแดนเรื่องเศรษฐกิจและการทำามาหาได้ของโลกและ

เมืองรัตนโกสินทร์ที่ลัคนาสถิตราศีเมษคาดจะเกิดเหตุสำาคัญๆ

เป็นระยะๆ ดังนี้

1.โลกมีโอกาสเกิดสงครามการค้า หรือสงครามเศรษฐกิจท่ี

รุนแรงมาก และบางจังหวะ-บางจุดอาจกลายเป็นรบกันจริงด้วย

กำาลัง หรือรบกันด้วยกำาลังแล้วตามด้วยตอบโต้กันด้วยเศรษฐกิจ 

เหตุการณ์ในอดีตท่ีเคยเกิดคือสงครามฝ่ินท่ีจีนเคยพลาดท่าถูกบีบ

ให้เปิดประเทศรับฝ่ิน ตบท้ายด้วยให้เช่าเกาะฮ่องกง 99 ปี

ปรากฏการณ์รอบนี้ลางเริ่มซ้ำารอยเดิมที่ จีนด้วย เพราะ

เศรษฐกิจกำาลังโดดเด่นไต่ขึ้นอันดับนำาของโลกที่แน่นอนย่อมจะ

ถูกสกัดกั้นทุกทาง

เค้าลาง สำาคัญของการเปิดหน้าทำาสงครามเศรษฐกิจ คือ

ความพยายามสกัดกั้นอิทธิพลเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 

ของจีน ดังปรากฏจากการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้น

นำาของโลก หรือ G7 ที่เมืองคอร์นวอลล์ ประเทศอังกฤษ  หรือ

เข้าเดินในราศีพฤษภรอบแรกได้ไม่นาน ลีลาการทูตเพื่อให้ทัน

โลกและชาติตะวันตกเริ่มจากวันที่ 24 กรกฎาคม 2400 พระยา

มนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ม บุนนาค) เป็นหัวหน้าราชทูตอัญเชิญพระ

ราชสาสน์และเครื่องราชบรรณาการไปถวายสมเด็จพระราชินี

วิกตอเรีย ของอังกฤษ และหม่อมราโชทัย (ม.ร.ว.กระต่าย   

อิศรางกูร) ล่ามของคณะได้เขียนบันทึกการเดินทางต่อมาเป็นบท

ประพันธ์ นิราศลอนดอน

หลังจากน้ันในระยะเจ็ดปีท่ีมฤตยูเดินอยู่ในราศีพฤษภ สยาม

ก็มีการเจริญสัมพันธไมตรีกับอีกหลายประเทศชนิดท่ีหัวกระไดไม่

แห้ง ท้ังมาดี-ร้าย จ้องเอาผลประโยชน์จะยึดเป็นเมืองข้ึน

คราวนี้ที่มฤตยูจรเพียงแค่ตั้งเค้าใกล้จะเข้าไปเดินในราศี

พฤษภเท่านั้น ก็สร้างความตื่นตะลึงไม่คาดฝัน ด้วยเมื่อ 25-26 

มกราคม 2565 พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกฯ และ รมว.

กห. โผล่ไปเยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการ 

ตามคำาทรงเชิญของเจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะ

ซีซ อัลซะอูด มกุฎราชกุมาร และรองนายกฯ และ รมว.กห. 

ของซาอุดีอาระเบีย เป็นครั้งแรกในรอบ 32 ปี เพื่อส่งเสริมและ

กระชับความสัมพันธ์สองฝ่ายระหว่างกัน

3.เมืองปฏิวัติทางเศรษฐกิจ การทำามาหาได้สู่ความล้ำายุค

ทั้งเอกชน-ประชาชน-ภาครัฐ เช่นมีการต่อยอดพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษใหม่ๆ-เรื่องคลองไทยหรือไม่ก็โครงการสะพาน

เศรษฐกิจบนบกเชื่อมต่อชายฝั่งอ่าวไทยและชายฝั่งอันดามัน 

หรือ แลนด์บริดจ์ ที่ ภาคใต้จะโดดเด่นขึ้นมาในระยะเจ็ดปีนี้

ในอดีตขณะที่มฤตยูจรเดินอยู่ในราศีพฤษภรอบแรกใน

สมัยรัชกาลที่สี่  เมื่อกรกฎาคม 2401 อังกฤษขอเสนอโครงการ

ขุดคอคอดกระ แต่หาผู้ลงทุนไม่ได้จึงล้มไป

4.ธนาคารแห่งประเทศไทย-เงินบาท-รูปแบบเงินตรา-

ค่าเงินเป็นเป้าหมายหลักของการปฏิวัติใหญ่ แต่จะถึงสังคมไร้

เงินสดหรือไม่ก็ต้องรอดูลีลาของความเป็นไป

ปูมโหร ตัวอย่างในอดีตที่เคยเกิดขึ้นคือ ประกาศใช้เงิน

เหรียญ-กะแปะ-อัฐ-โสฬส แทนเบี้ยหอยในสมัยรัชกาลที่สี่  รอบ

นี้แว่วว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกโทเคน

เช่นเดียวกับ สถาบันการเงิน ที่ต้องปรับตัวสู้เศรษฐกิจล้ำา

สมัย

5.ผลกระทบชิ่งของมฤตยูจรต่อเป้าหมายอื่นของมฤตยูจร 

ประกอบด้วย 

5.1 ปฏิวัติใหญ่ระบบภาษีเพื่อหารายได้เข้ารัฐ ปูมโหรที่

ที่เรียกว่า Cornwall Summit ที่

ประธานาธิบดีโจ  ไบเดน ของ

สหรัฐอเมริกาประกาศ-อเมริกากลับ

มาแล้ว-เป็นผู้นำาปลุกพลังท้าทาย

อำานาจเศรษฐกิจของจีนที่กำาลังแผ่

ขยายไปทั่วโลก+รัสเซีย

ตามด้วยขณะที่ สถานการณ์

โควิด-19 ของโลกกำาลังพัฒนาไป

ในทางดีขึ้น คือเหตุการณ์ใหญ่เมื่อ 

24 กุมภาพันธ์ 2565 กองทัพรัสเซีย

บุกยูเครน นำามาซึ่งการตอบโต้ใหญ่

และก่อสงครามเศรษฐกิจ ไปพร้อม

กับการสนับสนุนให้ใช้อาวุธจริง โลก

เดือดร้อนโกลาหลด้วยราคาพลังงาน

ที่ยังไม่รู้จะพัฒนาไปสู่รูปแบบใด-

รุนแรงแค่ไหน

จึงระยะเจ็ดปีที่มฤตยูจร 0 

เดินอยู่ในราศีพฤษภนี้ จะสะสมพลัง

ของสงครามทางเศรษฐกิจ-เมื่อได้ที่

แล้วก็จะระเบิด-สะสมพลัง-ระเบิด

เป็นระยะๆ

ไม่ว่าฝ่ายใดจะชนะ-แพ้ หรือ

ไม่แพ้ไม่ชนะ แต่คาดผลว่า เมื่อ

กรกฎาคม 2572 มฤตยูจรจากพฤษภไปแล้ว เรายืนอยู่บนโลก เรา

จะถามตัวเองว่าเศรษฐกิจของโลกมาถึงจุดน้ีได้อย่างไร และภูมิ

ทัศน์เศรษฐกิจโลกจะเปล่ียนแปลงไปมากมายชนิดชวนตาค้าง

2.ท่ามกลางสงครามเศรษฐกิจโลกที่รุนแรง ประเทศไทย

จะเนื้อหอมสุดๆ ทุกประเทศตั้งเป้ามาดึงเป็นพวก-เอาประโยชน์

ด้านเศรษฐกิจ (มฤตยูจรมาจากภพลาภะ-เพื่อน-เข้ามาเดินในดิน

แดนการทำามาหาได้) และ หากวางตัวไม่ดีก็อาจจะถูกดึงเข้าสู่

สงครามเศรษฐกิจที่ร้อนแรงได้

การเอาตัวรอดของไทย ต้องอิง การเจรจา (ราศีพฤษภ-

ภพที่สองของเมือง-คือการพูด-การเจรจา) หรือ การทูตที่ฉลาด-

แพรวพราว-ล้ำาเลิศ (อาการด้านบวกของมฤตยู) ยึดผลประโยชน์

สูงสุดของชาติโดยรวมเป็นหลัก แสวงหาตลาดใหม่-ขอบฟ้าใหม่-

เพื่อนใหม่ๆ 

อ้างอิงปูมโหรในอดีต เมื่อมฤตยูจร (0) เดิน

อยู่ในราศีพฤษภรอบแรกหลังระหว่างปลายมิถุนายน 

2399-ประมาณมกราคม 2406 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า

อยู่หัว รัชกาลที่สี่ ที่ทรงเป็นพระบิดาของโหรไทยยุคใหม่ด้วย ได้

ทรง เริ่มนำาการเปิดประเทศจากระดับท้องถิ่น-ภูมิภาคไปสู่ความ

เป็นสากลมโหฬารเป็นครั้งแรกนับแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 

เพื่อพยายามตามให้ทันประเทศตะวันตกที่กำาลังล่าเมืองขึ้น-หา

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เช่น

จากปูมโหรบันทึกไว้พอให้เห็นภาพคือ ขณะที่มฤตยูจร

เกิดในอดีตคือการผูกปี้ข้อมือจีน-ขึ้นทะเบียนคนต่างด้าวในสมัย

รัชกาลที่สี่

5.2 ตลาดหุ้นจะปรับฐานครั้งใหญ่ตามเศรษฐกิจไปโดย

ปริยาย (มฤตยูจร 0 เดินอยู่ในราศีพฤษภบ้านของพระศุกร์)

5.3 ปฏิวัติใหญ่ระบบสาธารณสุข-สุขภาพ-ประกันชีวิต 

ประกันภัย ผลคือน่าจะพัฒนาไปสู่ฮับด้านสุขภาพ (มฤตยูจร 0 

ทับพระอังคารดวงเดิม ๓ ซึ่งเป็นตัวแทนภพมรณะดวงเมืองด้วย)

คาดเรื่องความตายอาจจะถูกหยิบยกมาถกกันอย่างโดด

เด่น แต่จะเต็มไปด้วยความขัดแย้ง เช่นการุณยฆาต (มฤตยูจร

เดินในราศีพฤษภ-เล็งพิจิกดินแดนความตายของเมือง)

5.4 คาดเมืองหลวงแห่งที่สองจะเป็นรูปร่างในระยะเจ็ดปี

นี้ หรือไม่อาจจะมีการตั้งจังหวัดใหม่

ปูมโหรในอดีตขณะมฤตยูจรเข้าราศีพฤษภครั้งที่สองหลัง

ลงเสาหลักเมือง คือ สมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม เคย

พยายามย้ายเมืองหลวงไปเพชรบูรณ์ แม้คราวนั้นจะไม่ประสบ

ความสำาเร็จ แต่สำาหรับรอบนี้น่าจะมีเรื่องเมืองหลวงที่สองโดด

เด่นขึ้นมา (มฤตยูจร 0 ทับพระอังคารดวงเดิม ๓)

5.5 ปฏิวัติใหญ่ระบบทหาร ตำารวจ หรือฝ่ายใช้กำาลังใน

เมือง (มฤตยูจรทับพระอังคารดวงเดิม ๓)

5.6 ปฏิวัติบันเทิงรูปแบบใหม่-ดารารุ่นใหม่หรือต่อยอด

จากรุ่นหรือของเก่ามากมาย (มฤตยูเดินอยู่ในราศีพฤษภ-บ้าน

ของพระศุกร์ ๖)

5.7 การสมรสแบบใหม่ล้ำาสมัยนอกเหนือจากแต่งงาน

หญิง-ชาย

5.8 จะมีบางช่วงที่ไทยจะมีบทบาทช่วยประเทศเพื่อนบ้าน 

หรือช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกอย่างกองกำาลังรักษาสันติภาพของ

สหประชาชาติ ฯลฯ

อันว่ามฤตยูนี้จะไม่ชอบของเก่าล้าสมัย วิธีการรับมือคือ

หากใครหรือหน่วยงานใดเกิดลางว่าสถานะปัจจุบันไม่ใช่แล้วใน

เรื่องเศรษฐกิจหรือทำามาหาได้ของชาติ 

เช่น การมีอำานาจเหนือตลาดผูกขาด หรือ กึ่งผูกขาดบาง

กิจการที่ทำามานาน สร้างความไม่พอใจของคนในสังคมสะสม

พลังการระเบิด ก็ต้องชิงเปลี่ยนแปลง เพราะหากไม่เปลี่ยนก็จะ

ถูกเปลี่ยน ถ้าฝืนได้ก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างเจ็บปวดหรือถูก

กวาดล้างเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจไปเลย   โดยขอให้ 

ใช้มฤตยูนำาทางเพื่อนำาประเทศเข้าสู่ยุคใหม่ของเศรษฐกิจชาติ

โดยรวม ไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือองค์กรใดมากเกินไป

ก็ได้แต่หวังว่าพื้นดวงชะตาเดิมของเมืองรัตนโกสินทร์

มฤตยูมาจากดินแดนของโชค-ลาภ-ความสำาเร็จ-เพื่อนๆ หรือ

มิตรของเมือง อีกทั้งในพื้นดวงเดิมยังตั้งอยู่ในจุดที่ให้คุณเข้มแข็ง

กับลัคนาเมือง (โยคหน้าที่ราศีมิถุน)

จึงเมื่อกรกฎาคม 2572 เรายืนอยู่ข้างกำาแพงพระนคร 

ก็จะถามตัวเองว่าเศรษฐกิจ-ฐานะของเมือง รวมทั้งเรื่อง      

ราวอื่นๆ ที่คาดไว้ว่ามาถึงจุดนี้ ได้อย่างไร

และช่วยกันหวังว่าสุดท้ายผลจะดีมากกว่าร้าย.

แมหมอ
สมัครเลนสมัครเลน

ฟองสนาน จามรจันทร
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โดยกระทรวงสาธารณสุขแนะนำาให้กลุ่มประชาชนที่

มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่เพิ่งฉีดวัคซีนได้เพียง 2 เข็ม ให้ต่อด้วยการฉีด

วัคซีนเข็มที่ 3 โดยมีระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป 

หากฉีดเข็ม 3 แล้ว แนะนำาให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 4 โดยมีระยะ

ห่างจากเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

แต่หากติดเชื้อและหายป่วยแล้ว แนวทางการรับวัคซีนก็ยัง

คงเป็นตามสูตรที่กำาหนดไว้ โดยเดินหน้านับระยะเวลาด้วยหลักการ

เดียวกับการเว้นระยะฉีดวัคซีน คือนับเวลาระยะห่างจากวันที่หาย

ป่วยต่อไปอีก 3-6 เดือน

โดย นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัย

สุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ได้กล่าวถึงสูตรการฉีด

วัคซีนสำาหรับคนที่เคยติดเชื้อเอาไว้ว่า จะเริ่มตั้งแต่วัคซีนชนิดเชื้อ

ตาย (ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม) ต่อด้วยไวรัลเวกเตอร์ (แอสตร้าเซน

เนก้า) ซึ่งจะฉีดติดต่อกันไม่เกิน 2 เข็ม และต่อด้วยชนิด mRNA 

(ไฟเซอร์/โมเดอร์นา) แต่หากเริ่มฉีดด้วยไวรัลเวกเตอร์แล้ว เข็มต่อ

มาจะเป็นชนิด mRNA และเข็มต่อไปก็จะต้องเป็น mRNA โดยไม่

ย้อนกลับมาที่ไวรัลเวกเตอร์อีก

ตัวอย่างเช่น หากฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นชนิดเชื้อตาย  (ซิ

โนแวค) เข็มที่ 2 ไวรัลเวกเตอร์ (แอสตร้าเซนเนก้า)  ระหว่างรอ

รับเข็มที่ 3 ติดเชื้อ จะต้องเว้นระยะนับตั้งแต่วันที่รักษาหายต่อ

อีก 3 เดือน จึงจะเข้ารับวัคซีนเข็มที่ 3 ซึ่งตามสูตรอาจจะเป็นไวรัล

เวกเตอร์อีกหนึ่งเข็ม หรือข้ามไปเป็นชนิด mRNA ก็ได้

หลักสำาคัญคือ การติดเช้ือจะไม่นับเป็นการเพ่ิมภูมิคุ้มกันแทน

การฉีดวัคซีน หากฉีดเข็ม 1 แล้ว ก่อนท่ีจะฉีดเข็ม 2 เผอิญติดเช้ือ ก็

จะต้องฉีดเข็มท่ี 2 หลังจากหายป่วย 3 เดือน โดยเดินหน้าตามสูตรเดิม

ส่วนกรณีหลังจากฉีดวัคซีนเข็มท่ี 4 แล้ว ควรจะต้องฉีด

เข็มท่ี 5 หรือไม่? ตามหลักการถ้ายังไม่มีวัคซีนชนิดใหม่ข้ึนมา ก็

ฉีด mRNA ซ้ำาๆ ต่อไปได้ แต่ท้ังน้ีต้องดูตามสถานการณ์และข้อแนะนำา

ก่อน อย่าเพ่ิงร้อนใจ  ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ยังไม่ถึงรอบท่ีต้องฉีดเข็ม 5 และ

ท่ีสำาคัญ เมื่อมองในแง่การฉีดวัคซีน แต่ยังพบการติดเช้ือน้ันเป็นเรื่องท่ี

พบเจอได้ และถ้าเว้นระยะนานไปภูมิคุ้มกันก็จะลดลง แต่การป้องกัน

อาการรุนแรงและเสียชีวิตยังสูงดีอยู่ ซ่ึงถือว่าน่าพอใจอยู่

ฉะนั้น การฉีดวัคซีนเข็มที่ 5 ขอให้รอในข้อพิจารณาทาง

วิชาการก่อน.

โครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับประจำาฐานบินชายฝั่ง

ของกองทัพเรือ ที่คัดเลือก UAV รุ่น Hermes  900 จากบริษัท  

เอลบิส ประเทศอิสราเอล ได้ถูกส่งไปยัง  2 ส่วนเพื่อพิจารณาใน

ขั้นตอนสุดท้าย คือ สำานักงบประมาณกลาโหม เพื่อดูเรื่องความ

ถูกต้องของเอกสาร และสำานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง เพื่อ

พิจารณาความเหมาะสมของราคา และราคากลาง 

ปัจจุบัน ทร.ยังไม่เปิดข้อมูลอย่างเป็นทางการ รอให้

กระทรวงกลาโหมอนุมัติตามก่อนจึงจะให้ พล.ร.ท.ปกครอง         

มนธาตุผลิน โฆษก ทร.แถลงรายละเอียด ซึ่งคาดว่าเป็นช่วงก่อน

สภาจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ

โครงการดังกล่าว ทร.ต้องการจัดหา 3 ระบบ ปฏิบัติภารกิจใน

พ้ืนท่ีอ่าวไทยตอนบน ตอนล่าง อันดามัน ประจำาการท่ี 3 ทัพเรือภาค 

โดยแต่ละระบบประกอบไปด้วยยูเอวี  3 เครื่อง สถานีควบคุมภาคพ้ืน 

อุปกรณ์ติดต้ังท่ีจะใช้หรือ  Mission Playload ท่ีใช้ในการปฏิบัติภารกิจ 

รวมถึงอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการส่งกำาลังบำารุง การสนับสนุนอื่นๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

ในระยะที่ 1 ที โออาร ์ระบุว่า ทร.ต้องการจัดหาอากาศยาน

ไร้คนขับประจำาฐานบินชายฝั่ง อย่างน้อย 1  ระบบ 3 ลำา ส่วน

สถานีควบคุมภาคพื้น ได้กำาหนดไว้ว่าให้จัดตั้ง 1 สถานี เพื่อ

คุม UAV 2 เครื่อง ขณะที่เกณฑ์คัดเลือกแบ่งเป็นด้านราคา 20 

เปอร์เซ็นต์ และคะแนนด้านเทคนิค 80 เปอร์เซ็นต์ วงเงินงบ

ประมาณ 4,070  ล้านบาท หากบริษัทใดผ่านเกณฑ์ราคาได้ ก็ต้อง

มาดูที่คะแนนเทคนิค และจำานวนอากาศยานที่เสนอมา ซึ่งเชื่อ

ว่าการคัดเลือกแบบวิธีนี้มีความคุ้มค่าเพราะได้ของ ดีและมาก

อีกท้ังการจัดหาคร้ังต่อไปไม่จำาเป็นต้องสูญเสียงบประมาณเพ่ิม

ในเรื่องอุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆ เพราะโครงการระยะท่ี 1 สามารถจัดหา

ครอบคลุมท้ังหมด ท้ังสถานีควบคุมภาคพ้ืน อุปกรณ์ติดต้ังท่ีใช้ในการ

ปฏิบัติภารกิจ อุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการส่งกำาลังบำารุง การสนับสนุนอื่นๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง เรียกได้ว่า สร้างความอุ่นใจ ในความต่อเนื่องของโครงการ 

ขณะท่ีผู้พลาดหวังย่อมมองว่าเป็นการผูกขาดกับ “เอลบิส” ระยะ

ยาว เป็นหัวเชื้อในการปลดปล่อยการ ผูกปิ่นโต กับยุทโธปกรณ์

จีน คงต้องรอลุ้นว่าก่อนจะสิ้นสุดขั้นตอนจะมีอภินิหารใดทำาให้

พล.ร.ท.ปกครอง มนธาตุผลิน
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12 ในประเทศ

งที่อยู่คู่สังคมมานานนับศตวรรษเห็นจะได้แก่การ

พนัน เริ่มจากพนันกันเองในหมู่เพื่อนด้วยจำานวน

พนันเล็กๆ น้อยๆ ไปจนถึงการพนันขนาดใหญ่

พวกบ่อนและโต๊ะพนัน การพนันขนาดใหญ่เป็น

ที่มาของการก่อให้เกิดอาชญากรรมทางทรัพย์สิน ทั้งใน

การทวงหนี้พนันและการหาเงินทางทุจริตมาใช้หนี้พนัน 

ดังนั้น รัฐจึงต้องบัญญัติข้อบังคับเพื่อป้องกันปราบปราม

ให้การพนันลดน้อยลง ไม่ทำาให้สังคมเสียหายมากเกินไป 

ซึ่งข้อบังคับที่ว่านี้ ได้แก่  กฎหมายการพนัน

กฎหมายการพนันบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการ

พนัน พุทธศักราช 2478 แบ่งการพนันเป็น 2 ประเภท 

ดังนี้

1.การพนันประเภทห้ามเด็ดขาด ได้แก่ การเล่น                                                                       

ตามบัญชี ก ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ ซึ่ง

มี 28 ชนิด คือ  1.หวย ก.ข. 2.โปปั่น  3.โปกำา 4.ถั่ว 

5.แปดเก้า 6.จับยี่กี  7.ต่อแต้ม 8.เบี้ยโบกหรือคู่คี่ 

9.ไพ่สามใบ 10.ไม้สามอัน 11.ช้างงาหรือป๊อก 

12.ไม้ดำาไม้แดงหรือปลาดำาปลาแดง 13.อีโปงครอบ 

14.กำาตัด 15.ไม้หมุนหรือล้อหมุนทุกอย่าง  

16.หัวโตหรือทายภาพ 17.การเล่นซึ่งมีการทรมานสัตว์ 

18.บิลเลียดรู ตีผี 19.โยนจิ่ม 20.สี่เหงาลัก 21.ขลุกขลิก 

22.น้ำาเต้าทุกๆ อย่าง 23.ไฮโลว์ 24.อีก้อย 25.ปั่นแปะ 

26.อีโปงซัด 27.บาการา 28.สล็อทแมทชีน 

2.การพนันประเภทต้องขออนุญาต ได้แก่ การ

เล่นตามบัญชี ข ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ ซึ่ง

มี 28 ชนิด  คือ 1.การเล่นต่างๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือ

แข่งขัน เช่น ชนโค  ชนไก่ กัดปลา แข่งม้า 2.วิ่งวัวคน 

3.ชกมวย มวยปล้ำา 4.แข่งเรือพุ่ง แข่งเรือล้อ 5.ชี้รูป 

6.โยนห่วง 7.โยนสตางค์หรือวัตถุใดๆ ลงในภาชนะต่างๆ 

8.ตกเบ็ด 9.จับสลากโดยวิธีใดๆ 10.ยิงเป้า 11.ปาหน้าคน 

ปาสัตว์หรือสิ่งใดๆ 12.เต๋าข้ามแดน 13.หมากแกว 

14.หมากหัวแดง 15.บิงโก 16.สลากกินแบ่ง สลาก

กินรวบ 17.โตแตไลเซเตอร์ 18.สวีป 19.บุ๊กเมกกิง 

20.ขายสลากกินแบ่งสลากกินรวบ หรือสวีปซึ่งไม่ใช่

ออกในประเทศ 21.ไพ่นกกระจอก 22.ดวด 23.บิลเลียด 

24.ข้องอ้อย 25.สะบ้าทอย 26.สะบ้าชุด 27.ฟุตบอลโต๊ะ 

28.เครื่องเล่นซึ่งใช้ไฟฟ้าจักรกลหรือสปริง ดีด ยิงหรือโยน

วัตถุใดๆ ในภาชนะโดยมีการนับแต้ม

การพนันประเภทห้ามเด็ดขาด (บัญชี ก) เจ้า

พนักงานไม่อาจอนุญาตให้เล่นได้ แต่หากรัฐบาลพิจารณา

เห็นว่า ณ สถานที่ใดสมควรจะอนุญาตภายใต้บังคับเงื่อน

ไขใดๆ ให้มีการเล่นชนิดใดก็อนุญาตได้ โดยออกกฎหมาย

พระราชกฤษฎีกา ส่วนการพนันประเภทที่อนุญาตให้เล่น

ได้ (บัญชี ข) ผู้เล่นต้องไปดำาเนินการขออนุญาตต่อเจ้า

พนักงานผู้มีอำานาจ เช่น ในเขตกรุงเทพมหานครต้องไป

ขออนุญาตที่กรมการปกครอง หรือในต่างจังหวัดต้องไป

ขออนุญาตที่อำาเภอหรือกิ่งอำาเภอแห่งท้องที่  เป็นต้น 

การเล่นพนันที่ไม่ได้รับอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนจะต้องรับ

โทษตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการพนันฯ  ดังนี้

1) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นตามบัญชี ก. 

หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 16 หรือการเล่นตามบัญชี ข. 

หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบ เจ้ามือหรือผู้จัดให้มี

การเล่นมีระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี 

และปรับตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปจนถึง 5,000 บาท ส่วนผู้

เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้า มีระวางโทษจำาคุกไม่

เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำาทั้งปรับ

2) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นอื่นนอกจากข้อ 1 ข้าง

ต้น มีระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน  2,000 

บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

การพนันที่ผิดกฎหมายจะต้องเป็นการเล่นพนันเอา

เงินหรือทรัพย์สินกันและกฎหมายจะเอาผิดกับทั้งเจ้ามือ

หรือผู้จัดให้มีการเล่นและผู้ร่วมเล่นด้วย แต่การพิสูจน์

เรื่องการเล่นพนันเป็นเรื่องยากนอกจากจับได้คาหนังคา

เขา ดังนั้นกฎหมายจึงกำาหนดข้อสันนิษฐานไว้ ดังนี้

1) ผู้จัดให้มีการเล่นซึ่งตามปกติย่อมพนันเอาเงิน

หรือทรัพย์สินอย่างอื่นแก่กันให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้น

จัดให้มีขึ้นเพื่อนำามาซึ่งผลประโยชน์แห่งตน และผู้ใดเข้า

เล่นอยู่ด้วยก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นพนันเอาเงินหรือ

ทรัพย์สินอย่างอื่น  

2) ผู้อยู่ในวงการเล่นพนัน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า

ผู้นั้นเล่นด้วย เว้นแต่ผู้ซึ่งเพียงแต่ดูการเล่นในงานรื่นเริง

สาธารณะหรือในงานนักขัตฤกษ์ หรือในที่สาธารณสถาน

ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่จะ

ระงับยับยั้งไม่ให้มีการเล่นพนัน ซึ่งเป็นทางอบายนำาไป

สู่การเสียเงินทองและเดือดร้อนกระทบทั้งต่อครอบครัว

และสังคม โดยเฉพาะช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอล ซึ่งจาก

ผลสำารวจโพลพบว่าการพนันบอลได้แพร่ระบาดไปสู่เด็ก

และเยาวชนในโรงเรียนแล้ว ดังนั้น รัฐจะต้องมีมาตรการ

บังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้

สังคมไทยรอดพ้นจากภัยการพนันและเป็นสังคมที่เข้มแข็ง

สงบร่มเย็นตลอดไป.

โดย ช.ช้างหัวหน้า

‘กฎหมายการพนัน’

‘ยูเอวี-เรือดำ�น้ำ�’ ยังต้องลุ้น

โครงการนี้สั่นสะเทือนอีกหรือไม่

ส่วนโครงการเรือดำาน้ำา S26Tลำาท่ี 1 ยังคงรอทาง  CSOC 

นัดหารือเพื่อหาข้อยุติเรื่องเครื่องยนต์ MTU  ท่ีเยอรมนีไม่ขายให้จีน 

จากปมของสัญญาท่ีไม่ได้ระบุรุ่นเครื่องยนต์ดังกล่าวไว้ แต่ไปเขียนอยู่

ในรายงานการประชุม  PMR: Program Management Review โดย

บริษัทเป็นฝ่ายเสนอติดต้ังเครื่อง MTU  ให้เรือดำาน้ำาท่ีไทยส่ังต่อให้เอง  

มองดูแล้วเหมือนยาก แต่เมื่อสัญญาไม่ได้เขียนไว้ก็น่าจะ

ยืดหยุ่นขึ้น อยู่ที่ว่าเครื่องยนต์ที่มาทดแทนมีประสิทธิภาพเทียบเท่า

เครื่องยนต์เยอรมันหรือไม่ 

ปัญหาต่อไปคือ ถ้าไม่สามารถส่งมอบได้ตามสัญญา จีนต้อง

จ่ายค่าชดเชยตามสัญญา จากเดิมขยายมาให้  123 วัน มาเป็น 

พ.ค.67 ก็ต้องรอดูว่าการที่ยังหาข้อสรุปเรื่องเครื่องยนต์ไม่ได้ จะ

กระทบต่อระยะเวลาส่งมอบหรือไม่  

แม้จะแว่วว่า มีแบบเครื่องยนต์ทางเลือกคือ MWM  เยอรมนี 

และเครื่องยนต์ของบริษัท Caterpillar  สหรัฐฯ รวมถึงเครื่องยนต์ของ

บริษัทรัฐวิสาหกิจจีนท่ีได้ใบอนุญาตผลิตจากเยอรมนี ซ่ึงทางจีนคง

ต้องใช้พลังภายในให้ “ผู้ใหญ่” ช่วยผลักดันให้การเดินหน้าโครงการ

ไปได้ตลอดรอดฝ่ัง ไม่ต้องไปนับหน่ึงใหม่ด้วยการยกเลิกสัญญา

เพราะจีนเองมีความพยายามอย่างยิ่งยวดในการเดินตาม

ยุทธศาสตร์ One Belt One Road ที่เดิมมองเป้าหมายเข้าสู่ไทย 

2 โครงการ คือ รถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อระบบราง มีเป้าหมาย

ไปถึงสิงคโปร์ ซึ่งปัจจุบันสามารถสร้างในกัมพูชาและลาวได้แล้ว 

เมื่อผนวกกับเหตุการณ์ “รัสเซีย” ยังติดหล่มสงคราม การแสวงหา

ความร่วมมือกับอาเซียนในช่วงนี้จึงหนักหน่วงยิ่ง 

ในส่วนของยุทโธปกรณ์ยังเป็นปัจจัยเชื่อมต่อทางยุทธศาสตร์

ที่สำาคัญ ซึ่งความพยายามของมหาอำานาจอีกฝ่ายต้องการลด

อิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้ลง สถานะของไทยซึ่งเป็น จุดศูนย์ดุล ที่

สำาคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ 

ส่งผลต่อมิติการเมือง การทหาร การต่างประเทศ ท่ีทับซ้อน

กันอยู่ “เรือดำาน้ำาจีน” ท่ีไทยจัดหา จึงยังอยู่ในสภาวะลูกผีลูกคน. 

สถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบันมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มสูง

ขึ้น ไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเหลือหลักสิบเหมือนในอดีต  โดยปัจจุบัน

พบผู้ติดเชื้อรายวันแตะหลักหมื่น และยอดรวมอยู่ที่ 4 ล้านคน 

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์อัลฟา เดลตา และ

ปัจจุบันคือโอมิครอน 

ทำาให้จำานวนผู้เสียชีวิตรายวันในประเทศไทยพุ่งสูงนิวไฮ

อย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่เป็น “กลุ่มเสี่ยง” คือผู้ที่มีอายุ

มากกว่า 60 ปีขึ้นไป หรือมีโรคประจำาตัวเรื้อรัง โดยที่ผ่านมาตั้งแต่

ก่อนช่วงสงกรานต์ กระทรวงสาธารณสุขเร่งรณรงค์ให้ประชาชน

กลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น หรือ บูสเตอร์ โดส (เข็ม 3-4) ให้

ทั่วถึงมากที่สุด เพื่อลดจำานวนการเสียชีวิตลง 

ชื่อหรือไม่? ในซอยจรัญสนิทวงศ์ ๑๓ หรือซอยพาณิชย์ธน                                                                  

มีร้านขายกาแฟและร้านชาแทบทุกหัวมุมซ้ายขวา มีร้าน 

กาแฟอเมซอนบรรยากาศดี พร้อมศูนย์บริการล้างรถยนต์ 

ร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ในซอยบางแวก ๓๕ เกือบถึงถนนราชพฤกษ์ 

และร้านกาแฟอเมซอนอีกร้านหนึ่งเลยถนนราชพฤกษ์ไปแล้วอยู่

กลางซอยจรัญสนิทวงศ์ ๑๓ มีปั๊มน้ำามัน ปตท. มีร้านอาหารอยู่

รายรอบรวมทั้งร้านสะดวกซื้อ ๗-๑๑ และตลอดทั้งซอยมีร้าน

กาแฟโบราณ ร้านกาแฟที่แต่งร้านสวยอยู่ริมฟุตปาธอีกนับสิบร้าน 

เนื่องจากบนถนนสายนี้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน สำานักงาน ตลอด

จนวัดวาอารามหลายแห่งและยังมีโบสถ์คริสต์ มีที่พำานักพักพิงที่

เป็นอาคารบ้านช่องที่อยู่เอง บ้านเช่า อพาร์ตเมนต์ คอนโดมิเนียม

มากมายเกือบทุกตรอกซอกซอย แม้แต่ร้านอาหารการกินก็มีอยู่เป็น

จำานวนมาก มีรสชาติอร่อยติดปากอยู่หลายร้าน ที่สำาคัญก็คือการ

คมนาคมไปมาสะดวก มีรถไฟฟ้า รฟม.ให้เช็กอินสถานีจรัญฯ ๑๓ 

เมื่อเดินทางเข้ามาเกือบจะ ๒ กม. ภายในบริเวณกลางซอย

จรัญสนิทวงศ์ ๑๓ ใกล้กับซอยบางแวก ๑๐ อยู่กันคนละฟากถนน

กับทางเข้าวัดตะโน ซอยบางแวก ๗ จะพบร้านลิ่ว-ชา (Liu’-Cha) 

มีโลโก้เป็นพญานกอินทรี  Good day deserves a good milk 

tea  แฟรนไชส์ชานม ชานมไข่มุกไต้หวันเริ่มต้น ๑๙ บาท 

ภายในร้านลิ่ว-ชา แขวนป้ายมีข้อความเป็นข้อคิดเตือนใจ 

What Defines us is now we rise after falling และยังบอกด้วย

ว่ามีการเขียนเลขมงคลติดไว้ ๔๒๘๙ ๖๓๙๕ 

“ร้านล่ิว-ชาเป็นของลูกสาวคนโต ท่ีเป็นนักกายภาพบำาบัด 

นภัสเป็นหุ้นส่วนกับน้องๆ ท่ีเป็นญาติๆ กันเปิดร้านมาแล้ว ๒ ปี  

กว่า แรกๆ ขายดีมาก นักเรียน รร.อุบลรัตน์ (วัดปากน้ำา) รร.วัด

โตนด เข้ามาอุดหนุนระหว่างเดินกลับบ้าน แต่เมื่อเจอวิกฤตโควิด ผู้

ซ้ือหายไปเยอะเพราะปัญหาเรื่องกำาลังซ้ือและนักเรียนเรียนออนไลน์

กันท่ีบ้าน พ่อแม่ก็ไม่ให้ออกจากบ้าน ตอนน้ีเป็นกลุ่มลูกค้าท่ัวไป” 

ฉัฏฐทิพ (นพรัตน์) ศิริโภคธร หรือใหญ่เปิดประเด็นเล่าเรื่อง

เหตุผลที่เปิดร้านลิ่ว-ชาเป็นเพราะลูกๆ ชอบดื่มชา ก็ไป

สรรหาดื่มตามร้านต่างๆ และสรุปว่าชายี่ห้อนี้อร่อยเป็นชาไต้หวัน 

ประกอบกับมุก-นุชนาฐ กิจนฤมิต ลูกสาวคนท่ี ๒ ทำางานด้านบัญชี

กับเซ็นทรัลกรุ๊ป ถูกส่งไปดูงานและเซ็นทรัลก็มีร้านอาหารอยู่ด้วยก็เลือก

ทำาแฟรนไชส์ “แม่เองก็ชอบชามะลิมีกล่ินหอม รสดี เป็นชาท่ีขายดี Best  

Menu ของร้านน้ี และยังมีชาเขียวนม ชานมไต้หวัน   ชาโกโก้ ฯลฯ”

ภายในร้านมีหิ้งพระพุทธรูปไว้บูชา กล่องชาสวยๆ เป็นลาย

ดอกซากุระ กรงนกเล็กๆ ตุ๊กตาหมี ตะกร้าดอกลิลลี่สีขาว ดอก

พลับพลึง ต้นสนเล็กๆ ประดับเพิ่มสีสัน ยังมีไม้มงคลประดับในกระ

ถางเล็กๆ เพื่อจำาหน่าย น้ำาผึ้งสวนลุงจากเขาค้อ เพชรบูรณ์ หมวก

สวยๆ สนนราคากันเองมาจากโรงงาน หน้ากากอนามัยผ้าที่มีลวดลาย

สวยงามแปลกตาจำาหน่ายทั้งของเด็กและผู้ใหญ่ให้เลือกซื้อ หมวก

แก๊ปสวยแปลกตาจากโรงงาน มีเก้าอี้ยาวนั่งสบายๆ ระหว่างรอ 

ทุกเช้าใหญ่จะขี่จักรยานคู่ใจออกจากบ้านในซอยบางแวก ๑๐ ที่

อยู่ไม่ไกลจากคลองบางแวกเพื่อมาเปิดร้านลิ่ว-ชาตั้งแต่ ๙ โมงเช้า และ

ทำางานอยู่จนเย็นย่ำาค่ำา อีกทั้งดูแลลูกค้าที่บอกกันปากต่อปากแนะนำาว่าที่

ร้านนี้ยังมีกิจการให้มากำาจัดสิว ไฝ ฝ้า ขี้แมลงวันด้วยสูตรแผนโบราณ

ตั้งแต่สมัยอากงอาม่าของเสรี กิจนฤมิต ขณะเดียวกันก็ยังมีเพื่อนๆ กลุ่ม

ที่สนใจธรรมะเข้ามาพูดคุยทำากิจกรรมและรับประทานอาหารด้วยกัน 

ฉัฏฐทิพ (นพรัตน์) ศิริโภคธร หรือใหญ่ เป็นพี่น้องฝาแฝดกับ

จิณณทิพ ศิริโภคธร หรือเล็ก เป็นสองสาวคู่ฝาแฝดที่หน้าตาไม่เหมือน

กัน ทั้งสองมีพี่น้องทั้งหมด ๗ คน ใหญ่และเล็กเป็นคู่แฝดน้องคน

ที่ ๖ และคนที่ ๗ ของครอบครัว ใหญ่เรียน รร.วัดสวนพลูเนื่องจาก

บ้านเดิมอยู่ย่านตรอกจันทน์ ซึ่งเป็นสุดยอดทำาเลที่อยู่อาศัยใกล้ย่าน

ธุรกิจสีลม-สาทร ที่นี่เป็นแหล่งชุมชนดั้งเดิมของชาวจีน   ต่อมาย้าย

มาอยู่โรงเรียนสตรีมูลนิธิไทยมุสลิม เรียนจบชั้น ม.ศ.๕ ศิลป์ภาษา

ฝรั่งเศส รร.ยานนาเวศวิทยาคม (ปัจจุบันคือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการยานนาเวศ) เมื่ออายุ ๑๘ ปีก็ทำางานเป็นเสมียนห้างหุ้น

ส่วนจำากัดสิริชัยการไฟฟ้า ย่านตรอกจันทร์เป็นธุรกิจขายปลีก ขายส่ง

อุปกรณ์ไฟฟ้า สวิตช์ ปลั๊กไฟฟ้า ตะปูเกลียว ในระหว่างทำางานก็เรียน

หนังสือที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เรียนเพียง ๒ ปี

ก็ไม่ได้เรียนต่อเนื่องจากการงานรัดตัว ส่วนเล็กเรียนจบพาณิชย์ โพลี

เทคนิค ทำางานด้านบัญชี บ.รุ่งนที สมรสแล้ว มีบุตร ๒ คน คนโตทำา

ธุรกิจของตัวเอง  ส่วนคนเล็กทำางานเป็น MC ฟรีแลนซ์

ในขณะท่ีใหญ่ทำางานเป็นเสมียนภายในร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า 

ก็ได้รู้จักมักจ่ีกับเสรี กิจนฤมิต ซ่ึงทำางานเป็นนายตัวเองด้วยการเป็น

เถ้าแก่ติดต่อลูกค้าเครื่องเขียนโดยตรง ว่าจ้างเซลล์เพื่อส่งของร้านเครื่อง

เขียนท่ัวกรุงเทพฯ “เสรีมีพ่ีน้อง ๗ คนเหมือนกับใหญ่ เกิดในครอบครัว

คนจีนเหมือนกัน เราสองคนรู้จักกันถึง ๑๐ ปีถึงได้ตัดสินใจแต่งงานเมื่อ

อายุ ๒๘ ปีท้ังคู่ เมื่อใหญ่แต่งงานก็เข้าไปช่วยธุรกิจของครอบครัวสามี 

สูตรแผนโบราณในการกำาจัดสิว ไฝ ฝ้า ข้ีแมลงวัน ต้ังแต่สมัยอากงอาม่า 

จดทะเบียนพาณิชย์เสริมสวย ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ  พนักงาน

แบงก์ ตำารวจ ดารา ทำางานช่วยครอบครัวอยู่ ๑๐ ปีถึงได้ย้ายออกมา 

เนื่องจากท่ีดินเป็นของเอกชนซ่ึงเจ้าของต้องการใช้ท่ีดิน พอดีเพื่อนท่ีอยู่

ในซอยบางแวก ๑๐  ซอยพาณิชย์ธนบอกขายบ้านพร้อมท่ีดิน จึง

ตัดสินใจย้ายมาอยู่ท่ีน่ี ตอนน้ันมีลูกยังเล็กๆ กันอยู่”

เสรี กิจนฤมิต และฉัฏฐทิพ ศิริโภคธร มีบุตรด้วยกัน ๔ คน 

บุตรสาวคนโต นภัส (สินีนาฏ) ศิริโภคธร หรือ (ภัส) วัย ๓๔ ปี เรียน

จบคณะกายภาพบำาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดคลินิกแพทย์แผน

จีน และกายภาพบำาบัดที่ศูนย์การค้าเดอะเซอร์เคิล ถนนราชพฤกษ์ 

คอมมูนิตีมอลล์ บุตรสาวคนที่สอง นุชนาฐ (มุก) กิจนฤมิต วัย 

๓๒ ปี เรียนจบด้านบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทำางาน

ด้านบัญชี  เซ็นทรัลกรุ๊ป สีลม บุตรคนที่สามเป็นบุตรชาย พิสิษฐ์ 

(แบงค์) กิจนฤมิต วัย ๓๐ ปี เรียนจบวิศวะไฟฟ้า  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เคยทำางาน บ.GULFS 

ชลบุรี ปัจจุบันทำางานเป็นวิศวกรหัวหน้าตรวจสอบระบบควบคุม

ประปา การประปานครหลวง สำานักงานใหญ่ คนเล็กเป็นบุตรสาว 

กัลยรัตน์ (เพชร) กิจนฤมิต วัย ๒๘ ปี เรียนจบด้านคอมพิวเตอร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทำางาน บ.AIS 

ต่อมาย้ายมาทำางานแบงก์เกียรตินาคิน  สำานักงานใหญ่ 

“ลูกๆ ท้ัง ๔ คนแม่เป็นคนต้ังชื่อให้ แต่ลูกบางคนอยากจะ

เปล่ียนชื่อตามท่ีหมอดูให้คำาแนะนำาก็แล้วแต่ลูก  เพราะแม่เองก็เปล่ียน

ชื่อตามท่ีหมอดูต้ังชื่อให้ใหม่เหมือนกัน มีช่วงหน่ึงเสรีสามีป่วยเป็น

อัมพฤกษ์ แบงค์ลูกชายบวชให้พ่อ หลังจากน้ันไม่นานพ่อก็เสียชีวิต”

ฉัฏฐทิพ ศิริโภคธร แต่งตัวด้วยเส้ือผ้าเฉดสีขาวเป็นประจำา 

“ใหญ่ชอบเรื่องธรรมะต้ังแต่สาวๆ เมื่อคร้ังเรียนหนังสือไปวัดสวนพลู

เป็นประจำา เรื่องธรรมะน้ีชอบเป็นการส่วนตัวเพราะพ่อแม่เป็นคน

จีน เร่ิมต้นจากการสวดมนต์ได้หลักคิดจากธรรมะนำามาใช้ในการ

ประกอบอาชีพ การปฏิบัติตัวในชีวิตประจำาวัน ทำาบุญสุนทานใส่

บาตรเป็นประจำา เพียงแต่ช่วงโควิดก็ปฏิบัติธรรมอยู่ท่ีบ้าน”

วัดสวนพลูตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง สมัยก่อนย่านนี้

เป็นแหล่งปลูกพลูของชาวจีน  ถนนแห่งนี้พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๔) โปรดเกล้าฯ ให้ตัดถนน สมัย

ก่อนมีรถม้าวิ่ง วัดสวนพลูอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมแชงกรีลา มีองค์

เจ้าแม่กวนอิมที่มีผู้เข้ามาสักการะอย่างสม่ำาเสมอ มีพระพุทธ

ไสยาสน์หรือพระนอนเป็นพระประธานภายในโบสถ์ บริเวณด้าน

นอกมีศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของผู้คน

ในย่านนี้ เนื่องจากบริเวณวัดสวนพลูเป็นที่อยู่อาศัยของคนจีน

ที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารทำามาหากิน ชาวจีนส่วนใหญ่มี

ความรักและนับถือเจ้าแม่กวนอิม จึงได้ใช้ปูนปั้นผสมปูนสดว่าน

พร้อมผงพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์ปิดด้วยทองคำาเปลวทั่วทั้งองค์ นำาขึ้น

ประดิษฐานไว้ที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่ง ในเวลาต่อมาศาลนั้นชำารุดทรุด

โทรมตามกาลเวลา จึงได้นำาหอไตรเก่าของวัดซึ่งเป็นไม้สักทองทั้ง

หลังมาทำาเป็นศาลพระโพธิสัตว์กวนอิมแทน เพื่อให้เป็นที่สักการะ

ของชาวจีนและผู้ที่ศรัทธานับถือเจ้าแม่กวนอิม.

 

ฉัฏฐทิพ (นพรัตน์) ศิริโภคธร

เรื่องไลฟ์ในร้�นลิ่ว-ช� (Liu’-Cha) แฟรนไชส์ช�นมไต้หวัน

สิ่

นพ.เฉวตสรร นามวาท

เ

เปิดสูตร ‘เข็มกระตุ้น’ ผู้เคยติดโควิด
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13สิ่งแวดล้อม

4

คุณภาพเผยแพร่สู่สาธารณะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ตรวจ

สอบอย่างจริงจัง นำามาสู่ผลกระทบต่อชุมชน

สำาหรับการแก้ไขปัญหาและการเยียวยา ส.รัตนมณีบอกว่า 

ช่วงเกิดเหตุการณ์ ชุมชนได้รับผลกระทบอันดับแรก ชาวบ้าน

ขาดรายได้จากการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ต้องหยุดการทำาประมง 

หลังเหตุการณ์ปริมาณสัตว์น้ำาลดลง รายได้ลดลง จำาเป็นต้องมี

มาตรการชดเชยที่เหมาะสม และพูดคุยอย่างเป็นรูปธรรม 

ด้านการตรวจสอบติดตามมลพิษทางทะเล ต้องตรวจวัด

ในทุกมิติ ชาวบ้านต้องการให้กำาจัดน้ำามันให้สิ้นซาก มีแนวทาง

ฟื้นฟูชัดเจน เพราะชุมชนไม่แน่ใจสารเคมีที่ใช้ตกตะกอนลงพื้น

ท้องทะเลหายไปหรือยัง จากการติดตามของมูลนิธิบูรณะนิเวศ

พบกรณีน้ำามันรั่วในระยองมากมายแต่ไม่เป็นข่าวเพราะปริมาณ

น้ำามันไม่มาก แต่นี่คือ มลพิษสะสม กระทบทะเล สุขภาพ

นักกฎหมายที่ทำางานกับชุมชนฝากทิ้งท้ายว่า ในอนาคต

ภาครัฐและผู้ประกอบการจะรับผิดชอบอย่างไร ทุกวันนี้รัฐบอก

ให้ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบไปตกลงเรื่องเยียวยากับบริษัทเอง 

ทั้งที่รัฐมีหน้าที่กำากับดูแล ชาวบ้านบางคนต้องเปลี่ยนอาชีพจาก

ทำาประมงไปเป็นแรงงานรับจ้างรายวัน เพราะจำานวนสัตว์น้ำาลด

ลง เป็นเรื่องสำาคัญที่ต้องถอดบทเรียนและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำา

อีก” นักกฎหมายที่ทำางานกับชุมชนฝากในท้าย.

แผน 10 ปี ลดขัดแย้งคน-ช้าง ดึงกลับป่าใหญ่

บตั้งแต่เกิดเหตุการณ์น้ำามันดิบรั่วไหลของบริษัท สตาร์

ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำากัด (มหาชน) บริเวณทุ่นผูกเรือ 

กลางทะเลมาบตาพุด จ.ระยอง ตั้งแต่ค่ำาวันที่ 25 มกราคม 

2565 ห่างจากชายฝั่งไม่ถึง 20 กิโลเมตร คราบน้ำามันสีดำาพัดเข้า

สู่หาดแม่รำาพึง ผ่านไป 100 วัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระ

ทบต่อสิ่งมีชีวิต คุณภาพน้ำาทะเล และสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้น

และระยะยาว

 คำาถามมากมายจากอุบัติภัยน้ำามันรั่วครั้งใหญ่ ถ้าเกิด

เหตุการณ์ลักษณะนี้ใครต้องรับผิดชอบ และประชาชนประมง

พื้นบ้านได้รับการเยียวยาอย่างไร นำามาสู่งานเสวนาออนไลน์ 

“100 วันหลังน้ำามันรั่ว เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง?” จัดโดย Chula 

zero waste จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบรรดาอาจารย์ร่วม

วิเคราะห์และเก็บตัวอย่างน้ำาทะเลที่ปนเปื้อนน้ำามันในช่วงที่ผ่าน

มา มาเล่าผลกระทบด้านเคมีในช่วงเหตุการณ์ว่าอันตรายเพียง

ใด และมีวิธีจัดการอย่างไร ตลอดจนใช้เครื่องมือช่วยคาดการณ์

ทิศทางแพร่กระจายของน้ำามัน  ช่วยลดผลกระทบจากปัญหา

น้ำามันรั่วในอนาคต เพราะจากข้อมูลกรมควบคุมพิษกำาหนดเขต

ความเสี่ยงต่อน้ำามันรั่วไหลในน่านน้ำาไทย จ.ระยอง อยู่ในเขต 1 

เพราะมีความหนาแน่นในการผลิตน้ำามันสูง

ผศ.ดร.เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล อาจารย์ประจำาภาควิชา

วิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า แต่ละ

ปีมีน้ำามันรั่วไหลสู่ทะเลหลายล้านลิตร ไม่ว่าจะไม่ตั้งใจหรือจงใจ 

ทั้งอุบัติเหตุเรือบรรทุกน้ำามัน อุบัติเหตุขนถ่ายน้ำามันบริเวณทุ่น 

ฯลฯ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร การกำาจัดคราบ

น้ำามันทั้งยากและแพง การปฏิบัติการเมื่อน้ำามันรั่ว วิธีที่ดีที่สุด

โดยการดักเก็บออก และใช้สารเคมีช่วยการกระจายตัวของคราบ

น้ำามันป้องกันไม่ให้เข้าชายฝั่งที่มีระบบนิเวศอ่อนไหว

“ส่วน Dispersants เป็นสารเคมีสลายแรงตึงผิวระหว่าง

น้ำามันกับน้ำาโดยรอบ ทำาให้น้ำามันกระจายตัวเป็นหยดน้ำามัน

ขนาดเล็กๆ ล่องลอยในมวลน้ำา ช่วยย่อยสลายทางชีวภาพตาม

ธรรมชาติ โดยจุลชีพ น้ำามันจะลอยอยู่กลางน้ำา และไม่ค่อยจม

ลงต่ำากว่า 10 เมตร น้ำามันรั่วครั้งนี้การจัดการดีกว่าเหตุน้ำามัน

รั่ว 9 ปีที่แล้ว ซึ่งมีความโกลาหล ตราบใดที่มีอุตสาหกรรมเช่น

นี้ หน่วยงานรัฐต้องมีข้อกำาหนดชัดเจน ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ

ท้องถิ่นในการใช้สารชนิดนี้  ขนาดการรั่วไหล ความละเอียด

อ่อนพื้นที่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาในพื้นที่” ผศ.ดร.เพ็ญใจกล่าว 

อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลระบุจากการ

ทดลองพบว่า น้ำามันปิโตรเลียม 1 ลบ.ม. หกลงสู่น้ำาทะเลที่สงบ 

สามารถแผ่ออกไปเป็นคราบน้ำามันที่มีความหนา 0.1 มม. มี

เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 เมตร โดยทั่วไปน้ำามันที่รั่วไหลจะระเหย 

น้ำามันเบนซินเกือบ 100% น้ำามันดิบ 30-50% น้ำามันเตาแค่ 

10% สำาหรับความเป็นพิษจากน้ำามัน เป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสิ่งมี

ชีวิตกินเข้าไป น้ำามันจะไปทำาลายเยื่อหุ้มเซลล์ ส่งผลให้เนื้อเยื่อ

ตาย อย่างไรก็ตาม ไม่ควรให้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เพราะความถี่ใน

นั

‘แอลจี’ ชวนแชร์รูปภาพลดรอยเท้าคาร์บอน

แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (แอลจี) เปิดตัวแคมเปญล่าสุด

เพื่อสนับสนุนแนวคิดในการใช้ชีวิตโดยคำานึงถึงผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริโภคในการเริ่มต้น

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชีวิตประจำาวันง่ายๆ เพื่ออนาคตที่ดียิ่ง

ขึ้น จึงเชิญชวนให้ผู้บริโภคจากทั่วประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

แคมเปญ #CareForWhereYouLive ด้วยการแชร์แนวคิดพร้อม

รูปภาพเกี่ยวกับวิธีการลดรอยเท้าคาร์บอนในชีวิตประจำาวัน ด้วย

การแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของแคมเปญบนเพจเฟซบุ๊ก LG 

Global ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 

พ.ศ.2565 นอกจากนี้ แคมเปญดังกล่าวจะ

ถูกขยายไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลกภายใน

ปีนี้อีกด้วย สำาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน

ประเทศไทย ผู้ชนะทั้งหมด 5 ท่าน จะได้รับ

รางวัลเป็นบัตรของขวัญจากเซ็นทรัลมูลค่า 

500 บาท โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้ โชค

ดีผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก LG Global ในเวลา 

17.00 น. ในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2565 

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญ 

#CareForWhereYouLive กรุณาเยี่ยมชมที่นี่

เชิญร่วมอนุรักษ์หาดกะตะกับ Paul 

Frank

PAUL FRANK และ NATURE 

ACTIVE CAMP ทำาคอลเลกชันพิเศษ แรงบันดาลใจจากท้อง

ทะเล สู่กิจกรรม CSR ท่องเที่ยวไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม ในโครงการ 

“PAUL FRANK CLEAN UP THE BEACH” เพื่อสร้างเทรนด์

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พร้อมสร้างจิตสำานึกแห่งการอนุรักษ์สิ่ง

แวดล้อมและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน โดย

มีการจัดกิจกรรม PAUL FRANK JOURNEY 2022 ในการสร้าง

ทริปอันแสนสุดวิเศษ สำาหรับผู้ร่วมทริปกว่า 100 คน ในระหว่าง

วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565 ณ หาดกะตะ จังหวัดภูเก็ต นาย

พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา กล่าวถึงโครงการนี้ว่า จะเป็นอีกหนึ่ง

แรงกระตุ้นในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณ

ชายหาด เพราะทุกคนคือส่วนสำาคัญในการพลิก

ฟื้นทรัพยากรธรรมชาติ และแนวทางที่สำาคัญ

คือ ภายในปี 2570 ต้องลดขยะให้ได้ 25-30% ซึ่ง

เป็นนโยบายหลักของรัฐบาล โดยผู้สนใจสามารถ

เข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันเวลาดังกล่าว หรือดูราย

ละเอียดกิจกรรมได้ที่  https://www.facebook.

com/paulfrankstore.Thailand

สตาร์บัคส์ชวนลูกค้ารับกากกาแฟไปปลูก

ต้นไม้

เนตรนภา ศรีสมัย กรรมการผู้จัดการ                  

สตาร์บัคส์ ประเทศไทย เปิดเผยว่า สตาร์บัคส์เดิน                      

หน้าตอกย้ำาพันธกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาส

วันคุ้มครองโลก (Earth Day) เชิญชวนลูกค้าร่วมรักษ์ โลกกับกิจกรรม 

#GroundsForYourGarden ด้วยการรับกากกาแฟเพื่อนำาไปใช้เป็น

ส่วนประกอบสำาหรับการปลูกต้นไม้ที่บ้าน อาคารที่พักอาศัย หรือ

มีโอกาสเกิดน้ำามันรั่ว อุบัติเหตุทางเรือ ต้องเตรียมพร้อมไว้ รวม

ถึงหาข้อมูลการพยากรณ์ลมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตประสานกับ

กรมอุตุนิยมวิทยา ตลอดจนการบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วย

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้งบประมาณสูงในการจัดการข้อมูล 

และมีต้นทุนในการดูแลรักษา ซึ่งทำาให้ฐานข้อมูลขาดหาย ข้อ

จำากัดมีการเก็บข้อมูลไม่เพียงพอหรือไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่และ

เวลา ตอนนี้ทำาระดับนักวิจัย ซึ่งเป็นเรื่องที่ภาครัฐต้องรับผิดชอบ

ลงทุนศึกษาวิจัย เครื่องมือต่างๆ ผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังและ

ต่อเนื่อง 

ประเด็นขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์

น้ำามันรั่ว ส.รัตนมณี พลกล้า นักกฎหมายจากศูนย์ข้อมูลชุมชน

กล่าวว่า กรณีน้ำามันรั่วมีกฎหมาย 2 กลุ่มเกี่ยวข้อง คือ กฎหมาย

แพ่งและกฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใน

หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย เหตุการณ์น้ำามั่วรั่ว จ.ระยอง ผล 

กระทบครอบคลุมพื้นที่อุทยานฯ เขาแหลมหญ้า จึงมีกฎหมาย

อุทยานฯ ดูแลด้วย นอกจากนี้ ยังมีกลไกคณะกรรมการป้องกัน

มลพิษและขจัดน้ำามันทางน้ำา ซึ่งมีอำานาจเต็มจัดการ ก็ยังไม่เห็น

บทบาทการจัดการมลพิษทางทะเลที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม จุดขน

ถ่ายน้ำามันในทะเลดังกล่าวเกิดเหตุซ้ำา ระบบทุ่นและท่อใต้ทะเล

มีความเสื่อมสภาพ แต่ปัจจุบันไม่มีข้อมูลรายงานการตรวจสอบ

การรับสัมผัสจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต 

ด้าน ผศ.ดร.อนุรักษ์ ศรีอรืยวัฒน ์อาจารย์ประจำา

ภาควิชาแหล่งน้ำา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า 

จากเหตุการณ์น้ำามันรั่วระยอง นำามาสู่งานวิจัยที่คำานึงถึง

กระบวนการแพร่กระจายของคราบน้ำามันเหนือผิวน้ำา หรือคาด

การณ์การเคลื่อนที่ของน้ำามันที่รั่วไหล ในแต่ละเดือน ทิศทาง

และความเร็วลม และช่วงเวลาน้ำาขึ้น-น้ำาลง เป็นการทำานายล่วง

หน้าเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ

ภัยพิบัติ ซึ่งพื้นที่นี้เกิดน้ำามันรั่วกว่า 40 ครั้ง 9 ปีก่อนเกิดครั้ง

ใหญ่ ก่อนเกิดซ้ำาปลาย ม.ค.ที่ผ่านมา 

“งานวิจัยจำาลองน้ำามันรั่ว ม.ค.2565 ปรับเทียบผลกับ

ภาพถ่ายทางอากาศของ GISTDA ช่วยคาดการณ์ภัยที่จะเกิด จะ

จัดการบูมอย่างไร จะใส่สาร Dispersants ตรงไหน เพื่อหยุดการ

แพร่กระจายคราบน้ำามัน ช่วยจัดการปัญหาอุบัติเหตุน้ำามันรั่ว

ที่เกิดขึ้น ถ้าปล่อยให้คราบน้ำามันขึ้นฝั่ง ค่าใช้จ่ายในการเก็บจะ

สูงขึ้นอีก 5 เท่าตัว ต้องซับคราบน้ำามัน ตักคราบน้ำามัน ต้องทำา

พื้นที่พิเศษในการบำาบัดน้ำามันทิ้งด้วย” ผศ.ดร.อนุรักษ์กล่าว 

การพัฒนาในอนาคต ผศ.ดร.อนุรักษ์เผยว่าจะมีการศึกษา

วิจัยในพื้นที่เสี่ยงน้ำามันรั่วอื่นๆ เช่น อ่าวไทยตอนบน ปากแม่น้ำา

เจ้าพระยา แหลมฉบัง และเกาะสีชัง เพราะมีกิจกรรมมากมาย 

ในที่ทำางาน เพราะกากกาแฟมีประโยชน์กับต้นไม้ เพิ่มปริมาณ

ธาตุไนโตรเจนที่เป็นแหล่งอาหารสำาคัญของพืชสูง และยังมี

โพแทสเซียมและฟอสฟอรัส  ช่วยกักเก็บน้ำาในดินให้ต้นไม้มี

วัฏจักรการเติบโตที่ต่อเนื่อง ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช 

เช่น หอยทาก และการโรยกากกาแฟบนหน้าดินจะช่วยป้องกันไม่

ให้สัตว์เลี้ยงมารบกวน กากกาแฟยังมีความเป็นกรด จึงช่วยเสริม

ประสิทธิภาพของดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืชที่เจริญเติบโต

ได้ดีในดินที่มีความเป็นกรด เช่น บลูเบอร์รี แครอต กะหล่ำาปลี 

หัวผักกาดแดง ต้นไม้ขนาดเล็ก เช่น แคกตัส ไม้อวบน้ำา รวม

ถึงดอกไม้บางชนิด เช่น กุหลาบ กุหลาบพันปี ลิลี ไฮเดรนเยีย 

ฮอลลี โดยผู้สนใจสามารถขอรับกากกาแฟไปเพื่อปลูกต้นไม้ได้ที่

ร้านสตาร์บัคส์ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป.

น้ำามันรั่วระยอง:100 วันกับการแก้มลพิษ-เยียวยา

เหตุการณ์น้ำามันรั่วระยอง บทเรียนที่ต้องแก้ไขปัญหา น้ำามันรั่วกระทบต่อชาวบ้าน ชาวประมง สิ่งแวดล้อม

การกำาจัดคราบน้ำามันรั่วที่พัดเข้าชายหาดแม่รำาพึง จ.ระยอง ปลายเดือน ม.ค.65
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ถกแขนรอ

ยอดฉีดสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.64 จำ�  

นวน 134,400,625 โดส ขณะที่สถ�นก�รณ์

โลกมีผู้ติดเช้ือสะสม 516,454,443 ร�ย ผู้

เสียชีวิตสะสม 6,274,504 ร�ย

สำ�หรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อม�ก

ที่สุด ได้แก่ กทม. 2,268 ร�ย, ศรีสะเกษ 

299 ร�ย, บุรีรัมย์ 280 ร�ย, สุรินทร์ 274 

ร�ย, ขอนแก่น 263 ร�ย, ชลบุรี 260 ร�ย,  

สมุทรปร�ก�ร 255 ร�ย, มห�ส�รค�ม 185 

ร�ย, อุบลร�ชธ�นี 182 ร�ย และนนทบุรี 

168 ร�ย

น.ส.รัชด� ธน�ดิเรก รองโฆษกประ                                                           

จำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี เปิดเผยว่� พล.อ. 

ประยุทธ์  จันทร์ โอช� น�ยกรัฐมนตรี

และ รมว.กล�โหม รับทร�บคว�มคืบ

หน้�ก�รพัฒน�วัคซีนโควิดสัญช�ติไทย 

“ChulaCov19” ชนิด mRNA โดยเมื่อ พ.ย.

2564 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบอนุมัติงบ

ประม�ณสนับสนุน 2,316 ล้�นบ�ท ซึ่ง

ท�งศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศ�สตร์

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย ได้ ให้ข้อมูลว่�

ขณะนี้ก�รผลิตอยู่ในขั้นก�รออกแบบวัคซีน 

และให้ โรงง�นในสหรัฐอเมริก�ผลิต ซึ่งผ่�น

ก�รทดสอบในอ�ส�สมัครระยะที่ 1 และ 2 

เรียบร้อยแล้ว มีคว�มปลอดภัยและส�ม�รถ

กระตุ้นภูมิได้สูงเป็นท่ีน่�พอใจ ขน�ดที่เลือก

เมื่อเทียบกับวัคซีนไฟเซอร์ที่อนุมัติใช้ในไทย

ได้ภูมิที่สูงกว่�ชัดเจน 

ส่วนระยะต่อไป จะเป็นก�รผลิต

วัคซีนเองภ�ยในประเทศ โดยบริษัท ไบโอ

เน็ตเอเชีย จำ�กัด ซึ่งผลิตวัคซีนล็อตแรก

เรียบร้อยและผ่�นก�รประกันคุณภ�พแล้ว 

ท�งทีมวิจัยได้ส่งเอกส�รและข้อมูลต่�งๆ 

เข้�สู่ก�รพิจ�รณ�ของคณะกรรมก�รอ�ห�ร

และย� (อย.) เพื่อขอทดสอบในอ�ส�สมัคร

ระยะที่ 1 และ 2 อยู่ระหว่�งรอก�รอนุมัติ

จ�ก อย. ห�กผลทดสอบวัคซีนท่ีผลิตเองใน

ไทยได้ต�มเป้�หม�ยที่ว�งไว้ ค�ดว่�จะขึ้น

ทะเบียนวัคซีนได้ภ�ยในปล�ยปี 2565

“รัฐบ�ลตั้งเป้�ให้ ไทยเป็นประเทศ

ส�ม�รถคิดค้น ทดลอง วิจัย พัฒน� และผลิต

วัคซีนในประเทศได้เอง ต�ม ‘ยุทธศ�สตร์

ก�รพัฒน�ประเทศให้เป็นศูนย์กล�งสุขภ�พ

น�น�ช�ติ (Medical Hub) 2560-2569’ 

ซึ่งจะส่งผลถึงระดับภูมิภ�ค ทำ�ให้ภูมิภ�ค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีคว�มม่ันคงและ

ปลอดภัยในก�รป้องกันเชื้อไวรัส ทั้งน้ี เป้�

หม�ยดังกล่�วได้กำ�หนดไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะ

มีก�รระบ�ดของโรคโควิด-19 ซึ่งก�รที่

ไทยเป็น ‘ศูนย์กล�ง’ ก�รผลิตวัคซีน จะ

ช่วยเพิ่มโอก�สให้คนไทยเข้�ถึงวัคซีน และ

ก�รระดมฉีดวัคซีนทำ�ให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่

ได้อย่�งรวดเร็วม�กขึ้น ส�ม�รถป้องกัน

ก�รเสียชีวิตของคนไทย ช่วยลดก�รป่วย

หนักและก�รเข้�รับก�รรักษ�ในโรงพย�บ�ล 

ซ่ึ งหม�ยคว�มถึ ง ก �รลดภ�ระระบบ

ส�ธ�รณสุขได้อีกมห�ศ�ล” น.ส.รัชด�กล่�ว

ด้�นน�ยธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี เปิดเผยว่� 

พล.อ.ประยุทธ์ ในฐ�นะ ผอ.ศบค. มอบ

หม�ยกระทรวงส�ธ�รณสุขติดต�มอ�ก�ร

และให้คว�มรู้แก่ประช�ชนในก�รดูแล

ตนเอง หลังพบว่�ผู้ที่ห�ยป่วยจ�กโควิด-19 

แล้วจำ�นวนม�ก มีภ�วะลองโควิด (Long 

COVID) หรืออ�ก�รที่เกิดข้ึนหลังจ�กห�ย

ป่วย เช่น เหนื่อยล้� ห�ยใจไม่อิ่ม ไอ เจ็บ

หน้�อก ก�รรับรู้ก ล่ินและรสเปล่ียนไป 

เป็นต้น ซึ่งห�กได้รับก�รตรวจวินิจฉัยที่เร็ว 

และได้รับก�รรักษ�ที่เหม�ะสม ส�ม�รถ

ทำ�ให้อ�ก�รดังกล่�วห�ยไปและกลับม�ใช้

ชีวิตปกติได้เร็วขึ้น

น�ยธนกรกล่�วว่� ทั้งนี้ กระทรวง

ส�ธ�รณสุขจัดตั้ง “คลินิกรักษ�ผู้ป่วย Long 

COVID” ขึ้นในโรงพย�บ�ลทุกระดับ โดยให้

บริก�รแบบผู้ป่วยนอก ผ่�นก�รนัดหม�ยก�ร

รับบริก�รหรือให้บริก�รผ่�นระบบพบแพทย์

ท�งไกล (Telemedicine) ทั้งคลินิก Long 

COVID และคลินิกเสมือนจริง (Virtual clinic) 

เพื่อให้ผู้ป่วยเข้�ถึงบริก�รได้สะดวกรวดเร็ว 

ขณะเดียวกัน กรุงเทพมห�นครเตรียม

เปิดคลินิก Long COVID ในโรงพย�บ�ล

ทั้ง 9 แห่ง ในวันที่ 9 พ.ค.65 นี้ ได้แก่ 

1.โรงพย�บ�ลต�กสิน 2.โรงพย�บ�ลล�ด                                                                                                           

กระบังกรุงเทพมห�นคร 3.โรงพย�บ�ล                 

สิรินธร 4.โรงพย�บ�ลเจริญกรุงประช�              

รักษ์ 5.โรงพย�บ�ลร�ชพิพัฒน์ 6.โรง                                                                                                      

พย�บ�ลผู้สู งอ�ยุบ�งขุนเทียน 7 .โรง                                                                                                 

พย�บ�ลกล�ง 8.โรงพย�บ�ลหลวงพ่อ               

ทวีศักดิ์ ชุตินธฺโร อุทิศ และ 9.โรงพย�บ�ล  

เวชก�รุณย์รัศมิ์ ให้บริก�รแก่ประช�ชนใน

พื้นที่กรุงเทพมห�นครผ่�นก�รเบิกจ่�ยค่�

รักษ�ต�มสิทธิ.

‘นารา’

และบ่อเกิดของคว�มรัก คว�มส�มัคคีของ

คนไทยทั้งช�ติ

“ขอเตือนไปยังนักก�รตล�ด อินฟลู

เอนเซอร์ และเหล่�คอนเทนต์ครีเอเตอร์

ต่�งๆ ให้ระมัดระวังในก�รนำ�เสนอเนื้อห� 

หรือก�รทำ�โปรโมตด้วยก�รนำ�รูปลักษณ์ 

บุคคล สถ�บันที่คนไทยทั้งประเทศให้เค�รพ

รัก ถือเป็นก�รมิบังควร นอกจะทำ�ให้คน

ไทยทั้งประเทศไม่พอใจ ยังเป็นก�รทำ�ล�ย

ภ�พลักษณ์ ชื่อเสียงแบรนด์และสุ่มเสี่ยง

ในก�รกระทำ�ผิดต�มกฎหม�ย และก�รเอ�

คนเจ็บคนป่วยคนพิก�รม�ล้อเลียน ขัดหลัก

สิทธิมนุษยชนด้วย เชื่อผู้บริโภคไทยจะไม่

สนับสนุนก�รตล�ดที่ ไม่สร้�งสรรค์เช่นนี้” 

น�ยธนกรกล่�ว

น�ยอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลข�ธิก�ร

พรรคกล้� ระบุว่� กรณีโฆษณ�ไม่เหม�ะ

สมของแอปพลิเคชันข�ยของออนไลน์ ถึง

เวล�กำ�กับบริษัทดิจิทัลแพลตฟอร์มข้�มช�ติ 

รัฐบ�ลควรใช้แนวท�งกฎหม�ย DSA ของ

อียู โดยประเด็นโฆษณ�ใน  Lazada ที่บูล

ลี่ล้อเลียนบุคคลในเรื่องสุขภ�พ และก�ร

ทำ�ร้�ยจิตใจคนไทย ซึ่งน�ยกรณ์ จ�ติกวณิช 

หัวหน้�พรรคกล้� ได้แนะนำ�กฎหม�ยที่

สหภ�พยุโรปกำ�ลังให้คว�มสำ�คัญ Digital 

Services Act (DSA) กฎหม�ยก�รให้บริก�ร

ดิจิทัลไว้น่�สนใจ

กฎหม�ย DSA คือกำ�หนดม�ตรก�ร

ให้แพลตฟอร์มออนไลน์ปลอดภัยสำ�หรับผู้

ใช้ โดยก�รควบคุมเนื้อห� ก�รโฆษณ� โดย

เฉพ�ะที่มีเนื้อห�เป็นภัยคุกค�มต่อสิทธิข้ัน

พื้นฐ�น และกระบวนวิธีก�รคิดคำ�นวณของ

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Algorithm Process) 

สร้�งกระบวนก�รดำ�เนินก�รท�งกฎหม�ย

ที่รวดเร็ว ส่งเสริมก�รขย�ยตัวของธุรกิจ

ขน�ดเล็ก (SMEs) ลดก�รผูกข�ดของธุรกิจ

ร�ยใหญ่ เช่น ก�รยืนยันตัวตนผู้ข�ยของ

ออนไลน์ ก�รตรวจสอบและลบข้อมูลที่ ไม่

เหม�ะสม หรือข้อมูลที่มีก�รบิดเบือนคว�ม

จริง

พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์  อดีต

หัวหน้�ศูนย์ปฏิบัติก�รพิเศษ ศูนย์รักษ�

คว�มปลอดภัยแห่งช�ติ (ศรภ.) เผยว่� เป็น

แสดงออกอย่�งชัดเจน 2 ประก�ร คือ 

1.จงใจจะพ�ดพิงต่อบุคคลในสถ�บันฯ ด้วย

ก�รแสดงเครื่องแต่งก�ยและกิริย�ท่�ท�ง 

ซึ่งถ้�นำ�สืบผ่�นประช�ชนทั่วไปว่� รูปดัง

กล่�วดูแล้วคิดถึงใคร จะได้คำ�ตอบที่ส�ม�รถ

นำ�ไปดำ�เนินง�นท�งกฎหม�ยได้

2.ก�รกระทำ�ดังกล่�ว มุ่งหม�ยที่จะ

ใช้คว�มพิก�รท�งร่�งก�ยม�สื่อให้คนทั่วไป

เข้�ใจถึงตัวบุคคล โดยไม่คำ�นึงถึงผลกระทบ

ต่อจิตใจของประช�ชนทั้งประเทศ รวมไป

ถึงสิทธิของผู้ป่วยท่ัวๆ ไป ซ่ึงถือว่�เป็นก�ร

รังแก และละเมิดสิทธิมนุษยธรรมอย่�งน่�

ละอ�ยที่ ไม่มีใครเข�ทำ�กัน “ถ้�ไม่มีเจตน�

อื่นแอบแฝง”

เข�ระบุว่� กรณีนี้ บริษัท ล�ซ�ด้�ฯ 

ไม่รับผิดชอบ อ้�งว่�ไม่รู้เห็นกับเรื่องนี้ ทั้งที่

ยอมให้กระทำ�ในน�มของบริษัท ซึ่งต�มปกติ

แล้วบริษัทต้องทำ�ก�รตรวจสอบก่อน เป็น

เรื่องที่ทร�บกันทั่วไป ถ้�ตรวจสอบแล้วเห็น

ว่�ไม่ถูกต้อง ก็ควรที่จะต้องส่งไปให้เอเยนซี

แก้ไขใหม่ด้วย

“ก�รออกม�บอกว่�บริษัทไม่ได้ทำ� 

ไม่รู้ ไม่มีเจตน�แบบนั้น ไม่ได้ทำ�ให้บริษัท

พ้นจ�กคว�มผิดนี้ ไปได้หรอกครับ กรรมก�ร

บริห�รบริษัท ส่วนหนึ่งที่เป็นช�วต่�งช�ติ           

ก็ฝ�กให้สถ�นทูตของบุคคลเหล่�นั้นไปช่วย

ดูแลด้วยครับ” พล.ท.นันทเดชระบุ 

ที่  บก.ปอท. ถนนพหลโยธิน วัน

เดียวกันนี้ น�ยศรีสุวรรณ จรรย� เลข�ธิก�ร

สม�คมองค์ก�รพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้

เดินท�งม�แจ้งคว�มร้องเรียนกล่�วโทษ

น�ร� เครปกะเทย และพวก ฐ�นดูหมิ่น

สถ�บันพระมห�กษัตริย์ ต�ม ปอ.ม�ตร� 

112 ประกอบม�ตร� 14 แห่ง พ.ร.บ.ว่�ด้วย

คว�มผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 และ

แก้ไขปี 2560

น�ยศรีสุวรรณกล่�วว่� แม้ท�ง

บริษัทเอเยนซีโฆษณ�และล�ซ�ด้�จะออก

แถลงก�รณ์ ออกม�ขอโทษแล้วก็ต�ม แต่

ก�รกระทำ�ทั้งหมดถือว่�เป็นคว�มผิดที่

สำ�เร็จแล้ว เข้�องค์ประกอบต�ม ปอ.ม�ตร� 

83 ซึ่งล้วนเป็น “ตัวก�รร่วม” ในฐ�นะ

ผู้ผลิต ผู้ ใช้ ผู้สนับสนุน อันอ�จมีคว�ม

ผิดต�มกฎหม�ย อีกทั้งเป็นก�รบูลลีและดู

หมิ่นผู้พิก�ร อันเป็นก�รกระทบต่อศักดิ์ศรี

คว�มเป็นมนุษย์ ต�มที่รัฐธรรมนูญม�ตร� 4 

ประกอบม�ตร� 27 ให้ก�รคุ้มครองไว้

เพจเฟซบุ๊กศูนย์ช่วยเหลือด้�นกฎ                                             

หม�ยผู้ถูกล่วงละเมิด bully ท�งสังคม

ออนไลน์ ศชอ. ซึ่งออกม�เคลื่อนไหวตอบโต้

ก�รกระทำ�ของ “น�ร� เครปกะเทย” ได้

โพสต์ข้อคว�มระบุว่� ผู้บริห�รของ Lazada 

ออกแถลงก�รณ์ แสดงว่�ยังไม่ได้ดู live ของ

น�ร�เมื่อคืนนี้

นอกจ�กนี้ ยังได้ โพสต์ภ�พอินโฟ

กร�ฟิกคำ�พูดที่เจ้�ตัวออกพูดผ่�นคลิปไลฟ์

สด โดยในข้อคว�มนั้นระบุว่�...“ไม่ได้ใส่ใจ 

เพร�ะว่�เร�ไม่ได้ลบหลู่ใคร ไม่ได้ว่�ใคร 

และไม่ได้ทำ�ให้ใครเสียห�ย ทำ�อะไรตนรู้อยู่

แก่ใจ และอย�กทำ�แรงกว่�นี้ด้วย แต่กลัว

โดนจับ ไม่ได้ศรัทธ�อะไรในประเทศไทยอยู่

แล้ว”

ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� หลังจ�กคลิปก�ร

ช้ีแจงของน�ร� เครปกะเทย เผยแพร่ออกไป 

ได้มีผู้เข้�ไปแสดงคว�มคิดเห็นวิพ�กษ์วิจ�รณ์

ถึงคว�มเหม�ะสมเป็นจำ�นวนม�ก โดยบ�ง

ร�ยถึงกับระบุว่� ถึงใครจะออกม�ขอโทษ ก็

ไม่ยกโทษให้ค่ะ แบนทุกอย่�งท่ีคนพวกน้ีข�ย

ทำ� ไม่ซ้ือไม่ติดต�ม จบนะ รวมท้ังยังวิจ�รณ์

ว่� จ�กคำ�พูดในคลิปดังกล่�วไม่ได้มีก�รสำ�นึก

ผิดท่ีคิดและทำ�ไปเลยแม้แต่น้อย

สำ�หรับคลิปคำ�พูดบ�งช่วงบ�งตอน

ของน�ร� เครปกะเทย ที่มีก�รวิจ�รณ์บน

โลกโซเชียลดังนี้

...และก็ฝ�กถึงสลิ่มนะ ดูแลตัวเองให้

มันดีก่อน ก่อนไปห่วงคนอื่นเค้� ตักน้ำ�แล้ว

ดูตัวสิว่� อน�คตตัวเองไปถึงไหนแล้ว เค้�ไป

ถึงไหนแล้ว เค้�มีเงินม�กม�ย ไม่ต้องไปนั่ง

ห่วงเค้� ถ้�เค้�ห่วงตัวเธอ เธอต้องมีชีวิตที่ดี

ขึ้น เค้�จะต้องช่วยเหลือเธอ ให้เธอไม่ห�เช้�

กินค่ำ� เค้�ต้องประเคนเงินเดือนให้เธอ แล้ว

ค่อยไปปกป้องเค้�

โดยส่วนตัวไม่ได้ศรัทธ�อะไรในประ 

เทศไทยอยู่แล้ว เพร�ะมีแต่ข่�วพระมีอะไร

กันในรถ หรือพระกินเหล้�ฉันหมูกระทะ 

พระขโมยเงินเอ�ผู้หญิงม�ในวัด ฉะน้ันทำ�ให้

ตนเองรู้ว่� ไม่มีอะไรท่ีเร�ศรัทธ�ได้

แล้วบ�งคนบอกว่� ทำ�อะไร รู้อยู่แก่

ใจ! ใช่! รู้อยู่แก่ใจ แล้วคืออะไรรู้ปะ อย�กทำ�

แรงกว่�น้ันด้วย ก็กลัวโดนจับเหมือนกัน จริงๆ 

แล้วทุกคนรู้ว่�น�ร�อย�กจะสื่อถึงอะไร ....!!!

หวิดเก็บ

จ�กหลักฐ�นหัวกระสุนและปลอกกระสุน

ของคนร้�ยในที่เกิดเหตุระบุว่� อ�วุธที่ใช้

เป็นกระบอกเดียวกันกับที่ ใช้ยิงประช�ชน

เสียชีวิตเมื่อปี 2560 ในพ้ืนที่ อ.หนองจิก 

โดยมูลเหตุเกิดจ�กคว�มขัดแย้งส่วนตัว 

สำ�หรับเหตุลอบยิงน�ยอับดุลมูดอเละในครั้ง

นี้ เจ้�หน้�ที่ ได้สืบทร�บว่�เกิดจ�กคว�มขัด

แย้งส่วนตัวเช่นกัน และตอนนี้รู้ตัวผู้กระทำ�

ผิดแล้ว กำ�ลังอยู่ในขั้นตอนรวบรวมพย�น

หลักฐ�นเข้�ดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ย

2.เหตุคนร้�ยใช้อ�วุธปืนยิงน�ยอับ

ดุลล�เต๊ะ จะปะกีย� รองปลัด อบต.เข�

ตูม เมื่อวันที่ 23 เม.ย.65 ในพ้ืนที่ ต.สะ

เตง อ.เมืองฯ จ.ยะล� คดีดังกล่�วเจ้�หน้�ที่

ตำ�รวจส�ม�รถจับกุมผู้ก่อเหตุได้ และให้ก�ร

รับส�รภ�พว่�เกิดจ�กคว�มขัดแย้งส่วนตัว 

ขณะนี้อยู่ในระหว่�งดำ�เนินคดี

3.เหตุคนร้�ยใช้อ�วุธปืนยิงน�ยเจ๊ะ 

ห�มิ อิสม�รอฮิม ในพื้นที่ ต.บองอ อ.ระแงะ 

จ.นร�ธิว�ส เมื่อวันที่ 27 เม.ย.65 จ�กก�ร

สืบสวนของเจ้�หน้�ที่ทร�บว่� เหตุดังกล่�ว

เกิดจ�กคว�มขัดแย้งส่วนตัวระหว่�งผู้ต�ย

กับคู่กรณี โดยขณะนี้กำ�ลังอยู่ ในขั้นตอน

รวบรวมพย�นหลักฐ�นเพื่อดำ�เนินก�รต�ม

กฎหม�ยกับผู้กระทำ�ผิด

4.เหตุคนร้�ยใช้อ�วุธปืนยิงใส่บ้�น 

ร�ษฎรไทยพุทธในพื้นที่ ต.แม่หว�ด อ.ธ�รโต 

จ.ยะล� เมื่อวันที่ 30 เม.ย.65 ทำ�ให้บ้�น

เรือนเสียห�ยเล็กน้อย จำ�นวน 2 หลัง ไม่มี

ผู้ใดได้รับบ�ดเจ็บ ต่อม�เจ้�หน้�ที่ได้จับกุมผู้

ก่อเหตุ และได้ให้ก�รรับส�รภ�พว่�เกิดจ�ก

คว�มคลุ้มคลั่งเนื่องจ�กเสพย�เสพติดจน

เกินขน�ด และกำ�ลังอยู่ในระหว่�งดำ�เนินคดี

อย่�งไรก็ต�ม ภ�ยหลังเกิดเหตุมีสื่อ

สังคมออนไลน์หรือองค์กรแนวร่วมพย�ย�ม

สื่อส�รบิดเบือนข้อเท็จจริง ชี้นำ�ให้สังคม

เชื่อว่�เป็นก�รกระทำ�ของเจ้�หน้�ที่รัฐ โดย

เฉพ�ะคดียิงน�ยอับดุลมูดอเละ อ�แว ครู

สอนโรงเรียนต�ดีก� และคดียิงน�ยเจ๊ะห�

มิ อิสม�รอฮิม บิด�ของผู้เสียชีวิตในคดีเข�

ตะเว ซึ่งทั้ง 2 คดีนี้เจ้�หน้�ที่มีข้อเท็จจริง

ในเบื้องต้นว่�ไม่ได้เกิดจ�กเหตุคว�มมั่นคง

อย่�งแน่นอน แต่เกิดจ�กคว�มขัดแย้งส่วน

ตัว ซึ่งตอนนี้เจ้�หน้�ที่รู้ตัวผู้กระทำ�คว�มผิด

แล้ว กำ�ลังอยู่ในระหว่�งเตรียมเข้�ดำ�เนิน

คดีต�มกฎหม�ย 

อีกทั้งนโยบ�ยของ พล.ท.เกรียงไกร  

ศรีรักษ์ แม่ทัพภ�คที่ 4/ผู้อำ�นวยก�รรักษ�

คว�มมั่นคงภ�ยในภ�ค 4 ที่ ได้เน้นย้ำ�ให้

หน่วยในพ้ืนที่ดำ�เนินก�รทุกอย่�งต�มขั้น

ตอนของกฎหม�ย และเค�รพหลักสิทธิ

มนุษยชนอย่�งเคร่งครัด จึงเป็นไปไม่ได้ที่

ก�รกระทำ�ดังกล่�วจะเกิดข้ึนจ�กก�รกระทำ�

ของเจ้�หน้�ที่ ทั้งนี้ ขอให้พี่น้องประช�ชน

ได้ โปรดใช้วิจ�รณญ�ณในก�รรับรู้ข่�วส�ร 

และกรุณ�ตรวจสอบให้รอบด้�นก่อนที่จะ

เชื่อหรือส่งต่อให้ผู้อื่น เพร�ะอ�จเป็นแนว

ร่วมมุมกลับ ซ้ำ�เติมปัญห�ในพื้นที่ให้มีคว�ม

ยุ่งย�กม�กขึ้นได้.

แฉล้ม

เท่�กับต้องก�รปิดป�กไม่ ให้พูดถึงคว�ม

ไม่โปร่งใสโครงก�รท่อส่งน้ำ�อีอีซี นโยบ�ย

พรรคต้องก�รสนับสนุนก�รทุจริตหรือไม่ ถึง

จะม�สอบสม�ชิกที่ออกม�ปกป้องก�รทุจริต 

ดูแล้วขัดกับยุทธศ�สตร์ช�ติ 20 ปี ที่พูดถึง

เรื่องธรรม�ภิบ�ล ป้องกันก�รทุจริต ถ้�เรื่อง

นี้ ไม่มีคว�มผิดปกติ เหตุใด พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอช� น�ยกรัฐมนตรีและ รมว.

กล�โหม จึงสั่งให้กระทรวงก�รคลังตั้งคณะ

กรรมก�รตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ส.ส.พรรคพลังประช�รัฐร�ยนี้บอกว่�

หลังจ�กนี้จะไม่ไปเหยียบพรรคพลังประช�

รัฐ จะไม่ไปร่วมประชุมใดๆ กับพรรคอีก 

เพร�ะมีเกมก�รเมืองต้องก�รขับตนออกจ�ก

พรรค แต่เชื่อว่� พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองน�ยกฯ และหัวหน้�พรรค ไม่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ส่วนเรื่องก�รไปกินข้�ว

กับฝ่�ยค้�นก็จะเดินหน้�ต่อไป ไม่มีข้อบังคับ

ห้�ม ส.ส.รัฐบ�ลไปกินข้�วกับฝ่�ยค้�น เป็น

เอกสิทธิ์ ส.ส.ที่ทำ�ได้

ที่ห้องวันว�น เข�ใหญ่ จ.นครร�ชสีม� 

พรรคร่วมฝ่�ยค้�นจัดโครงก�รผู้นำ�ฝ่�ย

ค้�นพบประช�ชน “ทั่วไทยทวงคืนอำ�น�จ

ประช�ชน : เวทีที่ 4 “รัฐบ�ลสั่นคลอน สภ�

ล้มลุกคลุกคล�น” มีประช�ชนเข้�ร่วมรับฟัง

เป็นจำ�นวนม�ก โดย นพ.ชลน่�น ศรีแก้ว 

ฐ�นะผู้นำ�ฝ่�ยค้�นในสภ�ฯ กล่�วป�ฐกถ�

ว่� เป็นเวทีที่ 4 ในก�รเดินส�ยทั่วไทยทวง

คืนอำ�น�จประช�ชนของพรรคร่วมฝ่�ยค้�น 

ขณะนี้รัฐบ�ลส่ันคลอน เพร�ะรัฐธรรมนูญ

ถูกเขียนม�เพื่อให้รัฐบ�ลข�ดเสถียรภ�พ 

ทำ�ล�ยพรรคใหญ่ เกิดรัฐบ�ลปริ่มน้ำ�ในช่วง

แรก ส่ันคลอนเพร�ะรัฐบ�ลล้มเหลว ไร้

ศักยภ�พบริห�รประเทศ ข�ดคว�มไว้ว�งใจ

จ�กประช�ชน 

“ส่ันคลอนเพร�ะจนต่อหลักฐ�นในศึก

ซักฟอกหล�ยต่อหล�ยคร้ัง ฝ่�ยค้�นได้ชี้จุด

ต�ยรัฐบ�ล เป็นคำ�ถ�มที่รัฐบ�ลยังไร้คำ�ตอบ 

และส่ันคลอนเพร�ะยื้อ อย�กในอำ�น�จ ไร้

ศักยภ�พ ยึดติดกับอำ�น�จที่ยึดครองม�”

เข�กล่�วว่� สถ�นก�รณ์ในปัจจุบัน 3 

ป.เริ่มแตกกันเอง เพร�ะพี่ใหญ่จ่�ยหนักจ่�ย

ไม่ไหว และสภ�ในปัจจุบันถือว่�ล้มลุกคลุก

คล�น เพร�ะล่มถึง 17 ครั้ง ไม่นับรวมกรณี

ประธ�นสภ�ฯ ชิงปิดประชุมก่อน สภ�ถูก

กล่�วห�ว่�ใช้กล้วยกันเพื่อให้สภ�เดินได้ แต่

กล้วยเกือบเป็นพิษเมื่อในก�รอภิปร�ยไม่ไว้

ว�งใจเดือน ก.ย.ที่ผ่�นม� เผอิญเข�มีกล้วย

หวีใหญ่เลยผ่�นพ้นม�ได้ สภ�อันทรงเกียรติ

กล�ยเป็นสภ�แลกเปลี่ยนผลประโยชน์เพื่อ

คว�มอยู่รอดของรัฐมนตรีและน�ยกฯ แบบ

นี้แล้วเร�จะทำ�อย่�งไร

ขีดเส้นตายรัฐบาล

“ผมเชื่อในอำ�น�จประช�ชน เชื่อใน

หัวจิตหัวใจประช�ชนที่อย�กออกจ�กวิกฤต

ถึงเวล�ที่ทวงคืนอำ�น�จแล้ว พรรคร่วมฝ่�ย

ค้�นเร�มีมติร่วมกันว่�ขีดเส้นใต้คว�มล้ม

เหลว ขีดเส้นต�ยรัฐบ�ลที่ส้ินสภ�พนี้แล้ว” 

หัวหน้�พรรคเพื่อไทยกล่�ว

จ�กนั้นมีก�รเสวน�ของแกนนำ�พรรค

ร่วมฝ่�ยค้�น โดยน�ยประเสริฐ จันทรรวง

ทอง เลข�ธิก�รพรรค พท. กล่�วว่� ต้นตอ

ของปัญห�ทั้งหมดเกิดจ�กรัฐธรรมนูญปี 

60 ที่เป็นฉบับสืบทอดอำ�น�จ ทำ�ให้บ้�น

เมืองไม่เป็นประช�ธิปไตยอย่�งม�ก เมื่อ

รัฐธรรมนูญเป็นแบบนี้ จึงได้ผู้นำ�แบบนี้ม� 

บริห�รประเทศ วันนี้ข้�วของแพงทั้งแผ่นดิน 

วันนี้รัฐบ�ลสั่นคลอน สภ�จะเปิดวันที่ 22 

พ.ค.นี้แล้ว รัฐบ�ลจะเจอระเบิดเวล� 4 คือ 

1.ก�รพิจ�รณ�ร่�ง พ.ร.บ.งบประม�ณฯ 

2.ร่�งกฎหม�ยลูก 2 ฉบับ ที่จะมีแรงกดดัน

ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงกติก� และยุบสภ� 

3.ฝ่�ยค้�นจะยื่นอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจรัฐบ�ล 

และ 4.ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของน�ยกฯ 

ที่จะครบ 8 ปี 

“วันนี้รัฐบ�ลเรือแป๊ะมีรอยรั่วอยู่ 2 รู 

คือ พรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) และพรรคเล็ก

ที่มีอยู่ 16 เสียง ขณะที่เสียงรัฐบ�ลปริ่มน้ำ� 

สวิงโหวตตรงกล�งรวมแล้วกว่� 30 เสียง 

ถือว่�ทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงได้ อย่�

โทษฝ่�ยค้�น ถ้�สภ�เดินหน้�ไม่ได้ก็ต้องยุบ

สภ� เชื่อว่�สุดท้�ยจะมีพรรคก�รเมืองถอน

ตัวก่อนก�รอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจก็ได้” น�ย

ประเสริฐกล่�ว

ด้�นน�ยรังสิมันต์ โรม โฆษกพรรค

ก้�วไกล กล่�วว่� ก�รขีดเส้นต�ยที่ว่�คือขีด

เส้นต�ยของระบอบประยุทธ์ เพร�ะไม่ใช่แค่ 

พล.อ.ประยุทธ์ แต่มีคนอื่นเข้�ม�เกี่ยวข้อง 

ทั้ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองน�ยกฯ                                                        

และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่�จินด� รมว.มห�ด 

ไทย ทั้งเร่ืองเศรษฐกิจ ก�รเมืองและก�ร

บริห�รบุคคล พล.อ.ประยุทธ์เป็นน�ยกฯ ม�

แล้วเกือบ 8 ปี พอมีปัญห�เรื่องเศรษฐกิจ 

พล.อ.ประยุทธ์ก็เสนอท�งออกแปลกๆ เช่น 

เวล�ผักแพงก็ให้ทห�รไปปลูกผักชี 

อีกท้ังยังเอ�ผลประโยชน์ของประช� 

ชนไปให้น�ยทุน เช่น ออกคำ�ส่ัง คสช. ถอน

สภ�พป่�สงวนนำ�ไปสู่ก�รพัฒน� ด้�นก�ร 

เมือง ต้ังแต่ พล.อ.ประยุทธ์ข้ึนเป็นน�ยกฯ มี

ก�รใช้กฎหม�ยกับผู้เห็นต่�งท�งก�รเมือง

จำ�นวนม�กกว่� 3,000 คน ตนเองเป็น ส.ส.ก็

ถูกดำ�เนินคดีอยู่หล�ยคดี ด้�นก�รบริห�ร

ร�ชก�รแผ่นดิน 8 ปีท่ีผ่�นม�มีก�รก่อตัว

ธุรกิจผิดกฎหม�ยจำ�นวนม�ก โดยมีส�เหตุ

ม�จ�กข้�ร�ชก�รต้องว่ิงเต้นต้องเอ�ต๋ัว ไม่

ได้ต๋ัวไม่โต เฉพ�ะเงินเดือนไม่พอต้องทำ�

ธุรกิจผิดกฎหม�ย ตำ�รวจเข้�ม�ตอนแรกมี

อุดมก�รณ์รับใช้ประช�ชน อยู่ไปอยู่ม�ไม่

ต่�งจ�กอ�ชญ�กร แล้วตำ�รวจดีๆ จะอยู่

ได้หรือไม่ อย่�งกรณี พล.ต.ต.ปวีณ พงศ์                                   

สิรินทร์ อดีตรองผู้บัญช�ก�รตำ�รวจภูธรภ�ค 

8 ถ้�ปล่อยให้ พล.อ.ประยุทธ์เป็นน�ยกฯ ต่อ

หรือ พล.อ.ประวิตรรับไม้ต่อบ้�นเมืองจะเป็น

อย่�งไร  ขอพอกันทีกับระบอบประยุทธ์

ล้มตู่แต่จะเอาป้อม 

ขณะที่น�ยศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ 

หัวหน้�พรรคเพื่อช�ติ กล่�วว่� ก�รทวงคืน

อำ�น�จน่�จะทำ�ตั้งแต่ 8 ปีที่แล้วที่เร�ถูก

ยึดอำ�น�จ ทั้งนี้ ตนเห็นแย้งกับฝ่�ยค้�นว่�

รัฐบ�ลไม่สั่นคลอน แม้เสียงจะปริ่มน้ำ�แต่

เข�ก็อยู่ได้ม�โดยตลอด และตร�บใดที่ยังมี

กล้วยแจกรัฐบ�ลก็ยังจะอยู่ได้ ส่วนที่บอก

ว่�รัฐบ�ลล้มลุกคลุกคล�น ตนเชื่อว่�รัฐบ�ล

ไปได้แน่ เพร�ะเข�มีกระบวนก�รเรียกองค์

ประชุม รอจนเสียงครบ เวล�จะผ่�นกฎ

หม�ยสำ�คัญๆ ก็มีก�รแจกกล้วย ไม่ได้แจก

เป็นลูก แต่แจกเป็นเครือ และพร้อมที่จะ

ยกกล้วยทั้งป่�ม�แจกเลยถ้�เข�ต้องก�รให้

กฎหม�ยผ่�น รัฐบ�ลนี้ม�จ�กก�รยึดอำ�น�จ 

เข�ว�งกติก�เพื่อสืบทอดอำ�น�จ 

“ผมเชื่อว่�เข�อยู่ได้ตร�บที่เข�อย�ก

อยู่ คนที่จะล้มพวกเข�ได้คือตัวพวกเข�เอง 

ดังนั้นเร�อย่�ไปค�ดหวังว่�เข�จะล้มลุก

คลุกคล�น นั่นเป็นเรื่องของเข� ไม่ใช่เรื่อง

ของเร� แต่ที่จะต้องทำ�คือเตรียมเลือกตั้ง

ครั้งหน้� ห�กพรรคเพื่อช�ติชนะก�รเลือก

ตั้งถล่มทล�ย ตนจะเป็นคนนำ�ประช�ชน

สู้ต่อต้�นเผด็จก�รอย่�งถึงที่ สุด และขอ

ฝ�กพรรคฝ่�ยค้�นว่� อย�กให้ฝ่�ยค้�น

สำ�เหนียก ทำ�หน้�ที่ค้�นเพื่อประช�ชนจริงๆ 

เพร�ะที่ตนรับไม่ได้ คือมีพรรคฝ่�ยค้�นบ�ง

พรรคบอกจะล้มตู่ แต่จะเอ�ป้อม กล�ยเป็น

ล้มตู่ชูป้อม ผมรับไม่ได้ ผมฝ�กฝ่�ยค้�นที่คิด

จะล้มตู่แล้วชูป้อมฟังเสียงประช�ชนด้วย”

ต่อม�น�ยศรัณย์วุฒิให้สัมภ�ษณ์

เพ่ิมเติมว่� สื่อมวลชนน่�จะรู้ดีว่�เป็นพรรค                                                                   

ก�รเมืองใด ตนก็เพียงติดต�มจ�กข่�ว คน

เชื่อมคือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่� เลข�ธิก�ร

พรรคเศรษฐกิจไทย และท่ี นพ.ชลน่�นพูด                                                          

บนเวทีก็เป็นก�รพูดแบบรักษ�น้ำ�ใจ พล.อ. 

ประวิตร ถ้�ตนอยู่พรรคเดิม ไม่เคยอภิปร�ย 

พล.อ.ประวิตรได้เลย ออกม�อยู่พรรคเพ่ือ

ช�ติถึงจะอภิปร�ยได้ พูดได้เท่�น้ี ให้ท่�นลอง

ไปปะติดปะต่อเอง มีหลักฐ�นท่ีเอ�ม�ยืนยัน

คำ�ว่� “ล้มตู่ ชูป้อมอย่�งแน่นอน” มีท้ังหลัก

ฐ�นจ�กเหตุก�รณ์ท่ีเกิดข้ึนในก�รอภิปร�ย

คร้ังท่ีผ่�นม� และก�รดีลลับ ดีลลึก เด๋ียวถึง

เวล�จะเปิดหลักฐ�นเหล่�น้ีให้รับทร�บอีกคร้ัง

แน่นอน

ขณะท่ีน�ยประเสริฐ จันทรรวงทอง 

เลข�ธิก�รพรรคเพื่อไทย กล่�วว่� ไม่รู้ว่�น�ย

ศรัณย์วุฒิหม�ยถึงพรรคใด แต่ไม่ใช่พรรค

เพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่�ยค้�นอย่�งแน่นอน.    

กรุงเทพฯ • 69 ปี รร.น�ยเรืออ�ก�ศฯ 

เตรียมย้�ยไปสระบุรี ก.ย.นี้ จัดพิธีนักเรียนฯ 

สวนสน�ม เข้�ที่ตั้ง 28 ม.ค. ครบ 10 ปี 

“ในหลวง ร.9” พระร�ชท�นน�ม ผบ.รร.ย้ำ�

นโยบ�ยพัฒน�หลักสูตรรับยุทธศ�สตร์ ทอ. 

ส�นต่อคว�มรุ่งเรืองที่มวกเหล็ก 

วันท่ี 7 พ.ค. เน่ืองในโอก�สครบ

รอบ 69 ปี เพจโรงเรียนน�ยเรืออ�ก�ศ                       

นวมินทกษัตริย�ธิร�ช ได้โพสต์คำ�กล่�วของ 

พล.อ.ท.ณรงค์ศักดิ์ พิชิตชโลธร ผู้บัญช�ก�ร

โรงเรียนน�ยเรืออ�ก�ศนวมินทกษัตริย�ธิ

ร�ช แสดงคว�มมุ่งมั่นพัฒน� ตอบสนอง

ยุทธศ�สตร์ของกองทัพอ�ก�ศ ทั้งในด้�น 

AIR POWER, CYBER และ SPACE โดย

ระบุว่� ในปีน้ีจะเป็นปีที่มีก�รเปลี่ยนแปลง

ครั้งยิ่งใหญ่ โดยก�รปรับย้�ยที่ตั้งใหม่ไปสู่ 

อ.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อพัฒน�สู่

สถ�บันหลักในก�รผลิตน�ยทห�รอ�ชีพ ที่มี

ภ�วะผู้นำ� มีองค์คว�มรู้ด้�นก�รบิน รวมถึง

เทคโนโลยีป้องกันประเทศ พร้อมประก�ศ

ให้ม�ร่วมกันสร้�งตำ�น�นแห่งดอนเมือง สู่

คว�มรุ่งเรือง ณ มวกเหล็ก ให้สมดังคำ�ปฏิ

ญ�นตนที่ว่� ศักดิ์ศรีน�ยเรืออ�ก�ศ เหนือ

สิ่งอื่นใด   

โรงเรียนน�ยเรือฯ ยังจัดทำ�คลิป

ประวัติก�รก่อตั้งหน่วย พร้อมระบุว่� ใน

โอก�สครบรอบ 69 ปีนี้ โรงเรียนน�ย

เรืออ�ก�ศจะเข้�สู่ก�รเปลี่ยนแปลงครั้ง

สำ�คัญอีกครั้งหนึ่ง โดยจะมีก�รปรับที่ตั้ง

ไปยังอำ�เภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ได้

ว�งแผนในก�รเคลื่อนย้�ยห้วงเดือน ก.ย.

2565 โดยให้นักเรียนน�ยเรืออ�ก�ศสวน

สน�มเข้�ที่ตั้งแห่งใหม่ในวันที่ 28 ม.ค.

2566 ซึ่งครบ 10 ปีในก�รรับพระร�ชท�น

น�มหน่วยใหม่ จ�กพระบ�ทสมเด็จพระ 

บรมชนก�ธิเบศร มห�ภูมิพลอดุลยเดช

มห�ร�ช บรมน�ถบพิตร เมื่อวันที่ 28 

มกร�คม 2556  

พร้อมกำ�หนดวิสัยทัศน์ให้เป็นสถ�บัน

หลักที่ผลิตทห�รอ�ชีพ ที่มีภ�วะผู้นำ� และ

องค์คว�มรู้ด้�นก�รบิน รวมถึงเทคโนโลยี

ป้องกันประเทศ พร้อมปรับหลักสูตร เพิ่ม

ศ�สตร์สำ�คัญในก�รปฏิบัติง�นมิติท�ง

อ�ก�ศ ไซเบอร์และอวก�ศ เพื่อให้นักเรียน

มีคว�มรอบรู้ท�งด้�นวิช�ก�ร วิช�ชีพ และ

วิช�ชีวิต เพื่อพัฒน�ให้นักเรียนน�ยเรือ

อ�ก�ศเป็นผู้นำ�ท�งทห�รอย่�งมีระบบ อีก

ทั้งรองรับก�รพัฒน�องค์กรกองทัพอ�ก�ศ 

มุ่งสู่วิสัยทัศน์เป็นหน่ึงในกองทัพอ�ก�ศชั้น

นำ�ในภูมิภ�ค ส�ม�รถปฏิบัติภ�รกิจด้วย

คว�มช�ญฉล�ดและยั่งยืน 

ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� สำ�หรับโรงเรียน

น�ยเรือแห่งใหม่ บนเนื้อที่กว่� 800 ไร่ เริ่ม

ก่อสร้�งม�ตั้งแต่ปี 2556 พระบ�ทสมเด็จ

พระเจ้�อยู่หัว ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ 

พระร�ชท�นน�มว่� โรงเรียนน�ยเรืออ�ก�ศ

นวมินทกษัตริย�ธิร�ช มีคว�มหม�ยว่�

โรงเรียนท่ีสร้�งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว ผู้ทรงเป็น

กษัตริย�ธิร�ชที่ยิ่งใหญ่.

ย้ายรร.นายเรืออากาศไปสระบุรี 

โคราชโควิดผู้ป่วยใหม่ขาลง 1,799 ราย 

นครราชสีมา • คณะกรรมก�รโรคติดต่อจังหวัดนครร�ชสีม� ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ก�ร

แพร่ระบ�ดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ล่�สุดว่� จ.นครร�ชสีม�พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ

โควิด-19 ผู้ป่วยยืนยันร�ยใหม่ต�มค�ดก�รณ์พีกสูง TR-PCR +141 ร�ย ATK +1,658 

ร�ย รวม +1,799 ร�ย ยังมีผู้ป่วยเสียชีวิต 6 ร�ย โดยยอดผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 220 ร�ย 

รวมผู้ป่วยสะสมจำ�นวน 146,916 ร�ย รักษ�ห�ยกลับบ้�นสะสม 120,251 ร�ย ยังรักษ�

อยู่จำ�นวน 26,445 ร�ย ส่วนผู้ติดเชื้อในจังหวัด 1,793 ร�ย และผู้ติดเชื้อนอกจังหวัด 6 

ร�ย ส่วนอำ�เภอที่มีผู้ติดเชื้อร�ยใหม่ลดลงแต่ยังสูงสุด อ.เมืองนครร�ชสีม� 234 ร�ย, 

อ.โนนสูง 168 ร�ย, อ.ประท�ย 159 ร�ย, อ.โนนไทย 151 ร�ย, อ.ปักธงชัย 138 ร�ย, 

อ.พิม�ย 105 ร�ย, อ.จักร�ช 85 ร�ย, อ.ด่�นขุนทด 77 ร�ย, อ.สีคิ้ว 69 ร�ย เป็นต้น                                                                                                 

ส่วนข่�วดีมี 4 อำ�เภอที่ไม่พบผู้ติดเชื้อเป็น 0 อ�ทิ อ.คง, อ.ห้วยแถลง, อ.หนองบุญม�ก 

และ อ.สีด�  

ตรังพบผู้ติดเชื้อ 14 คน

ตรัง • น�ยแพทย์สินชัย รองเดช น�ยแพทย์เชี่ยวช�ญ ด้�นเวชกรรมป้องกัน สำ�นักง�น

ส�ธ�รณสุขจังหวัดตรัง ในฐ�นะโฆษกศูนย์บริห�รสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 จังหวัดตรัง เปิดเผยว่� วันที่ 7 พ.ค. 65 จังหวัดตรังพบผู้ติด

เชื้อร�ยใหม่ 14 ร�ย เป็นก�รติดเชื้อภ�ยในจังหวัดตรัง 10 ร�ย และติดเชื้อจ�กที่อื่น 

(ม�รับก�รรักษ�ที่จังหวัดตรัง) 4 ร�ย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 9,788 ร�ย ส่งผลให้อัตร�ผู้ติด

เชื้อร�ยใหม่ต่อวันเฉลี่ยในรอบสัปด�ห์ เฉพ�ะในจังหวัดตรังอยู่ที่ร้อยละ 9.29 ห�กรวม

ที่รับกลับม�รักษ�ด้วย อยู่ที่ร้อยละ 11.29 ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม อัตร�ผู้เสียชีวิตสะสมอยู่

ที่ 64 ร�ย ห�ยป่วยกลับบ้�น 9 ร�ย ห�ยป่วยสะสม 9,635 ร�ย คิดเป็นร้อยละ 98.44 

กำ�ลังรักษ�ตัวในโรงพย�บ�ล 89 ร�ย โดยในกลุ่มผู้ป่วยที่กำ�ลังรักษ�ตัวในโรงพย�บ�ล 

แบ่งเป็นกลุ่มอ�ก�รสีเขียวที่ไม่มีอ�ก�ร หรืออ�ก�รน้อย 63 ร�ย กลุ่มสีเหลืองอ�ก�ร

ป�นกล�ง 18 ร�ย กลุ่มอ�ก�รป�นกล�งค่อนข้�งรุนแรง 3 ร�ย และกลุ่มสีแดงอ�ก�ร

รุนแรง 5 ร�ย

เบตงติดเชื้อต่อวันไม่ถึง 10 คน

เบตง • ที่โรงพย�บ�ลเบตง จังหวัดยะล� ดร.ส�ธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่�ก�ร

กระทรวงส�ธ�รณสุข พร้อมด้วย นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวง

ส�ธ�รณสุข, นพ.สุเทพ เพชรม�ก หัวหน้�ผู้ตรวจร�ชก�รกระทรวงส�ธ�รณสุข และ

คณะผู้บริห�ร ลงพื้นที่ติดต�มสถ�นก�รณ์และก�รฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมเยี่ยมให้

กำ�ลังใจเจ้�หน้�ที่และเสริมพลัง อสม. และกล่�วว่� สถ�นก�รณ์ โควิด-19 ของ อ.เบตง 

จ.ยะล� ที่ผ่�นม�พบผู้ติดเชื้อสะสม 7,328 ร�ย เสียชีวิต 51 ร�ย ช่วงที่มีก�รแพร่

ระบ�ดของส�ยพันธุ์ โอมิครอนม�ก มีผู้ติดเชื้อสูงสุดประม�ณ 1,100 ร�ย แต่ปัจจุบัน

มีผู้ติดเชื้อต่อวันไม่ถึง 10 ร�ย และไม่มีผู้ป่วยอ�ก�รหนักหรือกลุ่มสีแดง โดยส่วนใหญ่

เข้�สู่ระบบรักษ�แบบเจอแจกจบ ของโรงพย�บ�ลเบตง ส่วนภ�พรวมก�รฉีดวัคซีน 

ครอบคลุมแล้ว 75.5% จ�กประช�กรเป้�หม�ย 62,473 คน เหลือผู้ที่ยังไม่ได้ฉีด 24.5%
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เม� อสอบถามถึงเร� องนโยบายการหาเสียงและแนวทางการ

บริหาร กทม.หากชัชชาติชนะการเลือกตั้ง ผศ.ดร.เกษรา ธัญ

ลักษณภาคย กรรมการผูจัดการ บริษัทเสนาดีเวลลอปเมนท จํา

กัดฯ-คียแมนคนสําคัญของทีมนโยบายการหาเสียงของ ดร.ชัช

ชาติ บอกวา ทีมชัชชาติมี 220 นโยบายตอนนี้ ซึ่งอาจพูดไดไม

ครบ คือตอนที่เราคิดนโยบาย เราก็ถามพี่ชัชชาติวาอะไรคือจุดมุง

หมาย  เพราะทําทุกอยางตองมีจุดมุงหมายกอน พี่เขาก็ตอบวาคือ

ทําให “กรุงเทพฯ เปนเมืองน�าอยูของคนทุกคน” ซึ่งคําพูดนี้อาจฟง

ดูงาย แตเปนเร� องใหญและทํายากมาก 

กรุงเทพฯ เปนเมืองน�าอยูของคนทุกคน คําวาน�าอยู  define 

อยางไร อันนี้คือคําถามเราแลว ซึ่งพวกนักวิชาการเวลาถามเขา

จะถามกันแบบนี้ ซึ่งคําวาน�าอยูมีคํานิยามตามของยูเอ็นอยูวามีกี่

ขอ อยางกรุงเทพฯ เปนเมืองน�าเที่ยวอันดับหนึ่งของโลก เปนเมือง

น�าอยูประมาณลําดับที่  98 เราก็คิดกันวาคําวาน�าอยูประกอบ

ดวยอะไรบาง  แลวจะทําอยางไรใหขยับขึ้นมาจาก 98 มาเปนสัก 

20 ก็ยังดี เราไปดูจนพบวา การจะเปนเมืองน�าอยูไดตองมีเร� อง

ตางๆ แลวเรามาชวยกันคิดนโยบายเพ� อทําใหเราไดทุกขอของคํา

วาน�าอยู ตาม definition ของยูเอ็น แตเราไมไดลอกของยูเอ็นมา

เปนกองแลวบอกทุกคนวานโยบายเหมือนยูเอ็น แตเราก็มาเปลี่ยน

เปนคําพูดของเราวา “9 ดี” เชน  บริหารจัดการดี, สรางสรรค

ดี, ปลอดภัยดี แตใน 9 ดีจะมี  220 นโยบาย ที่ตอบโจทยวาทํา

อยางไรใหกรุงเทพฯ เปนเมืองน�าอยูของคนทุกคน 

...กรุงเทพฯ เปนเมืองน�าอยูแลวของคนบางคน เราตอง

ยอมรับเร� องนี้กอน เราตองไมพูดแบบโลกสวย คือกรุงเทพฯ อาจ

น�าอยูสําหรับคนบางคน เขามีคนขับรถใหตลอดเวลา ก็เลยไมตอง

แครเร� องรถสาธารณะจะมาตามเวลาหรือไม หรือบางคนมีรถของ

ตัวเอง เขาก็ไมตองแคร ทั้งที่กรุงเทพฯ ยังมีบางเขตที่รถสาธารณะ

มีไมครบทุกเวลา บางคนมีรถสวนตัว  เขาก็ไมตองแครวาถนนหนา

ปากซอยมันมืด หรืออาจมีบานพักตากอากาศหลายที่ ก็ไมตองแคร

หากน้ําจะทวมกรุงเทพฯ เพราะไปอยูบานพักตากอากาศก็ได ก็เปน

กรุงเทพฯ น�าอยูเรียบรอยแลวสําหรับคนบางคน แตวายังมีคนอีก

มากที่กรุงเทพฯ ยังไมสามารถเรียกไดวาเปนเมืองน�าอยูในบางมิติ  

เราก็นําสิ่งนั้นมาคิด 

กทม.เมืองนาอยูสําหรับผูหญิง

โจทยสําคัญอันหนึ่งที่เราคิดวาคนอ� นอาจยังไมมี แตเรามี ก็

คือเราคิดถึงเร� อง “เมืองน�าอยู” แบบละเอียดมาก อยางเราก็คิดถึง

เร� อง “เมืองน�าอยูสําหรับผูหญิง” ดวย คือเราไมไดคิดวาเมืองน�า

อยูสําหรับผูชายกับผูหญิงจะถูกออกแบบเหมือนกัน เมืองน�าอยู

สําหรับผูชายกับผูหญิงไมเหมือนกัน  เขาบอกวาถาจะออกแบบ

เมืองน�าอยูสําหรับผูหญิง ตองคิดจากผูหญิงเปนหลัก 

ยกตัวอยางเขาบอกกันวา ผูหญิงจะเดินทางไมเปนเสนตรง ผู

หญิงจะเดินทางเปนเสนออม แตผูชายจะเดินทางเปนเสนตรง เชน

จากบานไปที่ทํางาน จากที่ทํางานเสร็จก็กลับบาน แตผูหญิงจะเดิน

ทางแบบออม ทํางานเสร็จตองไปรับลูก จากนั้นอาจแวะไปซื้อนม 

แลวก็อาจไปเยี่ยมแม แลวคอยกลับบาน ก็คือจะเดินทางแบบเสน

ออม 

อันนี้เปนทฤษฎีที่แสดงวา คาเดินทางของผูหญิงจะมากกวา

ผูชาย ซึ่งในความเปนจริงแลว ผูหญิงจะมีสัดสวนประชากร

มากกวาผูชายเยอะมาก ประมาณ 53 ตอ 47  เปอรเซ็นต แลวผู

หญิงอายุมากพบวาจะมีเยอะมากกวาผูชายเยอะมากๆ โดยจํานวน

ของผูหญิงอายุเกิน 60 ป พบวามีมากกวาผูชาย 17 เปอรเซ็นต 

แตขณะเดียวกันผูหญิงจะมีการศึกษาที่สูงกวา หากเราวัดจากระดับ

อุดมศึกษา  ผูหญิงจบการศึกษาเยอะกวา แตผูหญิงที่จบอุดมศึกษา

มีเงินเดือนเฉลี่ยนอยกวาผูชาย 5,000 บาท ที่ถือวาเยอะมาก  ที่

ตองถามวาทําไม อันนี้เกิดจากความสามารถของผูหญิง หรือเพราะ

วาเมืองไมไดออกแบบเพ� อผูหญิง เราก็คนควาวิจัย ปรากฏวาผูหญิง

สวนใหญนอกจากเดินทางแบบเสนออมแลว สําหรับการทํางาน

ของผูหญิง เชนทํางานในออฟฟศที่กําลังไตเตาจากผูจัดการกําลัง

จะขยับขึ้น 17.30  น.ตองกลับบานแลว โอทีไมทํา เพราะวาหนา

บานมืด กลับบานแลวเปลี่ยว รถเมลไปไมถึง แบบนี้ สมมุติเรา

อยูในองคกร เม� อใดก็ตามที่ทํางานดึก เราตองขอกลับบานแลว 

เพราะมันอันตราย รถเมลไมมี ทํามากๆ เจานายก็คงไมรักมากเทา

ไหร เจานายก็คงชอบคนที่ทํางานอยูโอทีได แตอันนี้ ไมไดเกิดจาก

การที่ผูหญิงไมไดตั้งใจ แตเกิดจากเมืองที่ไมไดคิดถึงผูหญิงรอย

เปอรเซ็นต แสดงวาบางจุดไมปลอดภัย 

เราตองยอมรับกอนวาคําวา ไมปลอดภัย มันเปนประเด็น

สําหรับผูหญิงมากกวาผูชาย อันนี้ก็เร� องหนึ่ง และคงเคยไดยินคํา

วา เวลาผูหญิงตั้งทอง เขาจะหายไปสามป คือผูหญิงเวลาทอง พอ

คลอดลูกเสร็จก็จะตองมีเวลาใหนมลูก  แลวผูหญิงตอนนี้ที่เขานิยม

กันมากคือ จะใหนมลูกไปเร� อยๆ  ซึ่งผูหญิงเร� องการใหนมลูก หาก

จะใหแบบจริงจัง ใหไดเปนป โดยลูกไมตองกินนมผงเลย ซึ่งคน

ที่รักลูกก็คงอยากทําแบบนั้น แตเมืองไมไดคิดมาเผ� อเรา ก็อาจตอง

หยุดงานสามป  เชนพอคลอดลูก แลวหากตองจางคนเลี้ยงเด็ก พบ

วาคาจางสูงกวารายไดที่ไดรับ แลวยังจะมีคาเดินทางอีก

...เม� อเจอแบบนี้บางคนอาจลาออกไปเลี้ยงลูกดีกวา  หรือ

หากสถานรับเลี้ยงเด็กที่มีไมมีคุณภาพ หรืออยูในจุดที่หางไกลจาก

บานพักมาก เพราะดวยคาเดินทางสําหรับคนกรุงเทพฯ ถือวาสูง

สําหรับคนที่มีรายไดไมมาก พบวาคาเดินทางอยูที่ 20 เปอรเซ็นต

ของรายได แสดงวาหากคนที่มีรายไดไมมาก แลวตองนําลูกไปฝาก

เลี้ยง แลวปรากฏวาอยูไกลจากบานมาก คาเดินทางก็จะแพงขึ้นไป

อีก บางคนก็บอกอยูบานแลวเลี้ยงลูกเองดีกวา ถาแบบนั้นแสดงวา

ผูหญิงจะมีรอยรั่วของการทํางาน ก็จะทําใหผูหญิงไมสามารถที่จะ

อยูใน  career path ที่ไมหยุดได 

ดังนั้น เมืองที่ถูกออกแบบเพ� อผูหญิง ตองคิดถึงเร� องแบบ

นี้ ยกตัวอยางเชน ในทุกชุมชนมีศูนยเลี้ยงเด็กที่ดีอยูใกลชิด อยาง

ที่ญี่ปุน หากเปนออฟฟศขนาดใหญจะตองมีศูนยเลี้ยงเด็กอยูขาง

ใน หรืออยูในสถานีรถไฟฟา ซึ่งที่กรุงเทพฯ ในชุมชนแออัดก็มีศูนย

เลี้ยงเด็ก แตศูนยเลี้ยงเด็กในกรุงเทพฯ รับเฉพาะเด็กอายุสามขวบ

ขึ้นไปอยางเดียว  โดยเด็กที่อายุต่ํากวาสามปไมไดคํานึงถึง ที่ยก

ตัวอยางเหลานี้ก็เพราะวาเราไมไดคิดถึงมัน แตหากคิดถึงโดยเอาผู

หญิงเปนปจจัยในการคิด ที่เรียกวาเมืองที่ออกแบบโดยคิดถึงผูหญิง

กระตุนเศรษฐกิจ กทม.ผานการจัดพื้นที่

เลือก ‘ชัชชาติ’ คนกรุงเทพฯ ไดอะไร?
อะไรตางๆ  แตแบบนั้นเราอาจตองขอความรวมมือ 

เพราะ กทม.เองไมสามารถทําไดทุกเร� อง แตอยาง

นอยก็มีเร� องตรงไปตรงมาที่ กทม.ทําได อยางเร� อง 

การจัดพื้นที่-การกระตุนเศรษฐกิจผานการจัดพื้นที่ 

หรือการจัดคลายๆ อีเวนต แบบนี้คือสิ่งที่ กทม.

ทําได โดยตรง อยางทําตลาดน้ําดีๆ ทําเศรษฐกิจยาน

ขึ้นมาใหบางยานถูกจดจําในเร� องของยานนั้น ก็จะ

เปนเอกลักษณของยานที่ทําใหเกิดการทองเที่ยวได

สม่ําเสมอ อันนี้เปนตัวอยางเล็กๆ อันหนึ่งแตจริงๆ 

แลวทําไดมากกวานี้ 

220 นโยบาย 

ถาชัชชาติชนะ ทําไดหมดหรือไม

-ทุกนโยบายที่หาเสียงไวหาก ดร.ชัชชาติชนะ

เลือกตั้งจะทําไดจริงหรือไม เพราะทางทีมก็ไมไดสง

ผูสมัคร ส.ก. จะทําใหมีปญหาการบริหารงานอะไร

หรือไม?

เน� องจากทุกคนที่จะเขามาเปนผูวาฯ กทม.ที่

หนึ่งสมัยคือสี่ป ยุยคิดวาเราอาจไมสามารถพูดไดวา

ทุกนโยบายจะเสร็จในสมัย หรือวาจะไดผลสําเร็จ

ทุกอยางตามที่เราตองการรอยเปอรเซ็นต แตวา

อยางนอยยุยคิดวาเรารูวาเราจะเริ่มจากอะไร เพราะ

แตละนโยบายเรามีการคิดกันมากอนวาแนวทาง

ปฏิบัติจะทําอยางไร ไมใชแบบวานั่งอยูในหอง

แอรแลวเขียนนโยบายออกมา อยางเราเองก็ไมมี

นโยบายไหนที่เริ่มจากตัวเองแลวจบที่ตัวเอง แตทุก

นโยบายเริ่มตนจากเจอปญหาแลวถามผูรู และเมือง

ไทยน�ารักอยูอยางหนึ่ง มีเอ็นจีโอเยอะ

 อยางเรามี passion ที่อยากจะทําคือเร� อง “ที่

อยูอาศัย” โดยหากเราพูดเร� องที่อยูอาศัย คนสวน

ใหญจะคิดใน  context ที่วา “ทําอยางไรใหคนที่

ไมมีที่อยูอาศัยแลวมี” แตจริงๆ แลวคนกรุงเทพฯ 

เร� องที่อยูอาศัยไมใชวาปญหาไมมี คือมีเยอะมากที่มี 

แตเปนปญหาในเชิง ความปลอดภัย ยกตัวอยางเชน

ชุมชนตลาดวัดประดู ที่เราไดเคยลงพื้นที่เม� อเร็วๆ นี้ 

คนมีโฉนดเปนของตัวเอง บานบางคนมีเปนไร แต

บานเขาเจอปญหาเร� องถนนสาธารณะเล็กมาก  เปน

ถนนสามเมตรเล็กๆ ที่ถูกสรางมาคั่นระหวางคลอง 

ซึ่งหากเกิดมีคนในชุมชนเจ็บปวยไมสบายก็แยเลย 

เพราะถนนเสนนี้วิ่งไดแครถมอเตอรไซค ซึ่งหากเกิดคนเจ็บปวย 

รถพยาบาลหรือรถยนตสวนตัวก็ไมสามารถเขาไปรับได

 กรณีแบบนี้ ถามวาเขามีปญหาเร� องที่อยูอาศัยหรือไม  ซึ่ง

เร� องแบบนี้หากเราไมไดลงไปพบเจอปญหาแบบลึกๆ  โดยไดแตนั่ง

อยูบนหอง เราก็จะกาออกวาคนกลุมนี้ ไมมีปญหาเร� องที่อยูอาศัย 

หากมองแควาเขามีโฉนด มีน้ํามีไฟ  แตหากไปดูหนางานจะพบ

เลยวาเปนปญหาใหญ ซึ่งมีแบบนี้หลายที่มากที่เราไดไปเจอ และ

หลายแหงมากที่มีคนเสียชีวิตชวงโควิด 

อยางมีชุมชนแหงหนึ่ง มีผูสูงอายุหายใจไมออก รถพยาบาล

เขาไมได สิ่งที่ทําไดมีสองวิธี คือหนึ่งนําผูสูงอายุนั่งบนเรือแลวก็

แจวเรือพาออกไป แตตอนกลางคืนก็จะมืดมาก  และสองคือนําผู

สูงอายุขึ้นบนรถซาเลง แลวเข็นออกเพ� อออกไปสูถนนใหญ แตก็

ไมทัน ผูสูงอายุก็เสียชีวิต 

สิ่งเหลานี้สําหรับเราถือวาเปนปญหาเร� องที่อยูอาศัย  แตเกิด

ขึ้นจากความไมมั่นคงหรือไม ก็ไมใช เพราะเขามีที่ดิน มีโฉนด มี

บานเปนชั้น จึงไมไดมีปญหาเร� องไมมีความมั่นคง แตปญหาคือไมมี

ความปลอดภัย 

“ดังนั้น มองวามิติของการแกไขปญหาเร� องที่อยูอาศัยมีมิติ

เยอะมาก แตถาเราไมลงพื้นที่ เราจะรูสึกวามีมิติเดียวคือมีบาน

กับไมมีบาน แตหากเราลงพื้นที่ ไป  จะเห็นมิติที่แยกออกไปเปน

สิบมิติได” 

สิ่งตางๆ เหลานี้ หากเราไมไดมีการลงพื้นที่โดยอาศัยระยะ

เวลาที่ยาวนาน เราจะไมมีทางเจอปญหาดานที่อยูอาศัยครบทุก

ดาน เพราะไมมีใครจะมานั่งบรีฟเราวาปญหากรุงเทพฯมี 1-2-3 

แตเราตองลงไปดูปญหาเอง ดังนั้นถาเราเริ่มตนจากการคิดวา 

ปญหาเร� องที่อยูอาศัยโดยมองแคเร� อง “มี” กับ “ไมมี” เราก็จะจบ

แคนั้น แตเพราะอยาง ดร.ชัชชาติใชเวลาลงพื้นที่ยาวนาน อยาง

ยุยก็เอาจริงเอาจังมากกับการลงพื้นที่ เพราะรูสึกวาหากนั่งอยูที่

ทํางานก็จะแกอะไรไมไดเลย เพราะไมรูวาอะไรคือปญหา

“ก็จะไดคนที่รูปญหาของ กทม.มากที่สุดคนหนึ่ง และ 

ดร.ชัชชาติเปนคนที่ออกตัวเร็วกวาคนอ� น เพราะลงพื้นที่มา

นานกวาคนอ� น สิ่งที่เรารูก็คือ สิ่งที่เราทํา (นโยบาย) ทําใหเขา

สามารถเริ่มแกปญหาไดเลย เพราะเขารูปญหามาแลวเปนปๆ ยุย

เปรียบเทียบไมไดวาเราดีกวาคนอ� นยังไง แตเราเปรียบเทียบได

วา ถา ดร.ชัชชาติเขาไปแลวเราจะเปนอยางไร เพราะหากเขาไป

ก็สามารถแกปญหาโดยเริ่มไดเลย เพราะรูปญหาจริง  เพราะ

ตอนเราทํานโยบาย เราคิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นไดจริง เพราะเราไมได

อยากอยูในโลกของการที่เชนอีกสองป แลวมีคนดาบอกวาเราเคย

ไปพูดอะไร แตเวลาทําจริงทําไมได เราไมอยากเปนแบบนั้น” เปน

คําตอบของ ผศ.ดร.เกษรา หลังเราถามปดทายวา หากคน กทม.

เลือกชัชชาติเปนผูวาฯ กทม. พวกเขาจะไดอะไร. 

โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร 

ดวย จึงไมมีเหตุผลที่ผูหญิงที่เรียนสูงกวาจะมีรายไดที่ต่ํากวา หรือ

มี career path ที่สูไมได ซึ่งมิติเหลานี้อาจเพราะเราก็เปนผูหญิง

ดวย จึงเปนมิติที่เรานํามาคิด เราก็เลยมีแคมเปญแบบวา กรุงเทพฯ 

เมืองที่ปลอดภัยสําหรับผูหญิง  กรุงเทพฯ ที่ออกแบบเพ� อผูหญิง จะ

เปนอยางไร ก็จะมีเชน มีที่เลี้ยงเด็กใกลชุมชน โดยขยายจากที่รับ

เลี้ยงเด็กอายุสามขวบขึ้นไป ก็เปลี่ยนเปนหกเดือนขึ้น 

ทั้งหมดคือความแตกตาง เพราะเราไปสัมผัสจริง เราไป

ชุมชนจริง เราคุยจริง ไมไดวานั่งอยูบนโตะแลวคิดวาควรเปนอะไร 

-ทําไมจึงมีการส� อสารนโยบายดานเศรษฐกิจดวยในการหา

เสียงครั้งนี้ เหตุใดถึงคิดวา กทม.สามารถทําเร� องเศรษฐกิจ สราง

รายไดใหคน กทม.ได?

แรกๆ เราคิดแบบนั้นเหมือนกัน คือมองวา กทม.จะชวย

เศรษฐกิจอยางไร ปกติน�าจะเปนเร� องของรัฐบาลภาพใหญ โดยเรา

เปรียบเทียบจากรัฐบาลใหญมาเปนรัฐบาลเมืองก็ได คือรัฐบาลใหญ

มีอํานาจเต็มที่ในการกระตุนเศรษฐกิจ โดยทําผานกลไกกระทรวง

ที่เกี่ยวของอยางกระทรวงการคลัง และการลงทุนภาครัฐ (Public 

Investment) ของทุกหน�วยงาน เชน กระทรวงมหาดไทยสรางตึก ก็

เปนการกระตุนเศรษฐกิจอยางหนึ่ง เพราะแมกระทรวงมหาดไทย

ไมไดมีหนาที่ในเร� องการกระตุนเศรษฐกิจโดยตรง แตการที่

กระทรวงมี Public Investment ตองสรางตึก ที่ก็จะตองจางผูรับ

เหมามาทํา ซื้ออิฐปูนก็คือการกระตุนเศรษฐกิจแบบหนึ่ง รัฐบาลจึง

มีเคร� องมือในการกระตุนเศรษฐกิจครบทุกดาน เชน การลดภาษี

การนําเขา-สงออก และเม� อมาที่ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) 

แม ธปท.ไมไดขึ้นอยูกับรัฐบาล แต ธปท.ก็คือหนึ่งในเคร� องมือที่

คอยดูแลเสถียรภาพ 

และเม� อกลับมาดูที่รัฐบาลเมือง ก็คือกรุงเทพมหานคร  ซึ่ง

กรุงเทพฯ ไมมีกระทรวงการคลัง แตกรุงเทพมหานครก็คลายๆ คือ

มีสํานักตางๆ ใน กทม.ที่ก็เหมือนกระทรวงเล็กๆ

 ดังนั้น กทม.ที่จะมี budget ที่ตองมี  Reinvestment ที่หาก

ทําไดบางก็จะเปนหนึ่งในการกระตุนเศรษฐกิจทางออม แตตรง

นี้ ไมใชเร� องสําคัญสุด โดยเร� องสําคัญสุดก็คือ กรุงเทพมหานคร

สําหรับเรามองวาก็เหมือน “เจาของพื้นที่”

...ยกตัวอยางใหเห็นเชน หากยุยทํารานกาแฟรานหนึ่ง  แลว

รานไปตั้งอยูในหางสรรพสินคาที่มีคนเดินเยอะ ไปตั้งตรงหนาบันได

เล� อนที่คนขึ้นลง รานยุยที่ก็อาจทํากาแฟอรอยเทากับอีกรานหนึ่ง 

แตรานนั้นตั้งอยูหลังตึก แสดงวา กทม.สามารถชวยรานกาแฟ

อยางยุยได โดยเอารานกาแฟอยางที่เราทําไปตั้งอยูบนสถานที่ซึ่ง

มีคนเห็นเยอะๆ เพราะวาทําไมรานกาแฟที่เหมือนกันทุกอยางเลย 

เชนเมล็ดกาแฟที่เหมือนกัน รสชาติกาแฟที่เหมือนกัน แตรานนั้น

ไปตั้งอยูตรงหลังตึกแตขายไมไดเลย แตทําไมพอมาตั้งอยูตรงแถว 

บันไดเล� อนกลางหางแลวขายดี ก็แสดงวาการจัดสถานที่มีผลตอ

การกระตุนเศรษฐกิจ หรือที่เราอาจเคยไดยินวาเวลาเราอยูในหาง

ที่มันติด คําวาหางที่มันติดหมายความวา คนไมไดมาหางเพ� อมาซื้อ

กาแฟ แตมาหางเพราะมาซื้อทุกอยางเลย เชนมาซื้อชุดนักเรียนให

ลูก ซื้อสูทใหสามี ซื้อของเขาไปใชในบาน แลวก็เดินผานแลวก็แวะ

รานกาแฟ 

แสดงวาการที่เราจัดรูปของรานคา จัดเศรษฐกิจใหเปนยาน 

ก็เหมือนกับหางคือ มันกอใหเกิด activity และ  activity กอใหเกิด

การจับจายใชสอย ทําใหคนมาที่รานกาแฟมากขึ้น ดังนั้นในเชิง

เปรียบเทียบ หากเราบอกวาหางมีการจัดสถานที่ซึ่งดี แลวรานคุณ

ขายของดีได มันก็ไมตางจากกรุงเทพมหานคร ที่หากจัดสถานที่ให

ดี แลวเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นได

ดังน้ันเราจึงมีนโยบายเร� อง “เศรษฐกิจยาน” การสราง  area 

ท่ีเปนยาน อยางเยาวราชเปนยานท่ีเกิดแลว และติดแลว แตหากเรา

ทําคลายๆ แบบน้ีใหเกิดข้ึนไดในอีกหลายยาน มันก็สามารถกระตุน

เศรษฐกิจไดในเชิงกอใหเกิดคนมาเท่ียว อยางเม� อสัปดาหท่ีผานมาเรา

ก็ไปลงพ้ืนท่ีดูเร� องเศรษฐกิจยาน เราไป “ตลาดนํ้าตล่ิงชัน” ซ่ึงแลนๆ 

ไปตามคลองก็จะเจอหลายแยก และมีตลาดนํ้าหลายตลาดมาก และ

ส่ิงท่ีแปลกอยางหน่ึง จากท่ีเราทําธุรกิจเก่ียวกับบาน ทําใหเรารูวาคน

ยุคปจจุบันเวลาสรางบาน ตองหันหนาบานออกถนน แตหากไดลอง

แลนเรือไปตามคลองตางๆ ในยานฝงธนบุรี จะไดเห็นบานท่ีหันหนา

เขาคลองเต็มไปหมด เพราะเปนบานในยุคอดีตท่ีหันหนาเขาคลอง 

เพราะสมัยกอนเขาใชคลองในการเดินทาง 

ดังน้ัน ถาเราแลนท่ีคลองน้ีเราจะไดแวะหลายตลาด ท่ีเปน

ตลาดท่ีมีเอกลักษณของตัวเองแลว เราจะไดเห็นบานท่ีมีเอกลักษณ

เต็มไปหมด เพราะเปนบานในอดีตท่ีหันหนาเขาคลอง ซ่ึงลักษณะ

แบบน้ีก็เปนการสราง “เศรษฐกิจยาน” ไดอีกแบบหน่ึง โดยท่ีกอน

หนาน้ีก็มีนักทองเท่ียวตางชาติมาเท่ียวคลองแบบน้ีเยอะพอสมควร 

ซ่ึงวันท่ีไปก็เห็นนักทองเท่ียวตางชาติเร่ิมกลับมาเท่ียวแบบน้ีบางแลว 

สิ่งที่ กทม.ทําไดคือ ทําตรงนี้ใหมันกลับมาหนักแน�นกวา

เดิม กระตุนใหนักทองเที่ยวตางชาติกลับมาตรงนี้เยอะขึ้น รวมถึง

กระตุนใหเกิดการทองเที่ยวตรงนี้จากคนในประเทศ เพราะอยาง

ตอนที่เราไปก็สนุกดี นั่งอยูบนเรือแลนอยูบนน้ํา โดยมีเรือหลาย

แบบใหเรานั่ง มีทั้งเรือแบบทัวรใหญ เรือเชาสวนตัว โดยสามารถ

แวะขึ้นตามทาไดเต็มไปหมด และดวยบานซึ่งถูกดีไซนออกมาแบบ

ยุคเกาคือหันหนาเขาคลอง ก็จะมีหลายบานมาก ทําใหบานตัวเอง

มีทาเล็กๆ ใหคนอาจหยุดเรือแลวขึ้นมาโดยมีขนมขาย แบบนี้คือ

การกระตุนใหเกิดยาน เพราะคงไมมีนักทองเที่ยวตางชาติคนใดคน

หนึ่งเดินทางไปเพ� อจะไปขึ้นทาแคแหงเดียว แตถาเรากระตุนใหมี

หลายทา ใหมีหลายตลาด กระตุนใหเกิดการเดินทางที่ดี ทําโฆษณา

ดวย ทําใหสะอาด ทําใหคนรูสึกวาปลอดภัย เราคิดวาแบบนี้ก็คือ

การทําหางดีๆ นั่นเอง

ลักษณะแบบนี้คือบทบาทตรงไปตรงมามากที่ กทม.ทําได แต

แน�นอนวาถาจะทําใหดีที่สุด อาจจะไปดูเร� องอ� นๆ  ดวยเชนลดภาษี

โจทยสําคัญอันหนึ่งที่เราคิดวาคนอ� นอาจยังไมมี แตเรามี 

คือเราคิดถึงเร� อง “เมืองน�าอยู” แบบละเอียดมาก อยางเราคิดถึงเร� อง 

“เมืองน�าอยูสําหรับผูหญิง” ดวย 



16 สัมภาษณพิเศษ
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‘ดร.ยุย’ เกษรา ธัญลักษณภาคย 

จากนักธุรกิจอสังหาฯ-เสริมทัพทีมชัชชาติ 

กทม.เมืองนาอยู ปลอดภัยสําหรับผูหญิง 

หลืออีกแคประมาณสองสัปดาหเทานั้น จะถึงวันลงคะแนน

เสียงเลือกตั้ง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร คือวันอาทิตย

ที่ 22 พ.ค.นี้ โดยถึงขณะนี้พบวา ผลโพลทุกสํานักที่สํารวจ

ความนิยมประชาชนตอตัวผูสมัครผูวาฯ กทม. ดร.ชัชชาติ สิทธิ

พันธุ ผูสมัครผูวาฯ กทม.อิสระ ยังคงนําคูแขงขันรายอ� นจนถูกยก

ใหเปนเต็งหนึ่งมาตลอด 

สําหรับทีมนโยบาย-ทีมหาเสียงของชัชชาติ หนึ่งในบุคคล

ที่หลายฝายใหความสนใจอยางมาก นั่นก็คือ ผศ.ดร.เกษรา ธัญ

ลักษณภาคย หรือที่คนรูจักกันในช� อ ดร.ยุย-กรรมการผูจัดการ 

บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท จํากัด  (มหาชน) หรือ SENA บริษัท

อสังหาริมทรัพยช� อดัง ที่มีเครือขายทางธุรกิจหลายพันลานบาท

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งช� อเสียงของ ดร.ยุยได

รับการยอมรับวา เปนผูหญิงเกงในแวดวงธุรกิจเรียลเอสเตทของ

ประเทศไทย 

อยางไรก็ตาม การที่ ดร.ยุยเปดตัวลงมาเปนหนึ่งในทีม

นโยบายหาเสียงของชัชชาติ ที่ก็คือ งานการเมือง โดยที่ยังเปนนัก

ธุรกิจ-บริหารองคกรขนาดใหญ จึงยอมเปนเร� องน�าสนใจ ที่เราตอง

ไปถามวา เกรงหรือไมวาจะเกิดผลกระทบทางธุรกิจหลังจากนี้ รวม

ถึงหาคําตอบแบบชัดๆ หลังมีกระแสขาววา หากชัชชาติชนะการ

เลือกตั้ง จะมีช� อของ ดร.ยุยเขาไปเปนรองผูวาฯ กทม. และหลัง

จากนี้อาจไดเห็นผูหญิงแกรงจากวงการที่อยูอาศัยคนนี้เดินเขาสู

การเมืองเต็มตัว?

เราเริ่มตนดวยการถามถึงความสนใจทางการเมืองกอนมา

รวมงานกับชัชชาติ วามีความสนใจมากนอยแคไหน ผศ.ดร.เกษรา 

บอกเลาวา ก็สนใจในแงประชาชนคนหนึ่ง แตไมไดสนใจในแงที่วา

จะไปเปนคนขับเคล� อนกรุงเทพมหานครหรือวาอะไร ไมไดสนใจใน

มิตินั้น แตสนใจใน ความเปนไปของเมือง มากกวา วาเมืองเราจะ

เปนไปในทิศทางไหน ซึ่งอาจเพราะวาทํางานธุรกิจเพราะเปนคน

ขายบาน ดังนั้นในมิติของความสนใจจึงเปนสวนหนึ่งที่ตองสนใจอยู

แลว เราคิดในมิตินั้น

 แตวาเราคิดไปลึกๆ เราก็เริ่มจะเห็นปญหาในแงมุมบาง

อยาง คือเราเปนนักธุรกิจ เราเห็น “เมือง” แลวเห็นปญหา เรา

ทําไดแตแคเขาใจ แลวก็ปรับตัวเขาหา แตเราไมสามารถทําใหมันดี

ขึ้นไดเทาไหร เพราะเราไมไดมีบทบาทที่จะเขาไปแกไขเมืองได นั่น

คือบทบาทกอนหนานี้ 

-ไดรับการทาบทามใหมารวมทีมทํานโยบายหาเสียงกับ 

ดร.ชัชชาติไดอยางไร ตัดสินใจนานหรือไม?

เปนรุนนองพี่ชัชชาติที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รูจักกันมา

รวมยี่สิบกวาป คือเรารูจักพี่ชัชชาติตั้งแตปแรกที่เราเปนอาจารย 

(ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตรและการ

บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ก็ทํางานรวมกัน ทํางานศึกษา

วิจัยรวมกัน พอดีพี่เขาอยูคณะวิศวกรรมศาสตร สวนเราอยูคณะ  

พาณิชยศาสตรและการบัญชี 

ซึ่งโดยปกติเวลาทํางานดานที่ปรึกษาจะมีสองอาชีพนี้อยูดวย

กัน ที่จะมีการศึกษาของวิศวกร-บัญชีการเงินเขามาเกี่ยวของเลย

ไดรูจักกัน เสร็จแลวพี่ชัชชาติก็มาเปนผูชวยอธิการบดีจุฬาฯ ฝาย

บริหารทรัพยสินของจุฬาฯ ยุยก็เขาไปทํางานตอนนั้นดวย ก็เลย

ทําใหสนิทเพราะทํางานดวยกันมาตลอด 

-ตอนที่ ไดรับการทาบทามใหเขามารวมทีมงานหาเสียงกับ 

ดร.ชัชชาติ กังวลเร� องผลกระทบทางดานธุรกิจและชีวิตสวนตัว

อะไรหรือไม?

เราไมไดรูสึกวาตัวเองเปนนักการเมืองอะไรมาก คือตอนที่

พี่ชัชชาติเปนผูชวยอธิการบดีจุฬาฯ เราเคยทํางานกับ ดร.ชัชชาติ 

แลวเขาก็ลาออกไปเปนรัฐมนตรี ตอมายุยก็เลยเขามาทํางานดาน

ธุรกิจ โดยลาออกจากการเปนอาจารยที่จุฬาฯ เม� อชวง 5-6 ปที่

ผานมา

 ตอมาเม� อสัก 2-3 ปกอนหนานี้ ที่พี่เขาประกาศตัวลงสมัคร

ผูวาฯ กทม.แบบอิสระ ที่เปนคนแรกที่ประกาศตัววาจะลงสมัครผู

วาฯ กทม. ตอมาพี่เขาก็ชวนใหมาทํางานรวมกัน  ซึ่งตอนนั้นยังไม

ไดมีความชัดเจนวาสุดทายจะมีการเลือกตั้งผูวาฯ กทม.หรือไม ยัง

ไมเกิดโรคระบาดโควิด พอพี่เขาชวน เราก็ดีใจและขอบคุณที่ชวน 

เพราะเราช� นชมการทํางานของเขา ก็เขาไปชวยบางแตยังไมไดชวย

เยอะมาก 

จนตอมาประมาณสักชวง 7-8 เดือนกอนหนานี้ ก็คือชวงป

ที่แลวที่โควิดระบาดหนัก เปนชวงที่เราตัดสินใจแลววา เราจะทํา 

และจะทําแบบจริงจัง แมชวงนั้นยังไมรูแน�ชัดในเร� องการจะมีการ

เลือกตั้งผูวาฯ กทม.หรือไม 

จําไดวา ตอนชวงปที่แลวประมาณเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม 

2564 พี่ชัชชาติก็ชวนเรานําของไปใหคนโดยไปหลายแหงมาก สวน

มากเปนชุมชนแออัดก็ไปหลายที่เชนที่คลองเตย และทางบริษัท เส

นาดีเวลลอปเมนท จํากัด ก็นําของไปแจกประชาชนดวยสวนหนึ่ง

ตอนไปแจกของใหประชาชนชวงโควิด ทําใหเราไดเห็นอีกมิติหนึ่ง

วาประชาชนลําบากจริงๆ ก็ชวยทําครัวกลางอะไรตางๆ 

ส่ิงท่ีเราเจอและเปนตัวแปรในการตัดสินใจก็คือ เราไดเห็น

ประชาชนท่ีเขาลําบากจริงๆ บางคนขับแท็กซ่ี ข่ีวินมอเตอรไซค หรือ

บางคนทํางานโรงหนัง ท่ีชวงน้ันโรงหนังปดหมดเลย ส่ิงท่ีเขารอก็

คือรอใหเราเอาถุงไปให ตอนน้ันเราถามประชาชนเขาวา “ปาไดถุง

ตอนชวงโควิดไป ปาอยูไดประมาณสักเทาไหร” เขาก็ตอบวาอยูได

ประมาณสักสิบวัน  เราก็ถามตอไปวาแลวหลังจากน้ันทําอยางไร เขา

ก็ตอบไมถูก เขาพูดทํานองวาก็หวังวาจะมีถุงอันตอไปมาให มันทําให

ยุยมีความรูสึกเหมือนกับวา อยางเกงถาเราเปนนักธุรกิจตอ  ส่ิงท่ียุย

ทําไดอยางเกงก็คือเอาถุงใหมไปใหเขา ซ่ึงไมไดอยูในจุดท่ีแกอะไรได 

เพราะ part นักธุรกิจทําไดแคน้ัน เราก็ไดแตทําถุงใหมแลวไปใหเขา

เพ่ิม แตยุยไมมีความสามารถอะไรท่ีจะไปทําใหปาและครอบครัวเขา

หลุดจากสภาวะความยากไรแบบน้ันได 

...เราเลยคิดไดสามอยาง คือหน่ึง เราก็เปนนักธุรกิจตอ แลวให

ของเพ่ิม ท่ีคนท่ัวไปก็ทําได เปนนักธุรกิจก็ทํา  CSR ใหของเพ่ิม สอง 

คือเราก็เขาไปชวย ดร.ชัชชาติเขาคิด แตอยาบอกใหใครรูแลวก็อยู

หลังฉาก เหมือนท่ีคนสวนใหญก็แนะนําใหยุยทําแบบน้ัน และสาม 

คือทําแบบท่ีเราทําอยูในวันน้ี 

...อยางแรก ก็คือวาใหเราเกงกวาน้ี ก็คงใหแบบไมรูจักจบ ปา

เขาก็คงไมไดดีข้ึนเทาไหร เพราะไดแตใหจริงๆ เชนใหถุงไปแบบ

อาทิตยเวนอาทิตย ยุยชอบคิดวาครอบครัวปา ครอบครัวน้ัน จะดี

ข้ึนก็ตอเม� อลูกของปาเขามีความสามารถเรียนสูงๆ แลวมีรายไดมาก

ข้ึนเพราะไมไดมี asset อะไร นอกจาก human capital หากเราไม

สามารถใหเขาเขาถึงการศึกษาท่ีดี มีการทํางานท่ีดี มันก็ยากท่ีเขาจะ

ออกจากความยากจนแบบน้ัน ซ่ึงถายุยเปนนักธุรกิจไมมีทางแกไดเลย 

นอกจากใหไปเร� อยๆ ยุยเร่ิมรูในใจแลววาเราอยากชวย แตแควาเรา

จะออกจาก comfort zone ของตัวเองหรือไม ก็มาท่ีขอสองและขอ

สามขางตน เรามาคิดวาอยากเขามาแก ท่ีเรารูอยูแลววา ดร.ชัชชาติ

อยากจะรันเร� องผูวาฯ กทม. ซ่ึงเราคิดวาพ่ีเขาคงเปนแคนดิเดตท่ีดี 

และมีความม่ันใจวาเขาจะเปนผูวาฯ กทม.ท่ีดี 

ดังนั้นก็คิดวาหากมีโอกาสไดเขาไปชวยแกปญหา คือการทํา

เร� อง policy ก็เลยอยากเขาไป สิ่งนี้คือจุดเปลี่ยนที่บอกพี่เขาไปวา

จะเขาไปชวยงาน ซึ่งตอนนั้นก็ยังไมมีใครรูวาจะมีการเลือกตั้งผูวาฯ 

กทม.เกิดขึ้นเม� อใด 

พอเขาไปแลวก็ทําไดสองแบบ อยางแรกเลยคือ “อยาใหใคร

รูเลยวาเราเขาไป” กับอีกแบบคือ “ทําแบบที่ทําตอนนี้” สวนขอดี-

ขอเสียของคนสวนใหญที่คิดก็คือวา  อยางบอกวาไมดีหรอก หาก

จะไปบอกชาวบานวาเรามาทํางานรวมกับ ดร.ชัชชาติ ถึงจะบอกวา

เปนอิสระ แตคนก็คิดไดตางๆ ที่ก็คงจริง อันนี้ก็คงปฏิเสธ context 

การเมืองไทยไมได 

คือจริงๆ ยุยไมไดมีความตั้งใจจะเปนนักการเมือง แตยุยก็

คิดวาหากเราเขาไปแลว ตองไปบิดบัง ไปอยูขางหลัง  อันดับแรก

คิดวายิ่งดูน�าสงสัยใหญ วาในอนาคตยุยจะมากอบโกยเอาอะไร

หรือไม เพราะไมยอมบอกใคร ซึ่งคนเราหากทําในสิ่งที่โปรงใส มัน

ควรจะบอกได เราคิดแบบนี้ อาจจะซ� อไปหรือเปลาไมรูนะ แตก็คิด

วาโหหากทําแลวตองมาปดๆ บังๆ  จะไปคิดนโยบายทีหนึ่ง ตอง

เขาไปหลังตึกไมใหใครเห็น คงยากพึลึก แลวเราก็โตแลว ซึ่งเวลา

ทํา policy ที่ดี ไมใชวานั่งอยูบนโตะแลวก็คิดออก ซึ่งมันคิดไมออก

หรอก แตตองออกไปเจอกับปญหา แลวก็ตองไปหาองคาพยพที่เคย

แกปญหานี้ ไปถามวาตอนที่แกเขาแกอยางไร แกแลวเปนอยางไร 

ไมดีตรงไหน

...อยางเราทําเร� องที่อยูอาศัย เราก็มี passion ในเร� องการแก

ปญหาเร� องที่อยูอาศัย เราตองไปคุยกับธนาคารอาคารสงเคราะห 

ไปคุยกับคนทําโครงการบานมั่นคง ไปคุยกับบุคคลหลายกลุม วาที่

ผานมาเขาแกปญหาอยางไร แลวเรามาดูวาเราจะชวยอะไรตอไป

ได หากยุยไปทํางานแลวตองปดบัง แลวเราจะไปคุยกับคนเหลา

นั้นอยางไร เพราะเราคงไมไดไปในลักษณะคนทําวิจัย แตไปเพราะ

อยากรูคําตอบ 

...เราก็ไมไดหวังอะไร แลวไมไดมีอะไรตองปดบัง ไมไดเขาไป

เอาอะไรจริงๆ ก็เลยคิดวาตองโปรงใส การโปรงใสเปนเร� องดี ให

ตรวจเลยวาเราจะเขาไปเอาอะไรหรือไม เพ� อที่จะไดทํางานได

สะดวกดวย จริงๆ คิดแคนี้ 

“แตก็ไมไดมีใครเห็นดวยเทาไหร พอแม พี่นอง  สามี ลูก 

ก็คือสวนใหญก็คิดคลายๆ กับที่คนสวนใหญคิดก็คือวา หาเร� อง

ใสตัว ทําไมตองเปดเผย สักวันหนึ่งก็จะมีคนมาอะไรแบบนี้ แต

ยุยแคคิดวาไมไดไปเอาอะไร เราก็ไมไดไปขอตําแหน�งอะไร ไมได

หวังอะไร  เลยไมไดกังวลมาก”

-เกรงเร� องผลกระทบทางธุรกิจอะไรหลังจากนี้หรือไม?

ในเม� อเราไมไดทํา ไมไดไปเอาอะไรจากเขา ผลกระทบทาง

ธุรกิจจะมีในแงไหน เราพยายามคิดวาผลกระทบทางธุรกิจคืออะไร 

แตวาเราไมไดไปคาดหวังวาจะไปเอาอะไรจากตรงนั้นอยูแลว ดัง

นั้นถาไมไดมีใครมาทําอะไรเรา ยุยก็ทําธุรกิจเหมือนเดิม ยุยเคยได

อะไรวันนี้ คือไดแบบวันนั้นเหมือนเดิม ไมไดวาดีกวาหรือแยกวาที่

พี่เขาจะไดหรือไมได (เปนผูวาฯ กทม.) ยกเวนแตวาเชนสมมุติวา

พี่เขาไมได แลวอาจจะมีคนคิดวาเราจะทําธุรกิจเหมือนเดิมไมได 

เพราะอาจมีคนที่ไมชอบ แตยุยไมไดรูสึกวาตัวเองมีความสําคัญกับ

ใครขนาดนั้น ไมไดรูสึกวาตัวเองโดงดังอะไร ไมไดรูสึกวาตัวเองจะ

มีพลวัตการเมืองอะไร ก็เลยไมไดรูสึกวาจะตองมีเร� องนั้นเกิดขึ้น 

คิดวาอยางนั้น 

-ที่ผานมาบริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท และบริษัทเครือ

ขายธุรกิจของ ดร.เกษรา มีการทําสัญญาหรือมีติดตออะไรกับ

กรุงเทพมหานครหรือไม?

เราเปนบริษัทอสังหาริมทรัพย กรุงเทพมหานครเปน

หนึ่งในองคกรที่ตองให license ซึ่งจริงๆ license ที่เราทําดาน

อสังหาริมทรัพยเปน license ปกติ คือเร� องการขออนุญาตกอสราง 

ซึ่งการขออนุญาตกอสรางทุกคนก็ขออนุญาตหมด เชน ทําโรงแรม 

และทําอะไรก็ตองขออนุญาตกอสราง ที่เปนเร� องปกติมาก ไมมี

อะไรพิเศษ ก็คือเอาแบบไปให แลวเขาก็จะดูเกณฑตางๆ 

คือยุยไมไดทําธุรกิจสัมปทานกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งถาเรา

ทําธุรกิจสัมปทานกับ กทม. ยุยก็ไมควรทําบทบาทนี้  แตเราไมได

มีธุรกิจอะไรเลยที่เปนสัมปทาน ไมมีเลย เราทําธุรกิจปกติ ก็ไป

ขอ license ไปขอใบอนุญาตกอสราง  แคนี้ ก็เลยไมไดกังวลอะไร 

ยุยแคคิดวาแลวจะเปนยังไง หากวาพี่ชัชชาติเขาไมไดรับเลือกตั้ง

ใหเปนผูวาฯ กทม. แลวเราไปขออนุญาตกอสรางแลวเขาจะไม

ให แบบนี้หรือ คือมันไมไดมีอะไรมาก เพราะก็มีคนสรางตึกเต็มไป

หมด 

...โครงสรางธุรกิจของเราเปนแบบ B2C (Business-To-

Consumer) คือธุรกิจที่เราทํากับผูบริโภคเลย ซึ่งโครงสรางธุรกิจ

ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท จํากัด 90 เปอรเซ็นตคือ B2C 

เราขายบานใหคน เราขายไฟฟาใหคน ก็เลยไมคอยมีอะไรที่กระทบ

ขนาดนั้น มันอาจจะมีผลกระทบเชน อันนี้สมมุติคือคนที่อยูฝาย

การเมืองแบบแอกทีฟ คือไมชอบ ดร.ชัชชาติ แลวจะไมซื้อบาน

ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเมนทฯ แบบนี้หรือ ก็ไมรูเหมือนกัน 

(หัวเราะ) แตอยางอ� นคงไมมี แลวปกติเราไมไดมี  passion ที่อยาก

จะทําธุรกิจกับรัฐอะไรมาก เราทําธุรกิจปกติ ก็อาจมีธุรกิจแบบ 

B2B (Business-to-Business) บาง เชนติดตั้งโซลารใหกับ INDEX 

ที่ไมไดเกี่ยวของกับกรุงเทพมหานคร ธุรกิจหลักก็มีเทานี้

-แตหลังจากนี้ ดร.เกษราก็อาจถูกจับตามอง ถูกโฟกัสอาจ

โยงเขาไปกับการเมืองได?

อันดับแรก เราคิดวาตัวเองไมไดมีความโดงดังอะไร ไมไดมี

พลวัตการเมืองอะไร เลยรูสึกวาไมน�าจะมีใครมาจดจองอะไรมาก 

และสองคือเราโปรงใสพอ เพราะไมไดมีอะไร  ประชุมผูถือหุน

บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท จํากัด เม� อกลางสัปดาหที่ผานมาก็ปกติ 

เลยไมไดกังวลอะไรมาก 

มีช� อติดโผ อาจเปนรองผูวาฯ กทม.?

-มีกระแสขาววา หาก ดร.ชัชชาติไดรับเลือกตั้งเปนผูวาฯ 

กทม.อาจจะมีช� อ ดร.ยุยไปเปนรองผูวาฯ กทม. ไดวางเปาหมาย

ทางการเมืองไวอยางไรหรือไม?

ไมมี ยังไมไดคิดตรงนั้นเลย เพราะพี่ชัชชาติคือแคนดิเดตผู

สมัครฯ เราก็แคเปนสวนหนึ่งของการไดชวยคิดเร� องที่จะแก ยังไม

ไดคิดอะไรมากไปกวานั้น ณ ตอนนี้ 

-แลวหากถูกทาบทาม หรือขอรอดูผลการเลือกตั้งกอน?

ถึงเวลานั้นก็คงตองคิดหลายเร� อง วาตัวเองมีความสามารถ

พอหรือไม แตพูดตรงๆ ตอนนี้ ไมไดคิดจริงๆ ก็แคคิดวา step by 

step คือตอนนี้เราอยูในสวนของการชวยคิดนโยบาย ซึ่งนโยบาย

ยังไมจบ ยังเพิ่มอยูทุกวัน เพราะชวงนี้ที่อยูในชวงหาเสียง ก็ไปเจอ

ประชาชน ก็ไปฟงเขาพูดถึงปญหาตางๆ.  

...เราก็ไมไดหวังอะไร แลวไมไดมีอะไรตองปดบัง  ไมไดเขาไปเอาอะไรจริงๆ 

ก็เลยคิดวาตองโปรงใส การโปรงใสเปนเร� องดี ใหตรวจเลยวาเราจะเขาไปเอา

อะไรหรือไม เพ� อที่จะไดทํางานไดสะดวก...สวนใหญก็คิดคลายๆ กับที่คนสวน

ใหญคิดก็คือวา หาเร� องใสตัว  ทําไมตองเปดเผย สักวันหนึ่งก็จะมีคนมาอะไร

แบบนี้  แตยุยแคคิดวาไมไดไปเอาอะไร เราก็ไมไดไปขอตําแหน�งอะไร ไมได

หวังอะไร เลยไมไดกังวลมาก

เ
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